
 ๑๕๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๗๐/๒ 
 
ผมตองพยายามจะย้ําวา สิ่งที่สัญญากับประชาชนนั้นก็คือสิ่งหรือที่เรียกวา นโยบายที่เคย
บอกกับประชาชนไว ผมจะสรุปใหทานประธานฟงสั้น ๆ ดังนี้  พรรคพลังประชาชน ในชวง
ที่มาหาเสียงกับประชาชนและมาจัดตั้งรัฐบาล วันนี้ ๗ เดือน ยังไมไดทําสิ่งที่เคยสัญญาไว
คือขอที่ ๑ นโยบายที่เรียกวา ศูนยกีฬาคือยาวิเศษ สมาชิกหลายทานแปลกใจวาทําไมผม
เอาคํานี้ขึ้นมา ผมไดเขาไปในเว็บไซตของพรรคพลังประชาชนหลังจากที่พี่นองประชาชน
ถามหา เพื่อยืนยันวาสิ่งที่ประชาชนทวง ตรงกับสิ่งที่เปนเว็บไซตที่เปนนโยบายที่เคยหา
เสียงกับประชาชนหรือไม ปรากฏวาเปนนโยบายทางดานสุขภาพคือศูนยกีฬาคือยาวิเศษ 
ในนโยบายนั้นไดมีการสัญญากับประชาชนวา จะจัดใหมีรถพยาบาลประจําตําบล ผมดู
การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ปรากฏวากระทรวงสาธารณสุขไมไดตระหนักในสิ่งที่เคย
สัญญากับประชาชน  ผมไมเห็นเลยวาวันนี้กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งเพื่อมาจัดสรรเปนรถพยาบาลประจําตําบลใหกับพี่นองประชาชน  
ถาสมมติวากระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรรถพยาบาลสัก ๑๐๐–๒๐๐–๓๐๐ คัน  
หรือ ๑,๐๐๐ คัน ถือวาเปนจุดเริ่มตน ผมถือวาวันนี้ รัฐบาลไดทําตามสัญญา นี่คือ 
จุดขอที่ ๑ 
  จุดขอที่ ๒ ที่ถือวาเปนสัญญาแลวไมสามารถทําได คือในขอนโยบาย 
ในเอกสารที่เคยหาเสียงไวเขียนไววา ในศูนยกีฬาคือยาวิเศษนั้น ศูนยนี้จะมีคาตอบแทน
ใหกับ อสม. ในการทําหนาที่  โดยกําหนดคาตอบแทนใหกับ อสม. ทุกคน รายละ  
๑,๐๐๐ บาทตอเดือน ทานประธานที่เคารพ รายละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน หมายความวา 
อสม. ในประเทศไทย ๘ แสนคนจะตองไดรับคาตอบแทนรายละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน 
ทุกคน  ดังนั้นรัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณกอนนี้ ในการดูแล  อสม. ที่ได รับ
คาตอบแทนรายเดือน ในการทํางานที่ศูนยนี้ปละประมาณ ๙,๐๐๐ กวาลานบาท  
แตปรากฏวาในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณ เราไดมีการทวงติงและไดมีการพูดถึง
เงินอยูกอนหนึ่ง คือเงินกอนละ ๑๐,๐๐๐ บาทตอหมูบาน ที่กระทรวงสาธารณสุข 
ไดจัดสรรผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบางหมูบานก็มีปญหา บางตําบลก็มีปญหา
เพราะวาทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอาไปใชผิดประเภท ---------------------------------- 
                  - ๗๑/๑ 



 ๑๕๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๗๑/๑ 
 
ผมตองขอขอบคุณทางสํานักงบประมาณที่พยายามย้ําวา เงินกอนนี้ตองเขียนไปวา  
เปนเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อให อสม. ไปทํากิจกรรม และปนี้ทางคณะกรรมาธิการ
ไดมีการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากหมูละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนหมูละ ๓๐,๐๐๐ บาท แตถามวา 
มันสอดคลองกับสิ่งที่เคยสัญญากับประชาชนหรือไม ไมใชนะครับ เงินสนับสนุนกิจกรรม
กับเงินคาใชจายหรือเงินที่ใหกับ อสม. รายเดือน เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทตอคนนั้นคนละอยาง 
ผมถือวานี่คือจุดที่ ๒ ที่ถือวากระทรวงสาธารณสุขไมไดจัดสรรใหสอดคลองกับสิ่งที่จะทํา  
  เรื่องที่ ๓ ในนโยบายการหาเสียงเคยเขียนไววา จะมีนโยบายที่เรียกวา 
บัตรประชาชนรักษาทุกโรค ผมถามวาวันนี้กระทรวงสาธารณสุขไดเร่ิมนโยบายนี้หรือยัง  
ในชวงที่กระทรวงสาธารณสุขเขามาชี้แจงงบประมาณนั้นมีระบบคอมพิวเตอรที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไวใชงบเยอะพอสมควร แตงบประมาณดังกลาวไมไดรองรับ
ในหลักการของบัตรประชาชนรักษาทุกโรคที่จะอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
สามารถพกบัตรประชาชนแคใบเดียว จริงอยูครับในชวงที่ผมเปนคณะกรรมาธิการไดมี
การซักถามกระทรวงไอซีที วันนี้กระทรวงไอซีทีถือวาเปนเจาภาพใหญในการใชบัตร
ประชาชนสมารท การด (Smart card) ในการดูแลระบบ บริการประชาชนทั้งหมดก็ยัง 
ไมสามารถทําได แตผมถือวานโยบายนี้เปนสิ่งที่พรรคการเมืองเคยสัญญากับประชาชน
จะตองเริ่มตนดําเนินการ สิ่งนี้ผมดูในงบประมาณแลวก็ยังไมไดทํา  
  นโยบายขอตอไปก็คือนโยบายในการจายคาตอบแทนบุคลากร 
ทางการแพทยใหเพียงพอกับการทํางานภาครัฐ ทานประธานทราบไหมครับวาขณะนี้
บุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะแพทยวันนี้มีปญหาเยอะ แพทยขาดแคลนคอนขาง 
จะมาก ทานประธานคงจะเห็นวาชวง ๑ เดือน หรือ ๒ เดือนที่ผานมา องคกรวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวของกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดมีการประชุมหาทางออกวาทําอยางไร
ใหแพทยอยูกับระบบราชการไดมากขึ้น แตวันนี้ยังไมมีทางออกครับ กระทรวงสาธารณสุข
ก็ยังไมมีคําตอบหรือยังไมมีทางออกกับทางสังคมวากระทรวงสาธารณสุขจะแกปญหานี้
อยางไร ผมมีตัวเลขคราว ๆ วาขณะนี้โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ
ประมาณ ๑๐๐ แหง ๑๐๐ แหงเศษ ๆ ยังขาดแคลนแพทยประมาณเกือบ ๑,๐๐๐ อัตรา  



 ๑๕๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๗๑/๒ 
 
เฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลศูนยนะครับ โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 
ซึ่งขณะนี้มีอยู ๑๒๙ แหง ขาดแคลนแพทย ๑,๔๗๒ อัตรา โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 
ทั่วประเทศมี ๕๘๐ แหง ซึ่งโดยทั่วไปมีแพทย ๒,๒๓๓ คน ยังขาดแคลนแพทย ๔๔๒ คน 
แลวบางโรงพยาบาลเขาเขียนไวชัดเจนวามีแพทย ๑ คน กับผูอํานวยการ ๑ คน ผมถือวา
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ 
พรรคการเมืองเคยประกาศเปนนโยบายไว  
  และเรื่องสุดทายเปนนโยบายที่เขียนไววา บัตรประกันสังคมจะครอบคลุม
ทั้งครอบครัว ผมถามวาหลายคนแปลกใจวาผมเอาเรื่องนี้มาพูดไดอยางไร ผมจะโยงใหดู
วามันจะสัมพันธกับกระทรวงสาธารณสุข จริงอยูเ ร่ืองบัตรประกันสังคมครอบคลุม 
ทั้งครอบครัวเปนเรื่องของกระทรวงแรงงาน แตถารัฐบาลไดทําตามที่เคยบอกกับ
ประชาชนในระหวางหาเสียง เทากับวาขณะนี้ประกันสังคมมีประมาณ ๘ ลานคน  
ถาครอบคลุมทั้งครอบครัวก็จะขยายไป ๑๐ กวาลานคน งบประมาณของ สป.สช. ซึ่งมีอยู
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลานบาทก็จะประหยัดไปจํานวนสูงพอสมควร จะทําใหการดูแล
สุขภาพของพี่นองประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือบัตรทองดีขึ้นครับ 
ดังนั้นสิ่งเหลานี้ผมถือวาวันนี้พรรคการเมืองที่มาเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยังไมได
ทําครับ ผมจึงอยากกราบเรียนกับทานประธานวา จึงถือวาขณะนี้เปนเวลาที่สมควรแลว 
๗ เดือนแลวครับ ทานตองทํานะครับ ผมจึงถือวาผมมาทําหนาที่ในการเตือน เตือนใน
สัญญาที่พรรคการเมือง เคยสัญญากับประชาชนไว  มิฉะนั้นแลวผมจะถือว า 
พรรคการเมืองพรรคนั้นหลอกลวงประชาชนครับ  จึงขออนุญาตตัดงบประมาณ  
๒๐ เปอรเซ็นต เพื่อเอาไปใชในสิ่งที่เคยประกาศไวครับ ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
นายแพทยสุกิจ อัตโถปกรณ ๕ นาทคีรับ แพทยหญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ ๑๐ นาทีครับ  
  นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉัน 
แพทยหญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ คะ ส.ส. แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย จังหวัดนครสวรรค 
ดิฉันไดเสนอใหตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขออกไป ๐.๕ เปอรเซ็นตนะคะ 
 



 ๑๕๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๗๑/๓ 
 
แตกอนที่จะอธิบายความใหชัดเจนนั้นดิฉันอยากจะขอภาพรวมกอนนะคะวาภาพรวมของ
เร่ืองสุขภาพ จากการสํารวจของสภาพัฒนคร้ังสุดทายนะคะเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ 
ในเอเชียแลวจะเห็นไดวาประเทศไทยนั้น ---------------------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๗๒/๑ 
 
ได ใช เ งิน เกี่ ยวกับสุขภาพมากที่สุด เลยนะคะ  คืออยาง เชน  อินโดนี เซีย เขาใช  
๓.๑ เปอรเซ็นตของจีดีพี (GDP) คือผลิตภัณฑมวลรวม ฟลิปปนส ๓.๒ เปอรเซ็นต 
มาเลเซีย ๓.๘ เปอรเซ็นต ไทย ๖.๑ เปอรเซ็นต สิงคโปร ๔.๕ เปอรเซ็นต เกาหลีใต  
๕.๖ เปอรเซ็นต จะเห็นไดวาไทยเกือบจะเปน ๒ เทาของมาเลเซีย อันนี้เรานาจะพิจารณา
ไดวาเราใชเงินในดานสุขภาพเกินไปหรือเปลา และนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกโรคนั้น 
ไดใชแกปญหาสุขภาพของประชาชนอยางแทจริงหรือไม ยังเปนนโยบายที่เราควรจะตอง
ทบทวนหรือไม เพราะเหตุวานโยบายนี้จะเห็นไดชัดนะคะ จนมาถึงวันนี้ตั้งแตป ๒๕๔๔ 
จนถึงป ๒๕๕๑ ชัดเจนยิ่งขึ้นวานโยบายนี้เปนนโยบายประชานิยมโดยแท ทํากันอยาง 
รีบรอนและลุกลน  ทั้ง ๆ  ที่ทางฝายแพทยนั้นไดเสนอวาใหทําโครงการนํารองแค  
๖ จังหวัดกอน แตฝายการเมืองไมยอม ปลอยใหเรือออกทะเลไปโดยไมเตรียมเสบียงกรัง 
เชน เงิน คน ของ ไมดูทิศทางลม สิ่งแวดลอม เชน ไมไดศึกษาปญหาโรคตาง ๆ ของ
ประชาชนอยางแทจริง แลวคํานวณออกมาใหไดวาเงินที่ใชนั้นจะตองใชเทาไร สัมพันธกับ
เงินที่ประเทศมีอยูหรือไม สํานักงบประมาณจะใหคําตอบอยางนี้ไดหรือไมวาเหมาะสม
หรือเปลา ปญหาจึงเกิดตามมาคือ ๑. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เราเรียกวา เทอรเทียรี แคร (Tertiary Care) หรือโรงพยาบาลตติยภูมิ ตองมี
คนไขหนาแนนมากขึ้น  ซึ่ งจากการดิฉันได ไปเยี่ยมคนไขที่ โรงพยาบาลราชวิถี 
และโรงพยาบาลรามาธิบดี อันเนื่องมาจากเหตุการณที่ไลตีกันที่สะพานมัฆวานรังสรรค 
เมื่อไปเยี่ยมแลวอาจารยหมอบอกวาคนไขที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเดี๋ยวนี้แนนมาก
เหลือเกินจนรับจะไมไหวแลว  เพราะอะไร  เพราะวาโรงพยาบาลชุมชนไมกลา 
ผาตัดคนไข จึงไดสงเขาโรงพยาบาลจังหวัด จังหวัดถาเผื่อเหลือบากวาแรงหรือวา 
ไมแนใจ ไมกลาทําอีกแลว สงมาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อันนี้เปนความกลัว กลัวจะ 
ถูกฟองรอง กลัวทุกอยาง เหตุที่กลัวเชนนี้เพราะเหตุวารัฐบาลนั้นไดใชนโยบายเรียกวา 
โฆษณาชวนเชื่อ หรือวาเราพูดวาใหความหวังกับประชาชนมากเกินไป เราเรียกวา  
ทําใหประชาชนนั้นมีความคาดหวังสูง โอเวอร เอกซเปกเทชั่น (Over Expectation)  
โดยปกติแลวในสายอาชีพแพทยเรานั้นเราสั่งสอนกันมาโดยตลอดวา อยาอวดเปนชาง 
อยาอางเปนหมอ นั่นก็คืออยาไปอวดวาเกงนะ ทําใหเขาหายไดแน ๆ นะ คนที่ผาไสติ่งนั้น  



 ๑๕๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๗๒/๒ 
 
เขามา ๑๐๐ ราย อาจจะเสียชีวิต ๑ ราย เพราะฉะนั้นเราอยาโม การที่อวดเกินไปอยางนี้
ทําใหคนไขผิดหวังมาก ถาเขามาเสียชีวิตในโรงพยาบาลแลวก็มักจะโทษวาหมอเปนคน
ทําพลาด แลวก็ทําใหเกิดเหตุความสัมพันธระหวางแพทยกับพยาบาลก็เสียไปนะคะ  
มีการระแวงซึ่งกันและกัน หมอก็ระแวงวาคนไขจะฟองมากก็รีบเอ็กซเรย (X-ray) โนน นี่ นั่น 
ซึ่งทําใหเกินเหตุและก็ใชเงินมากขึ้น คนไขก็คอยจับจองวาหมอเอาใจใสจริงหรือเปลา 
ความสัมพันธอันนี้ไมดีขึ้น ไมดีเลยนะคะ สรางความแตกแยกในหมูคนไขกับเรานะคะ  
  อันที่ ๒ ที่นาหวงอยางยิ่งก็คือวาโรงพยาบาลชุมชนอยูในภาวะวิกฤต
หมอนอย พยาบาลนอย เพราะวาถูกฟองรองมากก็ลาออกมาก อันนี้ประชาชนก็เลย
เดือดรอนมากขึ้น  คุณภาพการรักษาพยาบาลจึงแยลง  ดิฉันคิดวาเราคงจะตอง 
รีบแกปญหาอันนี้นะคะ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๗๓/๑ 
 
จากผลงานวิจัยที่สนับสนุนคําพูดของดิฉันวาเรื่อง ๓๐ บาทรักษาทุกโรคนั้นไมได
แกปญหาคนยากจนเลยนะคะ จากวารสารวิชาการสาธารณสุข ๒๕๕๐ ปที่ ๑๖ ชี้ชัดวา 
คนจนตองถูกเบียดไปใชโรงพยาบาลเอกชนมากกวาคนมีเงิน  ทั้งนี้ เพราะอะไร  
จะขอยกตัวอยางงาย ๆ นะคะ อยางเชน คนไขเขามาปวดทองมาก คนรวยเขาจะไปเขา
โรงพยาบาลเอกชนกอนเพื่อใหตรวจดูวาเขาเปนอะไร พอรูวาเปนนิ่วในไต หรือในถุงน้ําดี 
เขาก็ถือมาหมดเลย ใหคุณหมอผาตัดเลย ไปรอคิวผาตัดนิดเดียว แตคนจนนั้นพอปวด
ทองมาก เขาไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปรอใหตรวจ รอคิวตรวจ เสร็จแลวรอเอ็กซเรย  
รออัลตราซาวด (Ultrasound) กวาจะรู แลวก็กวาจะรอคิวผาตัด เพราะฉะนั้นคนจน 
ไมไววางใจแลวก็รอไมไหว ก็ทําใหวิ่งไปอยูโรงพยาบาลเอกชน อันนี้เปนปญหามาก  
ซึ่งดิฉันคิดวาถึงเวลาแลวที่เราจะตองมาทบทวนกันวานโยบายอันนี้เราจะทําอยางไร  
ที่จะใหเกิดความถูกตองขึ้น เขามาสูแนวทางที่ถูก เชน อาจจะระดมความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ ของผูใหบริการ ผูใชบริการ สํานักงบประมาณ อ่ืน ๆ แลวก็เร่ืองถัดไปที่ดิฉัน
อยากจะเรียนวา ตามตําบล สถานีอนามัย งานปฐมภูมิ นอยลง ดอยลงไป เพราะวางบนั้น
ไปไมถึงเทาไร อสม. ไดรับการสนับสนุนยังไมเต็มที่ งานปองกันโรคสงเสริมสุขภาพซึ่งเปน 
ไพรมารี แคร (Primary care) ไมรับไดการดูแลมากเทาที่ควร กลับเอาเงินไปสนับสนุน
เร่ืองการรักษาพยาบาลซึ่งเปนเรื่องปลายทาง ตอนนี้ก็มาถึงตรงสําคัญก็คือวา ทําไมถึง
ตองมาตัดงบประมาณ ขอตัดงบประมาณ ๐.๕ เปอรเซ็นตนั้น เพราะจากการที่สํารวจแลว 
พบวางบประมาณการกอสรางที่ไมอาจจะเสร็จสิ้นไดทันปงบประมาณ ซึ่งทําใหเหลื่อมป
ออกไป เราจึงจําเปนตองตัดวาใหตัดออกไป ๐.๕ เปอรเซ็นต เพื่อใหกระทรวงนั้นจัด
งบประมาณไมใหเหลื่อมไปถึงป ๒๕๕๓ อีกแลว แลวก็จะไดเปนระเบียบของการเงินการคลัง
จะไดถูกตอง กอนที่ดิฉันจะจบ ดิฉันอยากจะเรียนวา ดิฉันอยากใหกระทรวงสาธารณสุขนั้น
สนับสนุนกรมสุขภาพจิตที่จะใหทําการวิจัย อันนี้ไมใชวาจะกระแหนะกระแหนหรืออะไร 
นะคะ หรือฟนฝอยหาตะเข็บ แตวาจริง ๆ ถาผูบริหารของประเทศชาตินั้น มีสุขภาพจิต 
ไมดีแลว พาประเทศพังแน ๆ คะ เพราะฉะนั้นขอใหทําการวิจัย แลวก็มีหลักเกณฑในการ
ที่จะตรวจสอบคนที่จะขึ้นมาเปนตําแหนงใหญ  ๆ  สูง  ๆ  ของประเทศชาติเพื่อวา
ประเทศชาติจะไดเดินทางไปในทิศทางที่ถูกตองคะ ขอบคุณคะ 



 ๑๕๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๗๓/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ ๕ นาทีครับ 
  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ  (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  
ผม นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
จะพยายามใชเวลาใหอยูในกรอบที่ทานประธานกําหนดนะครับ ผมวานอยไปหนอย 
นะครับ ขอ ๗ นาทีไดไหมครับ ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุขครับ เร่ิมที่งบประมาณเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมี
อิทธิพลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูเหมือนวาจะไดรับการใหความสําคัญเปนพิเศษ 
นะครับ เพราะวาไดเขียนไวในหลาย ๆ กรมที่เดียว ซึ่งผมก็เห็นดวยครับ เพราะวาเรื่องของ
ยาเสพติดทุกคนก็ทราบอยูแลววาเปนเรื่องสําคัญแลวก็ เยาวชนของเราตอนนี้ 
ก็ติดยาเสพติดกันเยอะที่เดียวนะครับ แตขอเรียนนะครับวาที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุข
คอนขางจะลมเหลวกับเร่ืองนี้นะครับ ไมไดหมายถึงในเรื่องการปราบปรามของผูมีอิทธิพล 
ไมทราบเขียนไวทําไม --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ              ศิริลกัษณ (๒) ๗๔/๑ 
 
ความจริงแลวกระทรวงสาธารณสุขคงทําไดแคเพียงบําบัดรักษาแลวก็ใหความรูกับพี่นอง
ประชาชนในเรื่องของยาเสพติดเทานั้นนะครับ ที่ผมบอกวาคอนขางจะลมเหลว 
ก็เพราะวาสังเกตดู ในทุกโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้จะมีคลินิกยาเสพติด แตสวนใหญไปดูเถอะ
ครับ ไมคอยจะมีคนไข แลวก็เร่ืองของการใหความรูกับพี่นองประชาชนก็ยังไมดีเทาที่ควร
นะครับ แตที่ผมอยากจะเนนในวันนี้ก็คือสวนที่กระทรวงสาธารณสุขตองดูแลเปนพิเศษครับ 
คือยาบางตัวที่ไมไดเปนยาเสพติด แตมีคนเอาไปเปนยาเสพติดครับ เปนยาที่เราใชกัน 
ในโรงพยาบาลในคลินิกทั่ว ๆ ไป นั่นแหละครับ ซึ่งบางครั้งผมเชื่อวากระทรวงก็รูไมเทาทัน
คนนะครับ เดี๋ยวนี้เขาเกงอาจจะมีคนที่มีความรูทางดานเคมีเพิ่มขึ้นนะครับ มีคนอุตริที่เอา
ยาบางชนิดไปเปนยาเสพติด อยางเชนเรื่องที่เมื่อประมาณ ๒ สัปดาห ที่แลว ผมไดเคย 
ลุกขึ้นหารือกับทานประธานในสภาแหงนี้วาอยูดี ๆ ในจังหวัดตรังของผม ยาแกหวัดที่ชื่อ 
แอคติเฟด (Actifed) ขาดตลาดครับ ที่จังหวัดตรัง ทั้ง ๆ ที่คนตรังเขาไมไดเปนหวัดมากขึ้น 
แตประการใดนะครับ เพียงแตวามีคนไปกวานซื้อครับ ไปกวานซื้อตามรานขายยาตาง ๆ 
จนยาพวกนี้ขาดตลาดเลยครับ แลวที่นากลัวกวานั้นก็คือมีขาววายาพวกนี้ไดไปแพรหลาย
ในจังหวัดที่เปนจังหวัดทองเที่ยวใหญ ๆ อยางเชน ภูเก็ต พัทยา นะครับ แลวก็มีขาววามี
นักทองเที่ยวซื้อยาพวกนี้นําออกนอกประเทศดวย ผมก็อยากจะใหไปตรวจสอบดูนะครับ 
เพราะวายาสูตรนี้จะมีสวนผสมของยาตัวหนึ่งที่ชื่อวาซูดูอีเฟรดิน (Pseuduephredine)  
นะครับ ยาตัวนี้มีคนที่สามารถเอาเปนสวนผสมของยาเสพติด เปนยาไอซ ยาอี อะไรที่เขา
พูดกันนะครับ ผมก็ไมทราบวาทางกระทรวงสาธารณสุขรูเร่ืองนี้หรือยัง ก็อยากจะให
ติดตามเรื่องนี้ โดยรีบดวนดวย  แลวก็ขอความกรุณาใหดูแลยากลุมนี้ซึ่ งยังมี อีก 
หลายตัว แตอยาสั่งหามผลิตนะครับ เพราะวายาแกหวัดตอนนี้ก็มีจํากัดอยูแลว ถาทาน
มาหามผลิตเสียอีก เราคนเปนหมอก็ไมรูจะใชยาตัวไหนเหมือนกันนะครับ ที่มีราคาถูก  
สวนเรื่องของการปองกันปราบปรามยาเสพติดก็ขอใหกระทรวงสาธารณสุขทําใหมัน
เขมขนกวานี้นะครับ 
  ตอไปเรื่องที่ผมจะพูดก็คงจะคลาย ๆ กับที่คุณหมอมาลินีไดพูดไปแลว 
ในบางสวนนะครับ คือผมจะพูดถึงปญหาที่ผมเคยอภิปรายไวในวันแถลงนโยบายของ
รัฐบาล คือผมสนใจแตเร่ืองปญหาพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนปญหา 



 ๑๖๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิริลักษณ (๒) ๗๔/๒ 
 
ที่เร้ือรังมานาน อยางเชน เร่ืองของความแออัดยัดเยียดของโรงพยาบาล เพื่อน ๆ สมาชิก
หลายคนก็เคยยื่นกระทูบาง ตั้งเปนญัตติขึ้นมาบางในสภาของเรานี้นะครับ แตมันก็ยัง 
ไมดีขึ้นครับ รวมทั้งเรื่องของความไมสะดวกไมสบาย ซึ่งในแตละวันนับวันนี้นะครับ  
ก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองยอมรับวาสวนหนึ่งเปนผลมาจากโครงการ 
๓๐ บาท แลวตอเนื่องมาถึงโครงการรักษาฟรีในปจจุบัน ไดกอใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย 
เพราะตองยอมรับวาเรามาเร็วเกินไปโดยที่เราไมไดคิดใหรอบคอบกอนที่จะทําสิ่งที่เรา
เรียกวาเปนระบบประกันสุขภาพ ความจริงแลวระบบประกันสุขภาพมีมากมายครับ  
แตวาเมื่อเราเลือกระบบนี้ ตอนนี้ผลอะไรเกิดขึ้นครับ โรงพยาบาลใหญ ๆ แออัดยัดเยียดครับ 
เพราะอะไร เพราะวาโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอําเภอเดี๋ยวนี้แทบจะไมมี
ประสิทธิภาพนะครับ ไมมีประชาชนเชื่อถือ เอะอะรับคนไขมาก็สงตอ อาจจะเปนดวย
กรรมวิธีทางการเงินดวยนะครับ หมอ พยาบาล ลาออกกันเยอะครับ  ไปโทษเขาไมไดครับ 
เพราะวาเขาทํางานหนัก ทีนี้พอหมอ พยาบาล ยิ่งลาออกมากเทาไร คนที่อยูก็ยิ่งทํางานหนัก 
ปญหาก็ถมทับทวีขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ที่สําคัญก็คือเมื่อเงินไดถูกใชไปกับการรักษาฟรีมาก 
ๆ อะไรเกิดขึ้นครับ สวนที่จะนําไปพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลแทบจะไมมีเลยครับ 
โรงพยาบาลในชวง ๕ - ๖ ปที่ผานมานี้ แทบจะไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควรครับ  
บางโรงพยาบาลเครื่องไมเครื่องมือเสียยังไมสามารถที่จะมีเงินซอมไดครับ------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๗๕/๑ 
 
ผมจึงคิดวาวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนาจะกลับมาตั้งสติใหดีครับ ทบทวนดูใหมวาอะไร 
ที่มันสรางปญหามาแลวในอดีต จนถึงปจจุบันก็ไมจําเปนตองดันทุรังตอไปหรอกครับ   
รูจักคาน รูจักเถียงเสียบางกับความคิดที่จะเอาแตคะแนนนิยมของผูมีอํานาจ และชวยกัน
ระดมสมองอยางที่คุณหมอมาลินีไดพูดเมื่อกี้นะครับ กระทรวงสาธารณสุขมีคนที่เกง ๆ   
มีความสามารถ สมองดีกันทั้งนั้นนะครับ แลวก็มาดูวาจุดแหงความพอดีมันอยูตรงไหน 
แลวก็เลือกเดินไปที่จุดนั้น ทําใหระบบสาธารณสุขของเราเปนระบบที่ม่ันคง แลวก็         
ใหประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางเต็มที่ วันนี้นะครับ ผมตองกราบเรียนตรง ๆ วาระบบ
ของเราเอื้ออํานวยใหกับการใชเงินกัน อยางฟุมเฟอยเกินเหตุ ขณะที่ผลงานของ
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขยังไมดีพอครับ ผมจึงขอเสนอใหตัดงบของกระทรวง
สาธารณสุข ๑๐ เปอรเซ็นตครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานนิภา พร้ิงศุลกะ ครับ 
  นางนิภา พร้ิงศุลกะ (สุราษฎรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นิภา พร้ิงศุลกะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย 
ดิฉันไดแปรญัตติของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ โดยปรับลด ๕ เปอรเซ็นต จริง ๆ แลว
ดิฉันก็เห็นวากระทรวงสาธารณสุขนั้นงบไมพออยูแลวนะคะ ปรับลด ๕ เปอรเซ็นตก็คงจะ
ไมมีใหดวยซ้ํา แตวาตองการที่จะชี้แจงเรื่องของสถานีอนามัยคะ ซึ่งไมไดรับการพิจารณา
เลยนะคะ สถานีอนามัยในประเทศไทยนั้นมี ๘,๐๐๐ กวาแหง ประมาณ ๖,๐๐๐ แหง     
ที่คิดวาอยูในสภาพที่ใชไดดีพอสมควร แตก็ยังไมครบถวน แลวก็มีอีกประมาณ ๒,๐๐๐ 
แหงที่ยังไมไดรับการปรับปรุงเลย บางแหงนั้นสรางมา ๒๐ กวาปแลวคะ เงินซอมบํารุง    
ก็ไมมีนะคะ แลวก็ทราบวาปนี้ไดมีการปรับปรุงเรื่องสวมทั่วไป แตวาสถานีอนามัย      
บางแหงนั้น ซึ่งเปนแมแบบของการที่จะสรางใหพี่นองประชาชนดูแลเรื่องอนามัยก็ไมได
รับการดูแลนะคะ ไมไดรับการพิจารณางบประมาณเลย จริง ๆ แลวสถานีอนามัยนั้น    
เปนสวนบริการของสาธารณสุขในระดับชุมชน สําหรับที่จะดูแลการเจ็บปวยเบื้องตน    
ของพี่นอง ซึ่งสวนใหญที่มาใชบริการก็จะเปนคนยากจน ผูดอยโอกาส หรือวาคนที่อยู 
ในถิ่นทุรกันดาร ก็อยากจะจัดสรรงบประมาณสวนนี้ใหกับสถานีอนามัยดวย แตเห็น 



 ๑๖๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             นภัสสร ๗๕/๒ 
 
งบกลางแลวก็เยอะเหลือเกินนะคะ ตั้ง  ๒๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งก็คิดวาคงจะแตะ
ไมไดแลว เพราะฉะนั้นในปหนา ก็ขอฝากอยาใหขาดหายไปดวยสําหรับการพิจารณา
งบประมาณดูแลสถานีอนามัย  เรื่องของ อสม. ก็มีคนพูดไปแลวนะคะ ดิฉันอยากจะเรียน
ทานประธานวา อสม. นั้นมีความสําคัญ ทุกคนก็รูคะ แตเวลาพิจารณาจริง ๆ แลวไมให
ความสําคัญเทาที่ควร คําขวัญของ อสม. เขาจะเปนผูที่แจงขาวราย กระจายขาวดี           
ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน ทําตนเปนแบบอยางที่ดี สิ่ง
เหลานี้เขาปฏิบัติมาดวยหัวใจที่เปนอาสา เพราะฉะนั้นเงินจํานวนไมมากนาจะพิจารณา
ใหกับ อสม. และยังอยากจะฝากคะ ถายังไมตกลงแนนอนหรือแกไขไดนะคะ เงิน 
๑๐,๐๐๐ บาทสําหรับโครงการกิจกรรมของ อสม. นั้นถาสงผานสาธารณสุขจังหวัดอยาง
ที่เคยนะคะ แทนที่จะเปนองคการบริหารสวนตําบล อสม. ก็จะไดเงินเหลานั้นเพื่อกิจกรรม
ของตัวเองโดยตรงนะคะ ก็อยากจะใหแกไขตรงนี้ดวยคะ ทานประธานคะ หลายคนไดพูด
ถึงปญหาของการขาดแคลนแพทยและพยาบาลไปแลวนะคะ ดิฉันอยากจะเสริมนิดหนึ่ง
คะวาปญหาของพยาบาลไดรับการรองเรียนมามาก โดยเฉพาะก็ผานมาทางคุณรังสิมา 
ดวยนะคะวา ผูที่จบมาแลวไมไดบรรจุเปนขาราชการ ไดแตเปนพนักงานของรัฐ แลวก็ 
จางปตอปคะ ซึ่งดูไมมีอนาคต เพราะฉะนั้นก็ทําใหมีการขาดแคลนเพิ่มขึ้น ก็อยากจะ
ขอรองวางบประมาณมีที่พอจะปรับไดก็ชวยดูแลตรงนี้ดวย เพื่อเปนขวัญกําลังใจนะคะ --- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               สาริศา ๗๖/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ดิฉันทราบวางบประมาณผานไปแลวนั้นคงจะทําไดยาก แตวามีงบบางสวนที่จะ
พอกระจายไดก็ขอไดดูแลดวย เพราะขณะนี้ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ซึ่งเปน
ปญหากับงานนี้โดยเฉพาะแพทยและพยาบาลขวัญกําลังใจเสียเกิดความเครียดลาออก
กันเยอะ รัฐก็เสียหายเยอะ เพราะวางบประมาณที่จัดสรรใหแพทยหรือพยาบาลที่ 
เรียนจบแลวใชทุนแลวก็เหมือนกับผลิตใหกับเอกชน เพราะวาทุกคนทนไมไหวกับความ
กดดันหลาย ๆ ดาน เพราะฉะนั้นฝากดูแลเรื่องนี้ดวย ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
กรรมาธิการ นายแพทยชลนาน ศรีแกว ครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ในฐานะ
กรรมาธิการ ขออนุญาตทานประธานใชเวลาสั้น  ๆ  กราบเรียนไปยังทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติที่ไดใหขอสังเกต ใหขอซักถาม ในการพิจารณาเพื่อจะอนุมัติงบประมาณ 
ในวาระที่ ๒ ของกระทรวงสาธารณสุข ทานประธานที่ เคารพครับ จากขอสังเกต  
ขอซักถามและการปรับลดของทานสมาชิกผูทรงเกียรติทั้ง ๔ ทาน ในนามของกรรมาธิการ 
ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้น 
งบประมาณที่เสนอขอมาทั้งหมดในรางพระราชบัญญัติเดิม ๗๑,๐๐๐ ลานบาท ตัวเลข
กลม ๆ กรรมาธิการไดพิจารณาดวยความรอบคอบ ดวยเหตุผลที่มีความจําเปนเราได 
ปรับลดไปเปนอัตรารอยละ ๐.๕๗ เปนเม็ดเงินอยูทั้งหมด ๔๐๔ ลานกวาบาท ตองขอ
อนุญาตกราบเรียนทานประธาน การปรับลดของคณะกรรมาธิการไดพิจารณาโดยความ
รอบคอบ โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการทั้งหมด ๖๓ ทาน และคณะ 
อนุกรรมาธิการในแตละรายการในแตละรายเอียด เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมาธิการไดปรับลด
ไวก็เปนเรื่องที่มีเหตุผลและความจําเปนจริง ๆ เชน ถาเปนรายการของเรื่องคาครุภัณฑ 
ที่ดิน สิ่งกอสราง ก็จะเปนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ แลวก็เปนไปตามลักษณะ 
งวดงาน กรณีถาเปนการกอสราง โดยเฉพาะงบประมาณที่ไดตั้งเปนงบผูกพันที่ทําการ
ดําเนินการกอสรางมา ลักษณะของการผูกพันขามป ตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา มาถึง 
ป ๒๕๕๒ ก็จะเปนการปรับงบประมาณตามลักษณะงวดงาน ตรงนั้นเปนสิ่งที่กรรมาธิการ 



 ๑๖๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               สาริศา ๗๖/๒ 
 
ไดพิจารณาไดพิจารณาปรับลดในคาใชจายการฝกอบรม คาจางเหมาบริการ แลวก็งาน
อ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนจริง ๆ เพราะฉะนั้นขอเสนอของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไมวาจะ
เปนคุณหมอวรงคก็ดี ทานอาจารยหมอมาลินี ของทานคุณหมอสุกิจ แลวก็ของทาน ส.ส. 
นิภา ที่เสนอปรับลดรอยละ ๕  รอยละ ๑๐ แลวก็รอยละ ๐.๕ นั้น ก็ตองขออนุญาตกราบ
เรียนวากรรมาธิการขอยืนยัน การปรับลดครั้งนี้เปนไปตามความเหมาะสมแลว ถาปรับลด
มากกวานี้ก็จะเปนเหตุผลใหการใชงบประมาณเพื่อที่จะไปสรางผลผลิตใหกับกระทรวง
สาธารณสุขตามเปาหมายของงานก็จะไมบรรลุผล ตองขออนุญาตยืนยันในตรงนี้กอน  
ทานประธานครับ  
  ประเด็นที่ ๒ เปนขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติดังที่
ผมไดกลาวนามทานไปแลว ตองขออนุญาตเอยนาม ก็จะเปนประโยชนกับทางรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข เพราะถือวาเปนประเด็นเกี่ยวกับการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ดานนโยบาย เชน ประเด็นของคุณหมอวรงคไดนําเสนอวาทําไมไมไดนําเอานโยบายของ
พรรคการเมืองมาเปนเครื่องมือในการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายนั้น ๆ 
รวมทั้งการปรับปรุงนโยบายหรือนโยบายที่ไมเหมาะสมของทานอาจารยหมอมาลินี  
แลวขอเสนอของทานคุณหมอสุกิจตองขออนุญาตเอยนามทาน รวมทั้งการดูแล อสม. 
ดูแลอาคารสถานที่เปนขอเสนอของทาน ส.ส. นิภา ประเด็นนี้ผมเองตองขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานครับ เปนประเด็นที่กรรมาธิการเองถือวาเปนสวนที่เราตอง
พิจารณาดูแลในสวนเฉพาะเรื่องงบประมาณ นโยบายเหลานั้น ขอเสนอเหลานั้น 
ลวนมีประโยชน จะเปนประโยชนอยางยิ่งถาทานกรุณาไดเสนอตอนที่มีการอภิปราย 
การแถลงนโยบายของรัฐบาล ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๗/๑ 
 
เพราะวาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แลวก็กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ 
นะครับวา นโยบายที่ทานเสนอมาเปนประเด็นเรื่องของพรรคการเมือง และเราเอง 
ในฐานะเปนพรรคการเมืองเปนรัฐบาลผสม ๖ พรรค เพราะฉะนั้นนโยบายก็เปนนโยบาย
รัฐบาลที่ทุกฝายเห็นชอบรวมกัน การจะนําเอานโยบายพรรคใดพรรคหนึ่งเขานําไปใชนั้น 
ก็ขึ้นกับขอตกลงรวมนะครับ แตก็ขออนุญาตกราบเรียนวาขอหวงใยของทานสมาชิกที่มี
ตอ อสม. นะครับ ผมขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้ตอบเลยนะครับวา เร่ืองคาตอบแทน  
อสม .ที่ เปนนโยบายหลักของทุกพรรคนะครับ  ไมวาจะเปนพรรคพลังประชาชน 
พรรคชาติ ไทย  พรรคมัชฌิมาธิป ไตย  พรรคร วม รัฐบาลทุกพรรค  แมกระทั่ ง 
พรรคประชาธิปตยเองนะครับ ที่ไดใหความสําคัญเรื่องนี้ กระผมไดเตรียมที่จะตอบเรื่องนี้
มาตั้งแตเ ร่ืองของการอภิปรายในมาตรา  ๓ เ ร่ืองภาพรวมของงบประมาณ  ก็ของ
กระทรวงมหาดไทย จริง  ๆ งบประมาณสวนนี้นครับไมใชงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุข เพราะวาเปนภารกิจที่ถายโอนไปแลว จะตั้งอยูในหมวดขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย แตกระทรวงมหาดไทยไดผานไปแลว ผมขออนุญาต
ฝากกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก เพื่อนําสูพี่นองประชาชนนะครับ  
ดวยความปรารถนาดีของทานสมาชิกทุกทาน ทุกพรรคการเมือง ตลอดจนกรรมาธิการ 
เราก็พิจารณากันนะครับในเรื่องนี้ เนื่องจากวาในการรับหลักการเขามานั้น งบประมาณ
ของ อสม. ไดแฝงอยูในการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ 
กระจายสูหมูบาน หมูบานละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเม็ดเงินอยูที่ ๘๙๐ ลานบาทถวน ตรงนี้
เองครับ คณะกรรมการไดพิจารณาก็อยากจะเพิ่มเติมใหนะครับ เพื่อเปนการตอบสนอง
ตอการบริการดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของพี่นองประชาชน สิ่งที่กรรมาธิการพยายาม
จะทําแตติดปญหาอยูวาถาเราใชงบแปรญัตติที่เราพยายามปรับลดมา ๔๕,๐๐๐ ลานบาท  
เขาไปเปนคาตอบแทนใหกับ อสม. มันก็จะเกิดประเด็นเปนปญหากับเร่ืองของสัดสวนรอย
ละของงบประมาณที่จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับงบประมาณภาพรวม 
สัดสวนรอยละตรงนี้อยูที่ รอยละ ๒๕.๒ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมาธิการ
พยายามที่จะใหภาพตรงนี้เปนจริง เพราะทุกคนเห็นรวมกันนะครับ เราคิดวาในขณะนี้ 
ถาสมมุติงบประมาณไมมีเพียงพอนี่ ความเหมาะสมนาจะได รับอยูที่หมูบานละ  



 ๑๖๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๗/๒ 
 
๓๐,๐๐๐ บาท เปนคาตอบแทนนะครับไมใชเงินเดือน เปนคาตอบแทน การจายเปน
ลักษณะเม็ดเงินรวมไปที่หมูบานจะเกิดกระบวนการการบริหารจัดการของพี่นอง อสม. 
รวมกับองคกรที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อ
กําหนดภารกิจที่จะเขาไปดูแลดานสาธารณสุขใหดีที่สุด เพราะฉะนั้นเลยเปนขอสังเกต
ของกรรมาธิการครับ ขอสังเกตกรรมาธิการ ถาทานสมาชิกและทานประธานกรุณาเปด 
ในเลม ๑ ตอน ๒ นะคับจะมีขอสังเกตแนบทายของกรรมาธิการเขียนไวให เปนขอสงัเกตที่
คิดวาแรงนะครับ ที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจไปกําหนดหลักเกณฑและตั้งเม็ดเงินตรงนี้เปนลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไป  
โดยกําหนดวัตถุประสงค เราระบุเลยครับวาวัตถุประสงคตรงนี้ตองกําหนดเม็ดเงินดวย  
ก็คือ ๒,๖๘๐ ลานบาท  ๒,๖๘๐ ลานบาท กระจายไปสูหมูบานทุกหมูบานนะครับ  
คิดเฉลี่ยแลวจะไดหมูลานละ ๓๐,๐๐ ๐ บาท อันนี้เปนสิ่งที่กรรมาธิการไดจัดทําให 
ก็ขึ้นอยูที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจจะไปกําหนดรายละเอียดเปนวัตถุประสงค
และเม็ดเงินลงไปตรงนี้ ก็จะกลับสูพี่นองประชาชน ทานประธานที่เคารพ ผมขออนุญาต
นําเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทานนะครับ ในคําชี้แจงของ
กระผมคิดวาก็จะเปนคําตอบกับทานสมาชิกที่มีขอสงสัยอยู สวนขอสังเกตนั้นก็รับไวที่จะ
เปนประโยชนตอในปหนา กราบขอบคุณครบั 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณหมอสุกิจครับ 
  นายสุกิจ อัถโถปรณ (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทย สุกิจ อัถโถปรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย   
ไดฟงคําชี้แจงแลวก็ยังไมชัดเจน อยู ๆ ทําไม อสม. ซึ่งเราก็รูวากําเนิดมากับกระทรวง 
สาธารณสุข แลวตอนนี้ไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางไร และทุกวันนี้  
อสม. ก็ทํางานอยูกับกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด แลวที่ทานบอกวามีเงินไปให
หมูบานละ ๓๐,๐๐๐ บาท อันนั้นมันไมไดตรงกับความตองการหรือเจตนารมณ ซึ่งผม 
เชื่อวา ส.ส. ทุกคนในชวงหาเสียงก็ดี หรือในขณะนี้ที่เราไปพบปะกับพี่นองประชาชนก็ดี 
วาเขาตองการอะไร  ผมก็ไม เขาใจวาคณะกรรมาธิการในเมื่อทานสามารถที่จะ 



 ๑๖๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๗/๓ 
 
โนมนาวใหกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดการเรื่องนี้ได ทานทําเต็มที่หรือเปลาครับ  
แลวกระทรวงสาธารณสุขตอบวาอยางไร----------------------------------------------------------- 
 

- ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๘/๑ 
 
ผมเคยไดยินคําตอบบางครั้งนะครับ ที่ทานรัฐมนตรีบางทานตอบวาเมื่อใชคําวา อส.  
หรืออาสา ไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินเดือน ถาเปนอยางนั้นจริง ทานเปลี่ยนชื่อเขาก็ไดนะครับ 
เพื่อที่จะใหเงินเปนคาตอบแทนใหเขาได ผมขอทราบความพยายามของคณะกรรมาธิการ
อีกครั้งหนึ่งครับ วาทานไดทําอะไรไปบางครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
กรรมาธิการ นายแพทยชลนานครับ  
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม  
ชลนาน ศรีแกว ในฐานะกรรมาธิการ ขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นขอซักถามของ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมไดกราบเรียนไปแลววา ภารกิจนี้เปนภารกิจที่ถายโอนไป
ตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ  เราเองก็อยากจะใหกระทรวงสาธารณสุข 
เปนคนดําเนินการ รวมทั้งคําเสนอคําแปรญัตติขอใชงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข 
ก็เปนคนทําครับ ในการพิจารณากระบวนการทั้งหมดเราตองทําตามกฎหมาย ถึงแมเรา
จะแปรญัตติใชงบประมาณไปที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก็ใชไมไดครับ 
เพราะวามีพระราชบัญญัติกระจายอํานาจกํากับอยู เพราะฉะนั้นเปนภารกิจถายโอน  
อันนั้นเปนเหตุผลจําเปนที่จะตองใชเม็ดเงินของทองถิ่น อันนั้นประการที่ ๑ แตขอหวงใย
ของทานสมาชิกตองกราบเรียนทานประธานนะครับวา เกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ
กิจกรรมนั้นก็มีสวนรวมของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก กระทรวงสาธารณสุข 
โดยเจาหนาที่สาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนที่อยูในพื้นที่อยูใกลชิดกับพี่นองประชาชน 
กับ อสม. มากที่สุดเขาก็จะไปกําหนดภารกิจ เราเองก็เขียนเปนขอสังเกตไปใหดวย 
ขอสังเกตจะเขียนเลยครับวา  ทั้ งนี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกําหนดภารกิจ 
เพื่อใหสอดคลองกับการบริการสาธารณสุขชุมชนใหกับพี่นองประชาชน กราบขอบคุณ
ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เมื่อสักครูนี้รูสึกเห็นทานพิเชษฐยกมือหรือเปลาครับ ทานพิเชษฐครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตย จังหวัดกระบี่ ในฐานะกรรมาธิการครับ ก็อยากเสริม 



 ๑๖๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๘/๒ 
 
ที่คุณหมอชลนานที่ไดกรุณาชี้แจงไปแลว ความจริงเรื่องเงินเดือนหรือความเปนอยูของ 
อสม. ทั่วประเทศ เปนสิ่งที่กรรมาธิการทุกคน ทุกพรรค พูดถึงตลอดในที่ประชุมคราวนี้  
แตเนื่องจากวาคํานวณไปถึงวาเรามีตั้ง ๘๐,๐๐๐ กวาหมูบาน แลวก็ขณะนี้ตั้งอยู 
หมูบานละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งเกณฑอันนี้เขาไปอยูในสวนของทองถิ่น เพื่อใหเกณฑ 
๓๕ เปอรเซ็นต ที่จะตองถายโอนงบประมาณใหทองถิ่นตามกรอบงบประมาณ ซึ่งขณะนี้
กฎหมายก็ไดชะลอไว ก็เคยคิดถึงขนาดวาจะเพิ่มใหอีก ๔๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ 
บาท โดย ๔๐,๐๐๐ บาทนี้ ท็อป ออน (Top on) คือลงไปโดยอยูในการดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขเอง ซึ่งจะตองใชเงินเพิ่มอีก ๓,๐๐๐ กวาลานบาท เราก็ไดเตรียมเร่ืองนี้ไว 
จนนาทีสุดทาย แตเนื่องจากความจําเปนในนาทีสุดทาย ขอประทานอภัยที่บอกวา 
งบสรางสภา ๔,๐๐๐ กวาลานบาท เขามา พวกเราไมมีทางออกเลยจริง ๆ นะครับ 
สุดทายงบสาธารณสุขที่พวกเราตั้งใจต้ังแตตน ที่กลาววาอยางนอยอีกสัก ๒๐,๐๐๐ บาท 
ก็ยังดี ก็เลยไมมีเงินพอ แตวาไดเขียนไวในขอสังเกตวารัฐบาลในปหนา หรือใครตอไป 
มาเปนกรรมาธิการก็ตามจะตองดูแลเร่ืองสาธารณสุขตามที่พวกเราตั้งใจนี้ใหสําเร็จ 
ใหไดครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานใดอภิปรายตอนะครับ ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติดวยครับ  
เมื่อทานสมาชิกเขามาแลวก็โปรดกดปุมแสดงตนดวยเลยครับ ทานสมาชิกโปรดกดปุม
แสดงตนทุกทานดวยครับ 
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เมื่อทานสมาชิกเขามาแลว โปรดกดปุมแสดงตนดวยครับ ทานสมาชิกโปรดกดปุม 
แสดงตนทุกทานดวยครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 

- ๗๙/๑ 



 ๑๗๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๙/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานผูใดยังไมไดกดปุมแสดงตนครับ ขอเชิญเจาหนาที่นับจํานวนครับ มีผูเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น ๓๑๔ ทาน ถือวาเปนองคประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๙/๒ 
 
  ผมจะถามมตินะครับ มาตรา ๒๓ กระทรวงสาธารณสุข มีการแกไข  
ทานผูใดเห็นดวยกับการแกไขรางของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ทานผูใด 
เห็นดวยกับกรรมาธิการผูสงวนคําแปรญัตติและสงวนความเห็นรวมทั้งผูสงวน 
คําแปรญัตติดวยก็ขอใหกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงมติครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ปดการลงมติครับ มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๓๑๗ เห็นดวย ๒๓๕ ทาน ไมเห็นดวย  
๘๒ ทาน งดออกเสียง ไมลงคะแนนเสียง ไมมี เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้เห็นชอบตาม 
รางที่คณะกรรมาธิการแกไขครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๙/๓ 
 
  ตอไปเชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ 
  นางอุมาสีว สะอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๔ กระทรวงอุตสาหกรรม มีการแกไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณเชน เทือกสุบรรณ ๑๐ นาทีครับ 
  นายเชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เชน 
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับผมไดขอแปรญัตติของกระทรวงอุตสาหกรรมไว ๓ เปอรเซ็นต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานประธานครับ วาที่จริงตั้งใจที่จะเสนอความเห็นตอกรรมาธิการ 
กรรมาธิการไดปรับลดของกระทรวงอุตสาหกรรมไป ๑๖๒ ลานบาทเศษ จากงบประมาณ
ทั้งหมด ๕,๗๐๐ กวาลานบาทเศษครับ ทานประธานครับ ปรับลดไป ๑๔๒ ลานบาท 
กระผมตั้งขอสังเกตครับทานประธาน สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีงบประมาณ 
ที่มากที่สุดอยูที่ ๑,๒๕๙,๐๐๐,๙๓๙ บาท เยอะมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ  
และผมเรียนทานประธานวาที่ติดใจก็คือวาในกรมอื่น ๆ ในสํานักงานอื่น ๆ ที่ผม 
ขออนุญาตพูดเพียงบางกรมนะครับ เพราะวาจะมีเพื่อนสมาชิกจะมาพูดในเรื่องของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในบางประการ แตผมตั้งขอสังเกตไวสําหรับสํานักปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งกรรมาธิการไดตัดออกไปนอยกวาที่อ่ืน ทานประธานครับในกระทรวง
อุตสาหกรรมผมเรียนทานประธานวาวันนี้แมวาจะเปนกระทรวงที่นํารายไดเขาสูประเทศ 
แตเมื่อมีวิกฤติที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม วันนี้อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรม
สงออกหลาย ๆ อยางที่เปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาในผลผลิตภายในประเทศตองประสบกับ
ปญหามากมาย ตลอดเวลาที่เกิดปญหานั้นไดรับการดูแลจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
นอยมาก แตถาไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่ไดรับผลพวงในผลกระทบ
วิกฤติเศรษฐกิจ ทานประธานบางครั้งเราชื่นชมดวยตัวเลข แตเมื่อไปดูตัวเลขบางตัวเลข
ทานประธานครับ เปนการนําวัตถุดิบมาจากตางประเทศมาผลิตและสงออก สําหรับ 
ผมไมดีใจเลยเพราะวาเราไดแคแรงงาน ไดแคบางสวนเทานั้น อุตสาหกรรมรถยนต 



 ๑๗๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๙/๔ 
 
อยางนี้เปนตน อุตสาหกรรมอีกหลาย ๆ อยาง ทานประธานครับนาสังเกตมากนะครับวา
กระทรวงอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่ผานมาเราสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรก็ดี 
ผลผลิตของพี่นองชาวสวน ชาวไรตาง ๆ ก็ดี เราเรียกรองกันมาตลอด ------------------------ 
 

- ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ                                            เพทาย ๘๐/๑ 
 
อยางพี่นองชาวปกษใตเรียกรองอยากไดนิคมอุตสาหกรรมยาง ที่จะมาสนองตอบตอ
ผลผลิตยางพาราที่เกิดขึ้นจากบานเรา แทนที่เราจะขายวัตถุดิบไป แลวในที่สุดเราก็ตอง
ซื้อผลิตภัณฑยางที่เขาผลิตแลวมาใชอีก ทานประธานครับ กลับไมไดรับความสนใจ 
ผมเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนกรรมาธิการวาไมทราบไดสอบถามในกรณีนี้บาง
หรือไม ทานประธานครับ นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ วันนี้เรามี
ปญหามาก สิ่งสําคัญที่สุดก็คือวาเรื่องของขยะ จะเปนขยะอุตสาหกรรม ขยะพิษ แมวา
เราจะมีบริษัทที่รับกําจัดขยะพิษเหลานี้ แตตองยอมรับความเปนจริง ทานประธานครับ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู ไกล  ๆ  หางจากเจนโก  (GENCO) ซึ่งเปนผูทําลายขยะ 
ทานประธานชื่อไหมครับ ขยะของอุตสาหกรรมกลับไปอยูในขยะของ อบต. ถูกกลบฝง
อยางไมมีวิชาการ สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในที่สุดน้ําใตดินทั้งหลายมันกลับมาสูพวกเรา 
สารแคดเมียม (Cadmium) จากแบตเตอรี่ (Battery) รถยนต โทรศัพท ปหนึ่งเปนรอยกวา
ลานกอน รวมทั้งถานไฟฉาย ถานแคดเมียม หลอดไฟฟลูออเรสเซนท (Fluorescent) 
ขยะสารพิษเหลานี้ทานประธานครับ ม่ือไร ถึงเวลาแลวหรือยังที่เราจะออกกฎหมาย 
ใหผูผลิตจําเปนจะตองซื้อคืนขยะพิษเหลานี้ เพื่อจะไปกําจัดอยางถูกระบบถูกวิธี 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตพูดนิดหนอยในเรื่องของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ผมคิ ดว า เ ร าถึ ง เ วลาแล วนะครั บ เ ร าจะมุ ง เ น นแต อุ ตสาหกรรมขนาดใหญ 
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ถึงเวลาที่เราจะหันมาดูธุรกิจอุตสาหกรามขนาดเล็ก 
สงเสริมใหสามารถแขงขันที่จะสงออก หรือสงเสริมใหสามารถที่จะผลิตเพื่อมาทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ ทานประธานครับ บางประเทศซึ่งเติบโตทางดานอุตสาหกรรม 
มาหลังเรา แตวันนี้กําลังจะแซงพวกเราไปแลว สิ่งเหลานั้นเห็นไดชัดวากระทรวง
อุตสาหกรรมขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางนี้ ทานประธานครับ จริง ๆ แลวผมตั้งใจ 
วันกอนผมหารือทานประธานไวเร่ืองสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วันนี้ได
งบประมาณไป ๖๗๕ ลานบาท ทานประธานครับ ผมไมไดรับคําตอบ วันนี้เปนเรื่องที่ 
นาหวงใยของพี่นองประชาชน กรณีที่เราพยายามที่จะประหยัดในรายจายเนื่องจาก
เชื้อเพลิงมีราคาแพง ถังแกสที่ติดรถยนต วันนี้สงเสริม สนับสนุน พี่นองประชาชน 
หลายสวน แท็กซี่ก็ดี รถรับจางทั้งหลายก็ดี ไปติดแกสแอลพีจีอยูเดิม เปนถังมือสองจาก 



 ๑๗๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             เพทาย ๘๐/๒ 
 
ตางประเทศบาง เปนถังที่เอาเขามาติดตั้งเองบาง รวมทั้งเอาถังแกสที่เปนแกสหุงตม 
ตามบาน เอาไปติดประกอบกับรถบาง มาตรฐานอุตสาหกรรมเหลานี้เปนเรื่องที่นาเปนหวง 
แตยังดีนะครับถังแกสพวกนี้ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมี มอก. 
แตที่ผมเปนหวงมากกวานั้นทานประธาน ถังเอ็นจีวีเราสงเสริมใหหันมาใชแกสธรรมชาติ 
แตทานประธานทราบไหมครับวา วันนี้สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม วันนั้นผมปรึกษา
ทานประธานครั้งหนึ่งแลว หารือทานประธานยังไมมีการรับรองมาตรฐานถัง ไมมี มอก. 
สําหรับถังแกสเอ็นจีวี ทานประธานครับมีบางหนวยงาน กระทรวงพลังงานสงเสริม
สนับสนุนใหรถรับจางเอาถังแกสหลายพันใบ ถังเอ็นจีวี สิ่งที่ผมคิดวานาเปนหวงสําหรับ
พวกเราทั้งหลายก็คือวาถังพวกนี้ยังไมมีมาตรฐานอุตสาหกรรม นําเขามาโดยอิสระจาก
ตางประเทศ  ที่สําคัญกวานั้นก็คือมาตรฐานสําหรับการติดตั้ง  มาตรฐานสําหรับ 
การตรวจสอบ ทานประธานครับ เหมือนกับระเบิดเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปตามที่ตาง ๆ 
เปนเรื่องที่นาเปนหวงเปนใยสําหรับพวกเราอยางมาก อุบัติเหตุแตละครั้งที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะสถานีที่บรรจุแกสในกรุงเทพฯ นาเปนหวงทานประธานครับ มีการบรรจุแกส 
ใตรถรวมของ ขสมก. วันกอนระเบิดไปมีคนตาย มีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เกิดขึ้นเพราะ 
ความไมไดมาตรฐาน --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ลักขณา ๘๑/๑ 
 
ทานประธานครับ ที่นาเปนหวงเปนใยกวานั้น รถของ ขสมก. ที่กําลังจะซื้อมา ๔,๐๐๐ คัน 
ถังแกสเอ็นจีวีอยูขางใตทองรถ ตามตัวอยางรถที่สงมา นาเปนหวงทานประธาน เพราะถา
ร่ัวแลวแกสมันจะหุมรถบัส (Bus) เลย หุมรถเมล ผมหวงมากครับทานประธาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแลว ตองกราบเรียนทานประธานวา มาตรฐานการตรวจสอบ การดูแลโดย
สมํ่าเสมอของพวกเรานอยไป ทานประธานเห็นไหม เดี๋ยวนี้มีรถบรรทุกตั้งถังแกสเอ็นจีวี
เรียงขางหลังเปนแถวเลย เกิดการกระแทก ระเบิดเลย ชนกันทีตายกันไปหลายศพ 
หลายราย สิ่งเหลานี้ผมตองเรียนทานประธานผานไปถึงกรรมาธิการวา ไดใหความหวงใย
กับเร่ืองเหลานี้บางไหม ไดสอบถามบางไหม ผมขออนุญาตนะครับ คงใชเวลาของ 
ทานประธานไมมาก เพื่อที่จะเรียนกับทานประธานอีกอยางหนึ่งวา วันนี้อุปกรณดับเพลิง 
ถังดับเพลิงสําหรับการแกไขปญหาเวลามีอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากแกสหุงตม แกสเอ็นจีวี  
มันเปนอุปกรณพิเศษ ไมสามารถใชเครื่องดับเพลิงหรือถังแกสที่เราใชกันอยูขณะนี้ เอาไป
ดับเพลิงเหลานั้นได วันนี้ผมเรียกรองใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
หันมาใหความสนใจอยางจริงจัง นอกจากใหความรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของ 
ถังแกสแลว สิ่งสําคัญที่ผมอยากใหไดควบคุมไปถึงการติดตั้ง การตรวจสอบ ระยะเวลา
ของการตรวจสอบโดยสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไมใหพวกเราตองสูญเสีย ตองมีความไมสบายใจ
ในทุกครั้งที่เห็นรถบรรทุกถังแกส ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขอบคุณ คุณเชนนะครับ รักษาเวลาดีมาก คุณสุทธิ ปญญาสกุลวงศ ครับ 
  นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ  (ก รุ ง เทพมหานคร )   :  กราบ เ รี ยน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร เขต ๘ พรรคประชาธิปตย ผมขออภิปรายกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงหลักของประเทศที่ทํารายได เปนกระทรวงที่เปนหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งทุกวันนี้สินคาที่สงออกไปยังตางประเทศ ที่สรางรายไดเขาประเทศ 
ก็มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนภาคที่สรางจีดีพีของประเทศในขณะนี้ ผมดูแลว 
ก็คิดอยูวาเราตั้งงบไวอยางนี้มันเปนอยางไร ประเทศชาติเราจะกาวไปสูความเจริญ 
ทัดเทียมกับนานาประเทศไดอยางไร เราตั้งงบไวเพียง ๕,๘๔๓ ลานบาทเศษ แลวก็ 



 ๑๗๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ลักขณา ๘๑/๒ 
 
มีการตัดงบลงไป ๑๖๒ ลานบาทเศษ แลวก็มีการจัดเพิ่มใหอีก ๒๐ ลานบาทเศษ ทั้งหมด 
ก็ตัดไปตามหลักการและเหตุผล เราก็มาดูวาการเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขัน 
ของภาคอุตสาหกรรม ในภูมิภาคนี้เรายอมรับกันวา ประเทศเราสูประเทศเพื่อนบาน 
ไมไดเลย ไมวาประเทศเวียดนาม ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งมีศักยภาพ 
ในการแขงขัน เรามองวาเรายังจะตองวิ่งตามเขาอีก ทุกวันนี้อุตสาหกรรม ไมทราบวา 
ไดคํานึงถึงสวนนี้บางหรือไม แนวทางที่จะสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพ 
ในการแขงขันวาเปนอยางไร เพื่อทําอยางไรใหเกิดการทัดเทียมกับนานาประเทศเหลานี้ 
ปญหาการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมที่อยู ในภาคชายฝ งตะวันออก  อันนี้ 
เราก็สงเสริมมานานพอสมควร ก็มีการเกิดการกระจุกตัว มีปญหาสภาวะแวดลอมเกิดขึ้น 
ชาวบานประชาชนที่อยูอาศัยแถบนั้นเดือดรอนทั่วกันเต็มไปหมด------------------------------ 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 
สผ ๑๑ /๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๘๒/๑ 
 
ผมอยากจะเห็นการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมที่มีการกระจายไปสูภูมิภาคตาง ๆ เพื่อลด
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบัน จะไดสรางงาน สรางรายไดใหกับภูมิภาค
สวนตาง ๆ ทั้งหมดใหมีความสมดุล ใหมีศักยภาพในการผลิตที่มีความเขมแข็งในการ
ประกอบ การมีโรงงานใหญ ๆ ที่มีคุณภาพ และทุกวันนี้ครับก็ไดเห็นรัฐบาลไดแตสงเสริม
เอสเอ็มอีกันมากมาย ทานครับ เปนสิ่งที่นาเปนหวงมากครับ เพราะวาเราไดพบวาในชวง
เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ นี้ ที่ผานมามีกิจการของ เอสเอ็มอี ทั้งในรูปแบบ
ของบริษัทและหางหุนสวนจํากัด มีการปดกิจการไปแลวไมนอยกวา ๖,๕๐๐ กิจการครับ 
นอกจากนี้ยังมีกิจการที่ไมไดจดทะเบียนทั้งกลุมหางหุนสวนสามัญ คณะบุคคลที่ไมใช   
นิติบุคคล มีการปดกิจการมากกวา ๓๕,๐๐๐ กิจการครับ คิดเปนรอยละประมาณ ๖๕ 
ของเอสเอ็มอี ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น ตรงนี้ไมทราบวาทางกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดพิจารณาดูหรือไม ผลกระทบที่จะตามมาคือรายไดของคนในทองถิ่นจะลดลงครับ  
ผมเองก็มีความกังวลใจอยูในใจที่อยากจะถามผานทานประธานวา  
  ๑. แนวนโยบายในการรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม มลภาวะตาง ๆ 
ของโรงงานอุตสาหกรรมเปนอยางไรครับ ไมทราบวาไดใสใจจริงจังกันแคไหนในการแกไข  
  ๒. มาตรการสงเสริมการลงทุนในภูมิภาคเพื่อกระจายความเจริญ และ 
ลดการกระจุกตัวเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพมหานคร ในสวนตรงนี้คงจะตองใสใจครับ  
  ๓. การกําจัดขยะของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
  ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจครับ คือวันนี้อุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่ไดใหงบไปไมทราบไปถึงไหนครับ งบประมาณที่เคยอนุมัติไปแลว 
หลายรอยลานเกี่ยวกับโครงการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดงบประมาณสานตอโครงการนี้
หรือไม ไมทราบวางบเกาลงไปแลวสูญเปลาหรือเปลา เพราะโครงการนี้สามารถแกปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ถาความเปนอยูที่ดีมีความสุขนะครับ บางคนที่คิด
จะเปนโจรเพราะปญหาปากทองเขาก็จะไดเลิกคิด ปญหาคิดวาเขาจะดีขึ้นครับ อันนี้ผมก็
ไดฟงทาน ส.ส. อันวาร สาและ และ ทานสามารถ มะลูลีม ทานก็ไดติดตามโครงการนี้ 
มาโดยตลอดก็ยังไมเห็นมีอะไรคืบหนาไปตรงไหน อยางไร ทานครับ การละเลย ไมใสใจ  



 ๑๗๙ 
สผ ๑๑ /๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๘๒/๒ 
 
ไมมีนโยบายที่ชัดเจนควรจะถูกตัดงบนะครับ ตัดตามหลักการและเหตุผลครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปคุณสงกรานต จิตสุทธิภากร ครับ 
  นายสงกรานต จิตสุทธิภากร (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ผม สงกรานต จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดนครสวรรค 
พรรคประชาธิปตย กอนอื่นนะครับ ผมขอสงวนคําแปรญัตติปรับลด ๑๐ เปอรเซ็นต 
ในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมียอดทั้งหมด ๕,๘๔๓ ลานบาท เนื่องจากกรอบ
เวลาที่จํากัด ผมจะขอพูดใน ๒ กรมหลัก ๆ นะครับ คือกรมสงเสริมอุตสาหกรรมซึ่งไดรับ
งบประมาณในปนี้ ๑,๐๕๕ ลานบาท และก็สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งได
งบประมาณ ประมาณ ๗๐๒ ลานบาทนะครับ ---------------------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๘๓/๑ 
 
ซึ่งผมคิดวา ๒ กรมนี้จะเปนกรมหลักที่ทําหนาที่พัฒนาแลวก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทานประธานครับ อยางที่เราทราบกันครับวานักอุตสาหกรรมนั้นหลายคน
บอกวาคนที่มาทําอุตสาหกรรมนั้นถือวาเปนคนมีกรรมอยางหนึ่ง เขาเรียกกันเลน ๆ วา 
อุตสาหหากรรม ก็คือวาการทํางานของนักอุตสาหกรรมนั้น สวนใหญนั้นจะทําโดย 
ตัวคนเดียวแลวก็สวนใหญนั้นการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นตองตอสูอยางโดดเดี่ยว 
โดยแทบจะไมมีการสนับสนุนจากภาคงานของรัฐเลยนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง  
๒–๓ ปนี้ อยางที่หลายทานอานขาวแลวก็ติดตามสถานการณทางโลกจะเห็นวา ประเทศ
จีนซึ่งเปนประเทศที่เปนยักษใหญทางดานอุตสาหกรรมนั้นไดผงาดขึ้นมานะครับ  ถือวา
เปนโรงงานของโลกไปแลว ทุกสิ่งทุกอยางที่มาจากประเทศจีนนั้นถูกกวา ดีกวา สิ่งที่เรา
ผลิตไดในประเทศไทยเองนะครับ ฉะนั้นเมื่อเรามาดูในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ในสวนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผมไดสังเกตแลวก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับ  
สวนใหญแลวงบที่ไดนี่ครับ ผมเห็นจากรายการนี้ ๔๑๖ ลานบาท เปนงบสงเสริมเอสเอ็มอี 
งบพัฒนาขีดความสามารถดานสารสนเทศอีก ๕๐ ลานบาท สวนใหญเทาที่ผมมี
ประสบการณมาในฐานะที่อยูดานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ก็จะไปเนนในเรื่องของการ
ฝกอบรม โดยการจัดอบรมแลวก็เชิญเจาหนาที่มา เชิญผูประกอบการอุตสาหกรรม 
มารับฟง พอฟงเสร็จแลวก็แลวกันนะครับ ลักษณะของการอบรมนั้นก็จะไปเนนในเรื่อง
ของกระแสที่มีในตอนนั้น เชน ถามีการพูดกันถึงเรื่องรีเอ็นจิเนียร่ิง (Re-engineering)  
ก็จะมีการระดมกันเรื่องนี้ทีหนึ่ง พูดกันถึงเรื่องโลจิสติกส (Logistics) ก็มีการระดมกัน 
เร่ืองนี้ทีหนึ่ง แตหลังจากนั้นแลวก็จบไปนะครับ และโดยสวนใหญแลวก็จะมาจัดในชวง
ปลายงบประมาณ สิงหาคม กันยายนนี้นะครับเปนสวนใหญ ซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมนั้น
สวนใหญนั้นไมตองการอันนี้นะครับ ผมเองนั้นไมไดตั้งใจที่จะตัดถึง ๑๐ เปอรเซ็นต  
แตสงวนคําแปรญัตติไวเพื่อจะถือโอกาสใชเวลาในชวงนี้อยากจะฝากทานประธานถึง 
ทานรัฐมนตรีหรือทานกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องงบประมาณของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ครับวา อยากใหทางกรมสงเสริมอุตสาหกรรมนั้นปรับแนวคิดของการสงเสริมอุตสาหกรรม
เสียใหมนะครับ เพราะวาอุตสาหกรรมในปจจุบันนี้ ถาใครจะมาวัดกันวาขนาดอุตสาหกรรม 
ใครใหญ ไมใหญ วัดที่จํานวนคนงาน ถือวาลาสมัยไปแลวนะครับ ทานประธานทราบไหมครับวา 



 ๑๘๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วัชรี ๘๓/๒ 
 
อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมนะครับ สินคาบางสินคานั้น เขามีโรงงานเหมือนกับเปน 
โชว รูม (Show room) เทานั้น แตอุปกรณตาง ๆ วัสดุตาง ๆ นั้นเขาแทบจะเปนการจาง
ประกอบจากโรงงานขางนอกทั้งหมดแลวก็มารวมกัน แลวก็ประกอบแคไมกี่อยางแลวกน็าํ
ออกจําหนายในนามของสินคาหรือยี่หอนั้นนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากใหกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมไดดูแลก็คือเร่ืองของการที่จะทําอยางไรที่จะใหความรูกับนักอุตสาหกรรมวา 
การแขงขันในโลกอนาคตนั้น เขาไมไดแขงขันกันดวยทุนนะครับ แตเขาแขงขันกันดวยสมอง 
อยางเมื่อกี้นี้ที่ทานกรรมาธิการบางทานบอกวาอยากจะใหคนไทยเรามีเกิด บิล เกตส  
คนที่ ๒ ทานประธานทราบนะครับวาสินทรัพยที่สําคัญที่สุดของบริษัทไมโครซอฟทนั้น 
ไมไดอยูที่บริษัทนะครับ เขามาทํางานตอน ๘ โมงเชา แลวเขาก็หิ้วกลับบานตอน  
๕ โมงเย็นทุกวัน ฉะนั้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ถากรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะ
จัดให ผมอยากใหดูเร่ืองของการใหความรูและก็สงเสริมเรื่องโลจิสติกสนะครับ โลจิสติกส
ก็คือวาการสงเสริม ทําอยางไรใหผูประกอบการนั้นสามารถจะลดตนทุนได แลวก็สอนถึง
การทํานวัตกรรมใหม ๆ อันนั้นนาจะเปนทางหนึ่งที่ดีกวานะครับ 
  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับ 
อยางที่ผมเรียนใหทราบวาเมื่อตอนที่ผมเร่ิมทํางานใหม ๆ นั้น ผมมีความหวังกับกระทรวง
อุตสาหกรรมมาก แลวก็ไดไปสอบถามตลอด แตปรากฏวาขอมูลสวนใหญที่ไดรับนั้น 
จะเปนขอมูลที่ชาไปแลว หรือไมก็ไมทันการณแลวนะครับ -------------------------------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๘๔/๑ 
 
ทําใหนักอุตสาหกรรมหลายสวนตองขวนขวายเอง ตองหาขอมูลดวยตัวเอง ฉะนั้น 
ถาเปนไปไดดวยงบ ๗๐๐ กวาลานบาท ผมทราบวาผมไมสามารถจะตัดไดในตอนนี้  
แตอยากใหทานผูเกี่ยวของนั้นไดปรับแนวคิดและกระบวนการ อยางนอยเปนพี่เลี้ยงแลวก็
ชวยเปนคนนําทาง แลวก็บอกพวกเราวาในอนาคตนั้นสําหรับนักอุตสาหกรรมถาจะสูกับ
ตางชาติ ถาจะนํารายไดเขาประเทศนั้นตองสูไปในแนวทางไหนบาง ตองทําอะไรบาง  
ตองปรับตัวอยางไรบาง อันนี้จะเปนพระคุณอยางใหญหลวงนะครับ เนื่องจากเวลาเหลือนอย
ผมก็คงจะใชเวลาเพียงแคนี้ครับ แตอยากจะฝากนิดหนึ่งวาที่นครสวรรคของผมนั้นหลาย
คนพยายามจะทําใหเปนฮับ (Hub) เปนศูนยกลาง ใหนักอุตสาหกรรมนั้นสงออกจาก
จังหวัดนครสวรรคโดยตรงไปยังตางประเทศ แตก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากติดขัดเรื่อง
งบประมาณและดวยขอกฎหมายหลายสิ่งหลายอยาง ฉะนั้นถากระทรวงอุตสาหกรรมจะ
มีเวลาใหความสนใจแลวก็ไปดูแลดวยก็จะกราบขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีกรรมาธิการชี้แจงนะครับ ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ 
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ เมื่อทานสมาชิกเขามาหองประชุม 
กดปุมแสดงตนไดเลยครับ ขอเชิญสมาชิกกดปุมแสดงตนดวยครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เจาหนาที่นับจํานวนครับ ขณะนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๒๙๕ ทาน เปนองคประชุม 
นะครับ  
 
 
 



 ๑๘๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๘๔/๒ 
 
  สําหรับมาตรา ๒๔ กระทรวงอุตสาหกรรม มีคณะกรรมาธิการสงวน
ความเห็นและมีผูสงวนคําแปรญัตตินะครับ ผมจะถามมติดังนี้ ทานผูใดเห็นดวยกับ 
การแกไขตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นดวยกับ
กรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นหรือผูสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม  
ไมเห็นดวย ลงมติไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ปดการลงมติครับ นับคะแนนครับ มีผู เขารวมประชุมทั้งสิ้น ๓๑๕ ทาน เห็นดวย  
๒๓๕ ทาน ไมเห็นดวย ๘๐ งดออกเสียง ไมมี ไมลงคะแนนเสียง ไมมีนะครับ เปนอันวา
มาตรา ๒๔ นี้ที่ประชุมเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการแกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๘๔/๓ 
 
  เชิญเลขาธิการดําเนินการตอครับ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )   :  มาตรา  ๒๕  สวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติขอสงวน 
คําแปรญัตติครับ 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๘๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูอภิปรายทานเดียวนะครับ ใหเวลา ๑๕ นาที เชิญคุณเทพไท เสนพงศ ครับ ๑๕ นาที 
นะครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย  
ขออภิปรายแปรญัตติในงบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งผมจะตองขออนุญาต
ทานประธานวาการอภิปรายของผมอาจจะตองใชเอกสารและภาพประกอบการอภิปราย
ดวย จึงขออนุญาตทานเปนเบื้องตนไวกอนนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญครับ  
  นายเทพไท  เสนพงศ  (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่ เคารพ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุด 
และก็ใหคุณใหโทษกับพี่นองประชาชนมากเปนองคกรหนึ่ง และก็เชื่อไดวาเปนองคกรหนึง่
ที่ มีการวิ่งเตน  โยกยาย  ซื้อขายตําแหนง  เปนขาวดังมากที่สุดครับ  นอกจากนั้น 
ทานประธานจะเห็นไดวาคนที่มาเปนอธิบดีกรมตํารวจหรือแมแตผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติก็ตาม ทุกทานจะจบชีวิตทางราชการไมเคยเกษียณในตําแหนงนี้เลยครับ   
ผมอยากจะเรียนกับทานประธานวาเปนสํานักงานที่อาถรรพณจริง ๆ ครับทานประธาน 
แตวาในการจัดงบประมาณของรัฐบาลในครั้งนี้ไดจัดใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ผมคิดวาคอนขางสูงครับ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท ประมาณนะครับทานประธาน คอนขางสูง 
แตเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ทานประธานไดเห็นวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มีประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณที่เราจัดใหหรือไม ทานประธานก็คงทราบครับ  
มีปรากฏการณหลายปรากฏการณที่ผมจะชี้ใหทานประธานเห็นวาไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน ทั้ง ๆ ที่เราไดจัดงบใหอยางเต็มที่ งบเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม 
สถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อันนี้ผมไมวาครับทานประธาน  
เราก็อยากจะให ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตสงบ สํานักงานตํารวจแหงชาติของบไปเทาไร 
เราก็จัดใหเต็มที่ครับทาน แตวาที่ผมแปลกใจก็คือ ๒ งบใหญครับ ก็คอืงบพัฒนากฎหมาย 



 ๑๘๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๘๕/๒ 
 
และกระบวนการยุติธรรม ๕๖,๐๐๐ ลานบาทเศษครับทานประธาน กับงบอีกตัวหนึ่งก็คือ
งบรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ๑,๔๐๙ ลานบาท ถือวาสูงมากครับ 
ทานประธาน จํานวน ๗๐ ถึง ๘๐ เปอรเซ็นตของงบทั้งหมด ตรงนี้เองผมจึงกราบเรียน
ทานประธานวาเมื่อมาพิจารณาดูงบประมาณที่ใหกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมสอดคลองกันครับทานประธาน  ผมเคยเรียนกับ 
ทานประธานวาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจในทุกยุคทุกสมัย นายตํารวจที่ไดดิบไดดี 
สวนใหญก็จะวิ่งเตนครับทานประธาน ใกลชิดนักการเมือง ใกลชิดผูมีอํานาจวาสนา  
ทุกคนจะไดดิบไดดีทั้งนั้นครับ ผมไมอยากจะใหองคกรตํารวจแหงชาติเปนองคกรที่เปน
เครื่องมือของนักการเมือง เปนเครื่องมือของผูมีอํานาจ อยากจะใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนสํานักงานที่รับใชพี่นองประชาชนจริง ๆ สิ่งที่ผมจะชี้ใหทานเห็นวาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไมมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ เพียง ๒ กรณีเทานั้นครับ กรณีแรก
ถาทานประธานจําได มีเว็บไซตโจมตีสถาบันเบื้องสูงมากมายครับ เร่ิมตนตั้งแตชวงเดือน
เมษายน ถาทานประธานจําไดครับ ผูจุดประกายเรื่องนี้ ดวยความหวงใย ผมขออนุญาต
เอยนามเพื่อใหสภาแหงนี้ไดบันทึกคือ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ทานไดพูดในชวงเทศกาล
สงกรานต พูดเรื่องมีใบปลิวโจมตีประธานองคมนตรี โจมตีพรรคประชาธิปตย และก็โจมตี
บุคคลสําคัญในประเทศนี้หลายคน เมื่อมีขาวเชนนี้ออกมา ทานประธานทราบไหมครับวา
คนในสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบ คนในรัฐบาลพูดวาอยางไรครับ 
เขาใหสัมภาษณบอกวา เร่ืองนี้ไมมีมูล ไมเคยเห็น ไมมีขอเท็จจริง ถามีขอใหแสดง
หลักฐานออกมา --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๖/๑ 
 
หลังจากนั้นผมก็ไดแสดงหลักฐานออกมาเปนชุด ๆ แลวก็มีการเปดโปงวามีเว็บไซต
ประมาณไมนอยกวา ๓๐ แหง สุดทายทานประธานทราบวาเปนอยางไรบาง รัฐบาล
ออกมายอมรบัครับอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทานก็ยอมรับ ทั้ง ๆ ที่เมื่อกอน
ทานทาทายพวกผมวาถามีเร่ืองนี้ก็แจงความสิ ดูสิวากฎหมายไหนทําได มันไมมีกฎหมายไหน
ทําไดผมเลยสัมภาษณชี้แนะวามันมีกฎหมายความมั่นคง ที่จะเขาไปจัดการกับเร่ืองนี้ได 
สุดทายก็ทําตามที่พวกผมแนะนําครับ ทานรัฐมนตรีในขณะนั้นบอกวาจะปดเว็บไซต
ทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมง แตวาเปนแคลมปากครับทานประธาน จนถึงบัดนี้ก็ยังไมมี  
มีลาสุดขอมูล เมื่อ ๒ - ๓ วัน กระทรวงไอซีทีบอกวาแค ๖ เดือน มีเว็บหมิ่นสถาบันกวา 
๑,๒๐๐ แหงครับ ผมอยากจะถามวาสํานักงานแหงชาติไดเขาไปดูแลบางหรือไม และ 
เขาไปจัดการเรื่องนี้บางหรือมไมครับ นี่คือมาตรฐาน นี่คือความสามารถของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่ผมอยากจะชี้ใหทานประธานเห็นวาคุมคากับงบประมาณที่เราใหไป 
๖๐ ,๐๐๐  ลานบาทหรือเปลา  มีมาตรฐานในการทํางานเรื่องนี้  ผมคิดวาจะชี้ ให 
ทานประธานเห็นก็ ดับเบิ้ล สแตนดารด (Double Standard) จริง ๆ ครับทานประธาน  
ไมเหมือนกันครับ สืบเนื่องจากคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากเว็บไซตตางๆ นี่ครับ 
จะชี้ ใหท านประธานเห็นว ามี การดํ า เนินคดี  กับบุคคลที่ ถู กกล าวหาว าหมิ่ น 
พระบรมเดชานุภาพอยางนอย  ๓  - ๔ คนครับ  คนแรกก็คือ  คุณจักรภพ  เพ็ญแข  
อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ถูกแจงความ โดยพันตํารวจโท วัฒนศักดิ์  
มุงกิจการดี ซึ่งเปนนายตํารวจ ยื้อกันไปยื้อกันมาครับทานประธาน จนถึงสุดทายเมื่อวันที่ ๒๙ 
ทั้ง ๆ ที่แจงความเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตํารวจไดสรุป 
แถลงผลการสอบสวน บอกวามีความผิดหมิ่นสถาบันผิดกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  
จริงครับ มีหมายเรียกใหรับทราบขอกลาวหา คนที่พูดเรื่องนี้เปนนายตํารวจครับ ขอเอยชือ่
ก็คือ พลตํารวจโท อดิศร นนทรีย แควันเดียวครับทานประธานครับ นายตํารวจคนนี้ก็ถูกเดง
ถูกยายจากผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับ และคนเขามาแทนก็คือ พลตํารวจโท 
สมยศ พุมพันธุมวง ซึ่งขณะนี้ก็ไดดิบไดดีเปนผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผมชี้ให
ทานประธานเห็นวามันมีความจําเปนจริง ๆ ที่นายตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จําเปนจะตองสนองนโยบายฝายการเมือง มิฉะนั้นก็จะไมมีความรุงโรจนในชีวิต 



 ๑๘๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๖/๒ 
 
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณเทพไทครับมีผูประทวงครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ผมทราบครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมนึกวาวันนี้คุณเทพไท เนื่องจากวาเราประชุมกันมาตลอดใกลจะจบการอภิปราย 
อยูแลวนะครับ นึกวาจะไมมีการประทวง คุณจตุพรประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
จตุพร พรหมพันธุ พลังประชาชน ประทวงตามขอ ๖๑ ที่มีถอยคําลักษณะใสรายบุคคลอื่น
กรณีของจักรภพ  เพ็ญแข  นั้นไมได มีการออกหมายเรียกแตอยางใด  เขาไปกอน 
ออกหมายเรียก ผมบอกกับทานประธานนะครับวา 
  (นายทศพล เพ็งสม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูประทวงตอเนื่องครับ คุณทศพล เพ็งสม ครับ 
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี)  :  ทานประธานครับ ผม ทศพล เพ็งสม ครับ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปตยครับ ผมประทวงผูที่ประทวง
นะครับ กําลังจะเริ่มอภิปรายแลวครับ ไมใชประทวง ผูที่อภิปรายก็คือคุณเทพไท 
คุณเทพไทไดกําหนดประเด็นไวแลวเรื่องความเชื่อถือเกี่ยวกับการตัดงบประมาณ 
ทานประธานวินิจฉัยกอนนะครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยนะครับ คุณจตุพรประทวงอยูในประเด็นนะครับ เพราะวาเมื่อกี้บอกวาเรื่องการ 
ออกหมายจับหรือไมออกหมายจับ คุณจักรภพ เพ็ญแข นะครับ ก็ขอใหคุณจตุพร 
ไดประทวงแลวก็รวบรัดดวยนะครับ เดี๋ยวจะกลายเปนการอภิปรายดวย 
 

- ๘๗/๑ 
 



 ๑๘๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               ศิริลักษณ (๒) ๘๗/๑ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมตั้งใจที่จะไมอภิปรายมา 
ตั้งแตตนจึงไมแปรญัตติแมแตเพียงมาตราเดียว แตวาควรจะใหความเปนธรรมกับบุคคล
ไมวาจะเปน พลตํารวจโท อดิศร หรือใครก็ตาม แมกระทั่งคุณจักรภพ เพ็ญแข เขาไมไดอยู 
ในที่ประชุม ผมพยายามอดกลั้นครับทานประธานที่ เคารพ คนที่บุกเอ็นบีที ๙ คน  
เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจตุพรครับ สาเหตุที่คุณจตุพรประทวงแลวผมอนุญาตใหอภิปรายในคําประทวง 
นะครับ แตพอประทวงแลวตองไมไปเสียดสีผูอ่ืนดวยนะครับ ทานไมไดอภิปรายในสิ่งที่
ทานประทวงนะครับ คุณจตุพรพูดเกินกวาที่ประทวงนะครับ ผมฟงอยูครับ มิเชนนั้นก็จะมี
การประทวงไปกลับอยางนี้อยูตลอดเวลาครับ คุณจตุพรประทวงก็ขอใหรวบรัดและ 
เขาประเด็นตอเลยนะครับ โดยไมตองไปพาดพิงผูอ่ืน ผมจะใหเวลาสักเล็กนอยนะครับ  
  (นายทศพล เพ็งสม ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประทวง 
นะครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณทศพล เพ็งสม ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี)  :  เมื่อสักครูนี้ คุณจตุพรไดกลาวเรื่องเอ็นบีที
นะครับ พาดพิงถึงพรรคประชาธิปตย ตองถอนประเด็นนี้กอนนะครับ เพราะประชาชน
ทางบานเขาไมเขาใจนะครับ วาการบุกรุกเอ็นบีทีนั้นเกี่ยวของกับพรรคประชาธิปตย
อยางไร ตองใหถอนกอนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เมื่อสักครูนี้คุณจตุพรบอกวาผูบุกรุกเอ็นบีทีนี้เกี่ยวของกับพรรคประชาธิปตยใชไหมครับ  
ถาคุณจตุพรพูดอยางนี้ตองขอใหถอนครับ เพราะวาเปนการพาดพิงทําใหผูอ่ืนเสียหาย
ครับ ขอใหถอนดวยครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ  (แบบสัดสวน )   :  ทานประธานที่ เคารพ  
ทานประธานตองฟง ทานประธานใหผมถอนไดในกรณีเร่ืองดังกลาวไมเปนความจริง  



 ๑๙๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ               ศิริลกัษณ (๒) ๘๗/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอวินิจฉัยเลยครับ เพราะวาคุณจตุพรประทวงทีไรมีปญหาทุกครั้งครับ ขอเชิญคุณจตพุร
แลวไมไดพูดในสิ่งที่คุณจตุพรกําลังประทวงนะครับ แตคุณจตุพรกําลังพูดเกินในสิ่งที่ 
คุณจตุพรประทวง ซึ่งขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรไมอนุญาตนะครับ ขอเชิญ
คุณจตุพรนั่งลงครับ ก็ขอใหถอนกอนนะครับ ถอนคําพูดกอน เชิญถอนคําพูดครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ  (แบบสัดสวน )   :  ทานประธานที่ เคารพ  
ผมนายจตุพรเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาผมพูดเท็จ เดิมพันตําแหนงสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรของผม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอใหคุณจตุพรถอนคําพูดครับ นั่งลงครับ ขอเชิญคุณจตุพรถอนคําพูดครับ ไมถอน 
ผมขออนุญาตเชิญคุณจตุพรออกนอกหองครับ ขอใหคุณจตุพรออกนอกหองประชุม
เดี๋ยวนี้ครับ ขอใหพวกเรารักษาบรรยากาศในการประชุมดวยนะครับ คุณเทพไท 
ก็เชนเดียวกันครับ เพราะวาเวลาคุณเทพไทอภิปรายทีไรมักจะมีการประทวงอยูเร่ือย  
ก็ขอใหอภิปรายเพราะวาเปนการอภิปรายในวาระที่ ๒ นะครับ ขอความกรุณาใหอยู 
ในกรอบดวย เชิญอภิปรายตอครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ผมอยูในกรอบครับ ผมกําลัง
ชี้แจงเหตุผลวาทําไมผมตองตัดงบเขา  เขาก็ไมมีประสิทธิภาพ  หนวยงานนี้ไม มี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหนาที่ครับ ใชมาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ตั้งแตคดีคุณจักรภพ
ตองใชเวลาถึง ๕ เดือน คดีคุณสมเกียรติ พงษไพบูลย ใชเวลา ๖ วัน คดีคุณสนธิ  
ลิ้มทองกุล ใชเวลา ๒ วัน คดีคุณดา ตอรปโด ใชเวลา ๑๐ วัน แตในกรณีของคุณดา  
ตอรปโด ทานประธานคงจําไดวาเราพยายามที่จะกดดันตํารวจพอสมควร พวกผมเอง 
ก็สัมภาษณทาทายใหตํารวจไปถอดเทป แมกระทั่งคุณสนธิก็ไดเอาเรื่องนี้ขึ้นไปพูดบนเวที 
และก็เปนคดีไป ครับทานประธาน------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๘/๑ 
 



 ๑๙๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๘๘/๑ 
 
ผมกําลังชี้ใหทานประธานเห็นวาทั้งหมดเปนการทํางาน ๒ มาตรฐานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผมจึงไมอยากจะใหใชงบประมาณเหลานี้ใหอยูในมือสําหรับนายตํารวจ
บางทานที่เปนสวนนอย นี่ตองชี้ใหทานประธานเห็น ตรงนี้เปนสวนนอย เพราะถาหากวา
บุคคลในองคไหนสวนใหญที่เปนคนไมมีองคกรก็อยูไมไดครับ แตถือวาเปนสวนนอย    
ผมอยากจะเรียนครับ 
  เรื่องที่ ๒ ที่ผมอยากจะชี้ใหทานประธานเห็น เร่ืองประสิทธิภาพในการ
ทํางานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นั่นก็คือเรื่องกรณีที่เกี่ยวกับม็อบ ทานประธาน 
นายตํารวจ  เหตุ เกิดการปะทะคนไทยฆากันที่จังหวัดอุดรธานี  ผมดูในขาวครับ            
ทานประธาน มีคนชมรมรักอุดรมารวมตัวครั้งแรก ๒๐๐ คน มีเจาหนาที่ตํารวจ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขอคุณเทพไทรวบรัดดวยนะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะโดนประทวงตอ ขอความกรุณา
ครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ก็ชี้แจงขอเท็จจริงทานประธาน 
ถาเขาประทวงผมก็สุดความสามารถที่จะคะคานเขาได ผมก็ทําใจอยูแลวทานประธาน
ครับ จะชี้ใหทานประธานเห็นวามีตํารวจ ๒๐๐ นาย มีตํารวจตระเวนชายแดน ๑๕๐ นาย 
มี อส. ๒๐๐ นาย รวมแลวประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ นาย กับชมรมผูรักอุดร ๒๐๐ คน       
ในชวงแรกมาชุมนุมกันตํารวจเอาไมอยู มีการปะทะกันจนถึงเลือดเนื้อทานประธาน ผมชี้
ใหทานประธานเห็นวา คนขนาดนี้คุมม็อบ ๒๐๐ คนไมได แลวจะมีประสิทธิภาพอยางไร
ทานประธาน นี่กรณีที่ ๑ ผมอยากจะชี้ใหทานประธานเห็นรูปนะครับ นี่ครับทานประธาน 
ทานประธานดูครับผลงานของตํารวจที่มีประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ คน กับม็อบ ๒๐๐ คน 
ม็อบพันธมติร ๑๕๐ คน ภาพปรากฏถูกตีหัวรางขางแตกครับ  
  กรณีที่ ๒ ครับทานประธาน กรณีที่สลายม็อบที่ทําเนียบรัฐบาลครับ     
ทานประธานเห็นไหมครับ นี่ฝมือของตํารวจแท ๆ นี่เทาตํารวจเลยครับเหยียบบนหัว
ประชาชน ตีบนหัวนี่ นี่ผลงานนะทานประธาน 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 



 ๑๙๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๘๘/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณเทพไทครับมีผูประทวงครับ คุณเชิดชัยประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน  
ผมพยายามที่จะไมประทวงนะครับ แตผมเห็นวาผูกําลังอภิปรายกําลังทําผิดขอบังคับ  
พูดซ้ําซาก วกวน กําลังที่จะลากเรื่องเหตุการณขางนอกเขามาเกี่ยวพัน   ผมอยากจะเรียน
ทานประธานอยางนี้นะครับวา ผูที่กําลังอภิปรายนี้ควรที่จะ เขาสูประเด็น วาทาน
เสนอแนะตัดงบประมาณอยางไร นี่ทานกําลังสรางความที่จะใหคนเกิดความขัดแยงกัน
อยู วันนี้เรากําลังตองการความสงบเรียบรอยครับทานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอวินิจฉัยนะครับ คุณเทพไทกําลังอภิปรายเร่ืองตัดงบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
โดยบอกวาสํานักงานตํารวจแหงชาติหยอนประสิทธิภาพอยางไร แตอยางไรก็ตาม 
คุณเทพไทรูอยูกับใจตัวเองนะครับวาการเอารูปมาอยากจะขอความกรุณาใหความ 
เปนธรรมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติดวยนะครับ เชิญอภิปรายตอครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ 
รูปนี้ผมไมไดทําขึ้นมาเองนะ แพรหลายอยูในหนาหนังสือพิมพทั้งนั้นทานประธานครับ    
นี่เอาปนจี้หัว ตีกันนี่ทานประธานคงเห็นนะครับ ผมจะไมอธิบายทานประธานครับ แตวา 
ชี้ใหทานประธานเห็นวาตํารวจไมมีความสามารถจริง ๆ นะครับ แมกระทั่งลาสุดที่ตองออก
ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทานประธานเห็นไหม ที่หนังสือพิมพพาดหัววา ไทยฆาไทย     
ทานประธาน ภาพนี้ทานประธาน ที่หลายคนเขาบอกวาภาพนี้เปนภาพตัดตอ เปนภาพ 
ไมจริง เมื่อคืนผมไดไปพบกับกลุมผูสื่อขาวที่เปนนักขาวประจําสภาครับ เขาเปดใหผมดู 
เขาเปนคนถาย ๔-๕ คนครับ แลวเขาก็ไมพอใจอยางยิ่ง คนที่บอกวาเรื่องนี้เปนภาพตัดตอ 
ผมอยากชี้ใหทานประธานเห็นวา มีอาวุธอยูอยางนี้ อยูกลางเมืองตํารวจอยูไดอยางไร 
ตํารวจอยูที่ไหนทานประธาน มีการเคลื่อนม็อบเขามา ตํารวจขวางพอเปนพิธี สุดทายแลว
ก็ปลอยใหคนไทยตีกัน ฆากันจนถึงตาย แลวก็เปนชนวนใหเกิดการประกาศ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน เปนไปตามเปาประสงคของคนบางคน ใครบางคนครับทานประธาน ผมอยากจะ 



 ๑๙๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๘๘/๓ 
 
เรียนกับทานประธานครับวานี่คือปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผานมา จนถึง
ลาสุดสด ๆ รอน ๆ เมื่อเชาผมไดมีโอกาสไปครับ ------------------------------------------------- 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               สาริศา ๘๙/๑ 
 
ไปเยี่ยมกลุมนักศึกษาที่เดินขบวนจากรามคําแหงไปที่บานทานนายกรัฐมนตรี หมูบาน
โอฬารเพื่อเอาผาขาวไปปูและกราบใหนายกเห็นแกชาติบานเมืองลาออก ระหวางเดินทาง
ไปผานสํานักงานตํารวจ  สน .  หัวหมาก  ๑  แหง  สน .  ลาดพราว  ๑  แหง  ระหวาง 
ที่นักศึกษาเดินขบวนไปครับ ผมสอบถามแลวไมมีตํารวจเขาไปดูแลความสงบเรียบรอย
ดูแลความปลอดภัยเลย เลยสํานักงาน สน. ลาดพราวไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ถูกคนราย
ขี่มอเตอรไซดยิงเขามาในม็อบที่เดินขบวนบาดเจ็บ ๒ คนครับทานประธาน นักศึกษา 
ก็เลยมาแจงความที่ สน. ลาดพราว ทานประธานทราบไหมครับวาเมื่อแจงความแลวนี่
นายตํารวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ขอเอยเปนเกียรติแกวงศตระกูลของเขาครับ พลตํารวจเอก 
จงรัก จุฑานนท ทานพูดบอกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นอาจจะเปนชาวบานรําคาญเสียง
ปราศรัย เนื่องจากกลุมนักศึกษาเหลานี้ใชโทรโขงปราศรัย รวมทั้งมีรถกระบะติดเครื่องขับ
ตามขบวนมาอาจจะเปนมือที่สามอาศัยจังหวะสรางสถานการณ เกงมากครับตํารวจไทย 
ทานประธาน ยิงปบไปแจงความไมทันไปทําแผลครับ ระบุไดเลยวาสาเหตุเกิดจากอะไร 
ผมอยากจะใหสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความเปนธรรมกับนิสิต นักศึกษาเหลานี้ครับ 
พี่นองประชาชนกลุมพันธมิตรเขาจะปฏิบัติอยางไรผมก็ไมวา แตวาในฐานะที่นิสิต
นักศึกษารามเปนรุนนองผมเปนรุนนองทานประธานชัยดวยครับ วันนี้พวกผมศิษยเกา
รามคําแหงที่เปน ส.ส. ไปแถลงขาวผมเสียดายไมไดเชิญทานประธานไปดวย เพราะ 
ทานประธานก็เปนศิษยเกา ผมหวงใยครับทานประธาน ทานประธานคิดอยางไรไมทราบ 
เพราะทานประธานเรียนตอนที่ทานประธานอายุ ๗๐ กวาแลวกระมังครับ ผมเรียนตอน
อายุ ๑๘ เพราะฉะนั้นผมมีความรูสึกวาผมหวงใยและนับจากนี้ไปจะมีขบวนนักศึกษา
ออกมาจากทองถนนมากขึ้น ๆ ครับทานประธาน ถาสํานักงานตํารวจแหงชาติยังมี 
การปฏิบัติหนาที่แบบนี้ ผมเชื่อวาจะมีปญหาอยางแนนอนครับ ดวยประสิทธิภาพของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ผมชี้ใหทานประธานเห็นครับ 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานเทพไทครับ มีผูประทวง คุณเชิดชัย ประทวงเรื่องอะไรครับ 
 



 ๑๙๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๘๙/๒ 
 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เชิดชัย 
วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชนครับ  
ทานผูอภิปรายใชเวลาอภิปรายตั้งยาวนานแลวยังไมเห็นหาขอสรุปที่จะตัดงบประมาณ
อยางไร ยังพยายามที่จะพูดเรื่องตาง ๆ เหลานี้อยูเสมอ ผมใหทานประธานวินิจฉัย 
เถอะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยครับ ความจริงเวลาของคุณเทพไทหมดแลวตามที่ไดตกลงกันไว ก็ขอใหรวบรัด
แลวจบไดเลยนะครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ไดครับ เมื่อสักครูหักที่ประทวง
ไปดวยใชไหม ทานประธาน หักแลวใชไหม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
จริง ๆ มันเกินไป ๒๐ วินาทีแลวครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ฟงประทวงจนเพลินก็เลย 
ไมทราบเวลาหมดไปแลว ผมอยากจะเรียนทานประธานวาดวยเหตุผลทั้งหมด 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีผูประทวงอีกแลว คุณเชิดชัยประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี)  :  ผมทราบดีวาผูกําลังอภิปรายเปน
นักการเมืองอาวุโส แตใชคําพูดที่เสียดสีตลอดเวลาครับ ผมไมอยากจะพูดหรอกครับวา
ตอนนี้เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานอยูนี่เปนพรรคพลังประชาชนดูแลอยู แตสมัยครั้งหนึ่ง
พรรคไหนไมรูดูแลอยูเอาหมาไปกัดประชาชนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมขอพวกเราอยาไปประทวงกันไปกันมาเลยครับ คุณเทพไทก็ขออนุญาตจบไดแลวครับ 
สรุปไดแลวครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ขอบคุณครับทานประธาน  
ผมอยากจะเรียนขอเท็จจริงเรื่องหมากัดม็อบ ทานประธาน ที่เขาพาดพิง 



 ๑๙๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๘๙/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมตองแลวครับ ทุกคนรูเพราะพูดกันในที่ประชุมแหงนี้ ผมไดฟงเกิน ๑๐ คร้ังแลวครับ  
ก็ขอใหคุณเทพไทอภิปรายในเรื่องที่จะตัดงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพราะอะไร สรุปไดแลวครับ 
  นายเทพไท  เสนพงศ  (นครศรีธรรมราช )   :  คือพรรคผมเสียหาย  
ครับทานประธานและผมไมอยากใหคนอื่นไดมาชี้แจง  ผมพูดติดพันอยูนะครับ 
ทานประธาน ผมอยากจะเรียนนะครับวาพรรคประชาธิปไตยไมไดปลอยหมาไปกัดม็อบ  
แตบงัเอิญวามีคนขามร้ัวเขามาและคนเหลานั้นใชเทาเตะหมา และหมาก็มีสิทธิปองกันตัว
ครับ ทานประธาน ก็เลยกัดม็อบใหกัดคนเตะใหก็แคนั้นเอง ทานประธาน ก็เลยเปนขาว
ใหญโตครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอนนี้สรุปไดแลวครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ผมอยากจะเรียนทานประธาน
วาทั้งหมดนี้ครับทานประธาน ดวยเหตุผลที่ผมกลาวมาทั้งหมด ผมไมอาจที่จะใหเงิน
เหลานี้ไปอยูในมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติได ผมไมหวังวาจะฝากปลายางไวกับแมว 
ผมไมอยากจะใหปนไปอยูในมือโจรแคนั้นเองครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๐/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
กรรมาธิการมีทานใดชี้แจงไหมครับ ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อเตรียมลงมติครับ  
  (นายอดุลย วัยไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอดุลย วัยไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต
ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอดุลยครับ 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ ผม อดุลย 
วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแมฮองสอน พอดีทานผูอภิปรายเมื่อกี้นี้
อาจจะมีเวลานอยไปนิดหนึ่ง ทานประธานครับ เดี๋ยวกลัวววาจะมีการกลาวหาจาก
ประชาชนทางบานวาสภานี้จะดับเบิ้ลสแตนดารด (Double Standard) เมื่อกี้ไมทราบวา
ทานไมมีเวลาหาหรือวาทานลืมไป ทานลืมพูดถึงวา ปรากฏวาตํารวจไมทราบวา 
มีประสิทธิภาพหรือวากําลังไมพอเลยทําใหมีคนตาย โดยผูยิ่งใหญแหงสะพานมัฆวาน
รังสรรคไดตีหัวคนตาย ตอนนี้ศพอยูที่วัด 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณอดุลยไมไดประทวงนะครับ เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอดุลยนั่งลงดวยครับ เพราะวา
ไมไดประทวงครับ 
  นายอดุลย วันไชยธนงวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ เพื่อเติมเต็ม
ขอมูลครับทานประธาน เดี๋ยวจะหาวาสภานี้ดับเบิ้ลสแตนดารดพูดกันแตดานเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)   :   
คุณอดุลยครับ เพราะเรากําลังจะลงมติแลวครับ เชิญนั่งลงเถอะครับ ก็ขอคุณอดุลย 
แถลงขาวขางลางไดนะครับ การจะแถลงขาวขางลางนี้ไมมีใครหามปรามครับ แตในการ
ประชุมของหองประชุมสภานี้ ผมจะตองรักษาขอบังคับไว เชิญสมาชิกเขาหองเพื่อลงมติ
นะครับ 
  (พันเอก  อภิวันท  วิ ริยะชัย  รองประธานสภาผูแทนรษฎร  คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 



 ๑๙๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ         สทุธิกานต ๙๐/๒ 
 
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจตุพรมีอะไรครับ ความจริงผมเชิญคุณจุตพรออกนอกหองแลวนะครับ คุณจุตพรไมมี
สิทธิเขามาในหองนี้นะครับ ภายในเวลา ๑ ชั่วโมงนี้ ผมขอเตือนคุณจตุพรครับ ผมให
ความเปนธรรมกับทุกฝายนะครับ  แลวยึดขอบังคับในการประชุมสภาเปนหลัก  
เมื่อประธานวินิจฉัยใหถอนคําพูดแลว ผูอภิปรายไมยอมถอนคําพูด คุณจตุพรเชิญครับ 
เดี๋ยวลงมติตอครับ ขอเชิญคุณจตุพรออกนอกหองดวยครับ เดี๋ยวทานประธานชัย 
จะเขามาทําหนาที่ประธานในการรวมคะแนนลงมตินะครับ หมดเวลาผมพอดี เชิญครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร )  :  ทานสมาชิกที่เคารพครับ
ชวยกรุณาเสียบบัตรแสดงตนดวยครับ   
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แสดงตนเสร็จแลวใชไหม
ครับ ก็รวมผลสงคะแนนมา ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในหองปะชุม ๓๒๖ ทานนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๐/๓ 
 
  ตอไปผมจะถามมตินะครับ ในมาตรานี้เปนมาตรา ๒๕ มีการแกไข ก็ขอให
สมาชิกไดลงมตินะครับ ทานผูใดเห็นตามคณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ใครเห็น
ตามคณะกรรมาธิการที่ปรญัตติและผูแปรญัตติโปรดกดปุม ไมเห็นดวย ใครไมลงมติ 
ก็กดปุม ไมลงคะแนน งดออกเสียง โปรดใชสิทธินะครับ เชิญใชสิทธิไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  
 

- ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๙๑/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
มีไหมครับ งดใชสิทธินะครับ รวมคะแนนไดครับ ผลออกมาแลวนะครับ เห็นดวย  
๒๔๒ ทาน ไมเห็นดวย ๑๐๓ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน ถือวาตามคณะกรรมาธิการ 
นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๙๑/๒ 
 
  ตอไปเชิญทานเลขาธิการตอครับ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๖ หนวยงานของรัฐสภา มีการแกไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอเชิญ หมอมหลวง 
อภิมงคล โสณกุล เรียนเชิญครับ 
  หมอมหลวงอภิมงคล  โสณกุล  (กรุงเทพมหานคร )   :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย กอนอื่นก็ตองขอขอบพระคุณทานประธานที่ไดขึ้นมา
นั่งบัลลังกเมื่อสักครูนี้ เพราะกระผมตระหนักดวีานอกจากในเรื่องที่กระผมจะตองสื่อไปถึง
คณะกรรมาธิการแลว ทานประธานเองในฐานะประมุขของฝายนิติบัญญัติ ก็ถือวาเปน 
ผูที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐสภา ผมขออนุญาต 
ใชเวลาคงไมครบถึง ๑๐ นาที ที่ไดขอไว ก็ไมอยากจะรบกวนเวลาทานประธานมากนัก 
แตก็อาจจะตองลําดับความลงไปนิดหนอยวาไดมีการดําเนินการอยางไรในเรื่องนี้บาง  
ผมจะขออนุญาตอภิปรายในสวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดมีการปรับเพิ่มในครั้งนี้สูงถึง ๔,๐๐๐ ลานบาท เหตุผลที่มีการ 
ปรับเพิ่มในครั้งนี้ พวกเราทราบกันดี ก็เพื่อเปนงบประมาณในการศึกษาและการกอสราง
รัฐสภาแหงใหม รวมทั้งเปนคาใชจายในการเคลื่อนยายหรือปลูกสรางสิ่งตาง ๆ ที่จะตอง
ตามมาในโครงการนี้ กระผมเองนั้นไดมีโอกาสติดตามในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งไดทําหนังสือถึงทานประธานพรอมกับเพื่อนสมาชิก
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ อีก ๒ ทาน ขออภัยที่เอยนามคือ คุณอรอนงค กาญจนชูศักดิ์  
และ คุณเจิมมาศ จึงเลิศศิริ รวมทั้งไดมีการหารือทานประธานในสภาผูแทนราษฎร 
เมื่ อ มี โอกาส  เหตุผลที่กระผมตองมีความคลางแคลงใจในเรื่ องนี้  เพราะเมื่ อ 
ทานนายกรัฐมนตรีประกาศวาจะมีการสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม มีพี่นองประชาชน 
จํานวนมากไมวาจะเปนพี่นองประชาชนจากชุมชนโรงงานทอผา นิสิต นักศึกษา 
จากโรงเรียนโยธินบูรณะ  ได เขามาแสดงความไมพอใจในเรื่องนี้  กระผมก็ตอง 



 ๒๐๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา  ๙๑ /๓ 
 
เรียนตามตรงครับวาพวกเราทุกคนไมวาจะฝายการเมืองหรือฝายขาราชการของรัฐสภา 
คงจะตองยอมรับวารัฐสภาแหงนี้นั้นมีขอจํากัดอยูมาก ไมวาจะเปนในดานสถานที่  
ไมวาจะเปนในดานของความสะดวกสบาย  ในดานของการทํางาน และกระผมก็ 
ยอมรับครับวา ในไมชาก็เร็วคงจะตองมีการสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม เพื่อมารองรับ 
การทํางานของพวกเรา แตขณะเดียวกันหลังจากที่มีการประกาศวาจะใชสถานที่
เกียกกายเปนสถานที่กอสรางนั้น ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดออกประกาศมาวาจะมี 
การเคลื่อนยาย ไมวาจะเปนชุมชน แฟลตทหาร ออกไปจากพื้นที่ภายในเดือนธันวาคมนี้ 
ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นับจากวันที่ไดประกาศก็มีเวลาเพียง ๓ เดือนเศษ ๆ กระผม 
เขาใจครับ แลวก็ไมอยากจะไปถึงขั้นที่บอกวาตองการจะตัดงบประมาณตรงนี้ออกจาก 
สภาผูแทนราษฎร-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๙๒/๑ 
 
เพราะเปนงบประมาณที่มีความจําเปนตอการที่รัฐสภาเองนั้นจะเริ่มดําเนินการ ไมวาจะ
ออกแบบ  เ ร่ิมดําเนินการกอสราง  เ ร่ิมดําเนินการที่จะโยกยายผูคนไปอยูที่ อ่ืน  
แตขณะเดียวกันในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกระผมก็ยังมีความเปนหวงวาพี่นอง
ประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังไมไดรับคําตอบวาใน ๓ เดือนนี้เขาจะไปอยูที่ไหน เขาจะไป
มีอาชีพอะไร ขณะนี้รัฐบาลยังไมไดแสดงความชัดเจนในเรื่องเหลานี้ ซึ่งกระผมคิดวา 
ทานประธานเองในฐานะประมุขของฝายเราก็นาจะมีจุดยืนที่ชัดเจนวาถาหากวารัฐบาล
ไมสามารถที่จะตอบคําถามของพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง กระผมก็ยัง 
ไมเห็นวามีความเรงดวนประการใดที่จะตองวางศิลาฤกษและมีการยายผูคนจํานวนเกิน
หลายรอย หลายพันออกจากบาน ถิ่นฐานของเขา ฉะนั้นกระผมก็อยากจะใหทานประธาน
ในฐานะที่ทานเปนประธานของรัฐสภา รวมทั้งทานกรรมาธิการที่อยูที่นี้ กระผมก็อยากให
ไดรับความยืนยันจากทานประธานอีกครั้งวาถาหากงบประมาณสวนนี้ผานไปแลวจะมี
การดูแลหรือจะมีการชะลอโครงการนี้ออกไปจนกวาจะมีคําตอบที่พี่นองประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบอีกเปนจํานวนมากนั้นพอใจหรือไมครับ ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเรียนหมอมใหทราบ
เลยนะครับ คือเร่ืองนี้เปนเรื่องที่เราทําตามที่เราไดศึกษามาของสภาแหงนี้นะครับ ๑๖ ป 
แลวก็เรียนตรง ๆ เอาประเด็นสั้น ๆ นะครับ ที่เกียกกายนั้นเราไดตกลงวาจะเอาตรงนี้ 
นะครับ โดยมีมติกันแลว แตวาเราจะไมสรางความเดือดรอนใหพี่นองประชาชนเด็ดขาด 
โรงเรียนก็อยูจนกวาสรางโรงเรียนใหมเสร็จนะครับ โดยทางโรงเรียนเปนคนสรางเอง 
นะครับ ไมใชเราสรางให เราก็เอาเงินจํานวนที่เราจะไดจากการแปรญัตตินี้มอบให
โรงเรียนไป จะเปนป ๒ ป ๓ ป สรางเสร็จเมื่อไรก็คอยยายไปเมื่อนั้น สวนพี่นองประชาชน
ที่อยูในเขตตรงนั้น เราจะทําบานพัก จะเอาแบบอาคารแบบไหนก็กําลังเจรจากันอยูตรงนี้
ครับ เรายังไมไดตกลงวาจะใหเขาออกไปภายในเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ไมใชครับ ตอนนี้ 
ทางสภาเองก็ไดตั้งคณะประชาสัมพันธขึ้น โดยกระผมไดเรียนกับหมอมแลว เพราะในเขต
เลือกตั้งของหมอม  หมอมตองเขาไปประชาสัมพันธ  ถาจะชวยการสรางรัฐสภา  
ทั้งทานบุญยอดดวยนะครับ ผมก็ไดเรียนตรง ๆ คือตองเรียบรอยหมดทุกอยาง ไมสราง
ความเดือดรอนใหพี่นองประชาชนเด็ดขาด เพราะเราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



 ๒๐๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๙๒/๒ 
 
มาจากประชาชน เราตองเห็นใจประชาชน สวนทางรัฐบาลนั้นทานใหเกื้อหนุนโดยไดชวย
เร่ืองงบประมาณใหเรา สวนการสรางการดําเนินการนั้นรัฐบาลไมไดเกี่ยวของครับ  
เปนเรื่องของรัฐสภา ฉะนั้นหมอมตองเขาใจตามนี้และชวยชี้แจงดวย ผมเรียนสั้น ๆ วา 
ไมสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนเด็ดขาด ถาจะสรางก็หมายความวาไดรับ
การยินยอมจากหมอมดวย จากคุณบุญยอดดวยในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับ ก็เรียนอยางนี้
ครับ ก็หวังวาคงจะเขาใจ มีอะไรครบั ยกมือขึ้นมีอะไร เชิญเลยครับ ใหหายขอของใจครับ 
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  ดิฉัน  เจิมมาศ  จึงเลิศศิ ริ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย ดิฉันขออนุญาตขอเวลาอภิปรายในหมวดนี้ไวดวยคะ ขอเวลา 
ทานประธานนะคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมเปนไรครับ อธิบาย 
ไปเลยครับ เชิญเลยครับ  
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานคะ 
ดิฉันไดสงวนคําแปรญัตติขอปรับลดลงรอยละ ๑๐ ในหนวยงานสังกัดของรัฐสภานี้ดวย
นะคะ เปนโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรีในการสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม 
ที่แยกเกียกกาย เขตดุสิต ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ ลานบาท เปนงบผูกพัน 
๔ ปดวยกันนะคะ แตวาในป ๒๕๕๒ นี้ไดงบมาประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท ---------------- 
 

- ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                                เพทาย ๙๓/๑ 
 
เมื่อสักครูทานประธานก็ไดอธิบายใหพวกเราฟงในรายละเอียดบางบางสวนแลว แตวา
ดิฉันมีในอีกประเด็นที่ลงในรายละเอียดคะ ก็คือวาดิฉันเห็นดวยกับการที่เราจําเปน 
จะตองมีรัฐสภาแหงใหม เนื่องจากวารัฐสภาที่เราอยูในปจจุบันนั้นถึงแมจะมีอาคาร 
อยูดวยกันหลายอาคาร แตหลาย ๆ ทานคงยังไมทราบวาเจาหนาที่ตามสํานักตาง ๆ 
ของเรานั้นจะตองออกไปเชาอาคารภายนอกอีกหลายอาคารดวยกัน อาทิเชน อาคาร 
ทิปโกที่ถนนพระรามที่ ๖ อาคารกษาปณที่ถนนประดิพัทธ อาคารดีพรอมที่ถนนสุโขทัย 
แลวก็อาคารธนาคารทหารไทยอีกที่ราชเทวี ซึ่งทําใหการทํางานของเจาหนาที่ของเรานั้น
ตองอยูกันอยางกระจัดกระจาย แลวก็อาจจะไมทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของ
ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดงานลาชา ถึงแมเราจะมีรถตูเปนรถที่ขับใหบริการ
รับสงเจาหนาที่ระหวางอาคาร ระหวางตึกตาง ๆ แลวก็ระหวางรัฐสภาดวย แตวาบางครั้ง
ก็ไมเพียงพอ มีบางครั้งที่เรามีการประชุมนัดสําคัญ ๆ อยางเชนการประชุมงบประมาณ
อยางนี้เจาหนาที่เองจะตองเดินทางเขามาในรัฐสภาเกือบทุกหนวยงานดวยกัน แลวก็รถ
ใหบริการไมเพียงพอแลวก็ไมทันเวลา เจาหนาที่ที่อยูใกลที่สุดก็คืออาคารดีพรอม 
ที่ถนนสุโขทัย จะตองเดินเขามาที่รัฐสภาเอง ดิฉันก็เห็นใจมากนะคะ ซึ่งคิดวาพวกเรา 
ในสวนของอํานาจนิติบัญญัติ ก็มีความจําเปนเพราะวาสถานที่ทํางานของเรานั้นแออัด 
ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจาหนาที่ของเราก็ไมสามารถจะมาประชุม
พรอม ๆ กันได กรรมาธิการตาง ๆ ก็มีมากหลายคณะ ดิฉันเห็นดวยวาเรามีความจําเปนที่
จะตองสรางรัฐสภาแหงใหม เมื่อพูดถึงเจาหนาที่ดิฉันเห็นใจเจาหนาที่ ขอฝากอีกนิดหนึ่งคะ
ไปถึงสํานักงบประมาณนะคะ ในสวนของคาลวงเวลาที่เจาหนาที่จะตองอยูดึกหนอยเวลา
จะมีการประชุม ถาเลิกประมาณ ๒ – ๓ ทุมก็ไมเปนไรคะ  เขาจะไดคาลวงเวลา 
ไมเกินวันละ ๒๐๐ บาท แตถาอยูถึงตีสองตีสามในการประชุมงบประมาณเชนนี้ 
ขอความเห็นใจนิดหนึ่งนะคะ อาจจะอนุโลมเพิ่มคาลวงเวลาคะ ดิฉันเห็นใจเจาหนาที่ 
ตรงนี้ ฝากนิดเดียวคะ กลับมาเรื่องของรัฐสภา ความจําเปนนั้นเรามีคะ แตวาการที่เราจะ
รีบรอนสรางรัฐสภาแหงใหมซึ่งใชงบประมาณมากถึง ๑๙,๐๐๐ ลานบาทนั้น ทําไมจะตอง
รีบรอนคะ ในเมื่องบประมาณแผนดินนั้นจํานวนมหาศาล แลวก็ไมมีรายละเอียด 
ในโครงการตาง ๆ ใหเรารับทราบ มีเพียงกระดาษแผนเดียวของงบประมาณที่แจงมาวา 



 ๒๐๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                                เพทาย ๙๓/๒ 
 
จะเปนการสรุปการขอเพิ่ มงบประมาณรายจ ายประจํ าป  ๒๕๕๒  ประมาณ 
๔,๐๐๐ ลานบาท เทานั้นเอง แตไมมีรายละเอียด ไมมีการวางแผนโครงการ ไมมีการ 
เขียนแบบ แลวก็ที่สําคัญที่สุดยังไมมีการทําประชาพิจารณ อันนี้อยากจะใหเห็นใจ
ประชาชน ชุมชน เด็กนักเรียนที่เขาอยูกันตรงนั้นมาหลายสิบปแลว พวกเขาเองอยูกันมา
ตั้งแตปู ยา ตา ยาย ก็มีความผูกพันกับสถานที่ และเขาเองถาถูกใหออกไปจากพื้นที่ 
ถูกให ร้ือยายออกไป เทาที่ทราบมานั้นในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้ ทางรัฐบาลจะมีการ 
วางศิลาฤกษรัฐสภาแหงใหมใหทัน ซึ่งอยางนอย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เขาใจผิดนะครับ รัฐบาล 
ไมไดวางศิลาฤกษ สภาเปนคนจัดการครับ  
  นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิ ริ  (กรุงเทพมหานคร )  :   สภาคะ  ขออภัยคะ 
ทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พูดสภา อยาไปพูด
เกี่ยวของกับรัฐบาล รัฐบาลไมไดเกี่ยวของเรื่องนี้เลย เรียนใหทราบครับ 
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  ทางสภาก็มีแผนการจะ 
วางศิลาฤกษในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้ แตวาขณะนี้เวลาเพียงอีก ๒ – ๓ เดือนเทานั้น 
อยางนอยจะตองมีชุมชนที่จะตองถูกยายออกไปกอนจํานวนไมนอยพอสมควร ------------- 
 

- ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา  ๙๔ /๑ 
 
ตรงนี้เรายังไมไดหาที่รองรับใหเขา เขายังจะตองหาที่ทํากินแหงใหม เด็ก ๆ ก็ตอง 
หาที่เรียนหนังสือ ตรงนี้เปนสวนที่เขาไดรับความเดือดรอน แลวเขาเองก็ยังไมไดรับความ
ชัดเจนจากทางสภาเลยวา จะใหเขาทําอยางไรบาง ชุมชนที่ไดรับความเดือดรอนอีก 
หลายชุมชนดวยกัน อยางเชน ชุมชนบานพักองคการทอผา ซึ่งเขามีอยู ๙๙ หลังคาเรือน 
๑๒๖ ครอบครัว ตรงนี้เขาอยูในสวนของที่ของกรมธนารักษ ซึ่งเขาจะมีบันทึกขอตกลงกัน
ระหวางกรมธนารักษวา เขาจะตองยายออกจากพื้นที่ตรงนี้ขามถนนไปอยูอีกฝงหนึ่ง  
ถนนที่เขาเรียกวาถนนทหาร ขามไปอยูอีกฝงหนึ่งซึ่งตรงนี้เขาจะเปนโครงการ เมื่อเกิดมา
ประมาณ ๒ ปที่แลว เขาเรียกวาโครงการบานมั่นคง ซึ่งเขาไดรับโครงการแลว แลวก็ไดรับ
เงินกู ไดรับการอนุมัติแลวดวย ตรงนี้ชุมชนตองการที่จะไปอยูบานมั่นคง แตวาทางรัฐสภา
บอกกับพวกเขาวาจะสรางแฟลตใหอยู ซึ่งไมตรงกับความตองการแลว ตรงนั้นเองซึ่งเรา
ไมไดทําประชาพิจารณ เพราะฉะนั้นเราก็ไมไดไปรับฟงความคิดเห็นของพวกเขาเลย  
เราก็เลยไมทราบ ก็เลยขอสะทอนตรงนี้วา พวกเขาอยากจะไดบานมั่นคงมากกวาแฟลต 
ที่เราจะสรางเขา เพราะวาแฟลตเขาจะตองเชาอยู เขาจะไมมีความมั่นคง แตวาถาเขาเปน
โครงการบานมั่นคงแลว เขาจะตองไดรับเงินกู แลวเขาจะตองผอนจนกระทั่งไดกรรมสิทธิ์
ในบานเปนของตนเอง เปนสิ่งที่พวกเขาตองการ แลวก็อยากจะขอใหทางรัฐสภาไดคุยกับ
ทางชุมชนบานพักองคการทอผาดวย  สวนชุมชนบานตระกูลดิษฐก็ เชนกันมีอยู  
๔๓  หลังคาเรือน  ก็ได รับความเดือดรอนเชนกัน  มีศูนยบริการสาธารณสุข  ๓๘  
สํานักอนามัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จอยางสวยงาม แตวาก็ตองถูกยาย
ออกไปดวย  ชุมชนที่ ได รับความเดือดรอนมากที่สุดตอนนี้ก็คือ  ครอบครัวทหาร  
๑,๐๐๐ กวาครอบครัวที่จะตองถูกใหยายออกไปจากพื้นที่ มีกองพันทหารมาที่ ๔  
รักษาพระองค กรมขนสงทางบก บานพักคน ม. ๑ แลวก็ราชองครักษ แลวก็โรงเรียนดวย 
เด็ก ๆ เปนพันที่จะตองยายออกไป ทางโรงเรียนโยธินบูรณะนั้น ตองขอกราบขอบพระคุณ
ที่เราใหโอกาสเขาเปนเวลา ๑ ถึง ๒ ป จนกวาเขาจะสรางโรงเรียนเสร็จแลวคอยยายไป 
เพราะฉะนั้นอยากจะใหรัฐบาลสนใจในสวนของประชาชนในการทําประชาพิจารณ  
ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่เคยแถลงวาจะเนน 



 ๒๐๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา  ๙๔ /๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมใชเร่ืองรัฐบาลแลว  
เร่ืองของพวกเรา ตองเรียนอยางนี้ครับ เร่ืองของพวกเรา 
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  อันนี้เปนนโยบายรัฐบาล 
ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยวา จะตองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนดวย 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   สภาตองเปนคน
ดําเนินการครับ  
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  คะทานประธาน ดิฉันก็ขอ
สรุปวา เห็นดวยกับการที่เราจําเปนจะตองมีรัฐสภาใหม แตวาขอใหทําดวยความรอบคอบ 
อยาทําแบบลวก ๆ แลวก็ดิฉันกราบเรียนทานประธานวา ขอใหชะลอโครงการนี้ออกไปกอน 
เพราะวาในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเชนนี้ แลวก็ในภาวะบานเมืองเชนนี้ดวย ขอให
ทานประธานไดโปรดพิจารณาชะลอโครงการนี้ แลวขอใหทานไดโปรดยืนยันกับพวกเรา
หนอยคะ กราบขอบพระคุณทานประธานคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมจะเรียนใหทานเจิมมาศ 
ไดทราบนะครับ เร่ืองนี้เราไดปรึกษาหารือกับทานผูนําฝายคาน เราก็ไดปรึกษาหารือ 
กันหมดแลว แลวผูนําฝายคานก็มีความเห็นเหมือนกับคุณเจิมมาศแหละครับ แตทาน 
ก็ไมกลาพูดอะไรมาก เพราะทานก็พยายามปรับ ตรงนี้มันเหมาะสม ทานยืนยันไดครับ ตรงนี้  
ทานพูดในที่ประชุมที่เราเรียกประชุมกัน แตเราก็มีที่เราใหรัฐบาลเขามารวมเพราะ 
เราตองการเงินจากรัฐบาล ๑๖ ปมานี้ ไมเคยมีรัฐบาลชุดไหนไดรวมมือกับสภาเหมือน 
ชุดนี้ ผมเรียน สวนการดําเนินการนั้น มันทําวันเดียวไมไดหรอกครับ มันทําปเดียว 
ไมเสร็จ ๒ ปไมเสร็จ ๓ ปไมเสร็จหรอกครับ ๔ ปก็ยังไมเสร็จเสียดวยซ้ํา แตวาเปน 
การดําเนินการเบื้องตนเทานั้นเอง ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๙๕/๑ 
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เงินงบประมาณที่เราขอแปรญัตตินั้นเปนเรื่องเบื้องตนเทานั้นที่เราจะชดเชยทําประโยชน
ใหเสร็จกอน เชน อาคารเรียนของขนสงอะไรตาง ๆ นี่นะครับตองสรางใหเขาเสร็จ แลวจึง
ใหเขายายไปครับ ที่ตระกูลดิษฐ ตระกูลอะไรตาง ๆ ก็เหมือนกันหมดครับ แลวก็ที่องคการ
ทอผานี่ก็ เหมือนกันครับ  ตองเสร็จเ รียบรอยหมดครับ  ตองมีที่อยูที่อาศัยพรอม  
ถาไมอยางนั้น   ผมที่นั่งอยูตรงนี้ผมก็ยืนยันไดวาไมยอมเด็ดขาด ผมจะตองชวย 
คุณเจิมมาศหาเสียงไมตองหวงครับ เราจะทําใหเรียบรอยครับ แลวก็ตองขออาศัยบารมี
ผูนําฝายคานดวยครับ เพราะวาผมอายุมากแลว คนที่อยูตอไปก็ผูนําฝายคานอาจจะ 
เปนใหญเปนโตในขางหนา ผมก็ไมทราบนะครับ เชิญผูนําฝายคานครับ  
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (ผูนํ าฝายคานในสภาผู แทนราษฎร )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
ขออนุญาตใชสิทธิประธานพาดพิงนะครับ กราบเรียนทานประธานวาทานประธาน 
ไดกรุณาตั้งกระผมใหเปนกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ดวยนะครับ บังเอิญทานประธาน 
ไดบอกวาผมก็ไดพูดวาที่ตรงนี้เหมาะสม ก็ขออนุญาตที่จะใหผมไดอธิบายวาที่มาที่ไป 
ในแนวความคิดของผมนี่คืออะไร แลวก็จะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานถึงปญหา
อุปสรรคที่ไดรับทราบจากพี่นองประชาชน รวมไปถึงคงจะมีคําถามถึงทานกรรมาธิการ
เหมือนกันนะครับ  
  ประการแรก ที่ทานประธานบอกวา ที่ประชุมเห็นวาที่ตรงนี้เหมาะสม        
ก็กราบเรียนตรง ๆ อยางนี้ครับวาความจําเปนเรื่องของการที่จะมีการกอตั้งอาคารรัฐสภา
แหงใหมนี่ทานสมาชิกไดพูดไปคอนขางชัดเจน เพราะวาตรงนี้ก็กราบเรียนวาคนภายนอก
จะไมทราบเรื่องที่วาเราใชอาคารที่ตองไปเชาอยูกี่แหง และความไมสะดวกในสวนของการ
ทํางานของเจาหนาที่นะครับ ทีนี้แนวคิดการยายสภานี่ครับทานประธาน มันก็แบง
ออกเปน ๒ แนวคิด แนวคิดหนึ่งก็คือวาอยูในเมือง เพราะวาเราเหมือนกับเปนศูนยกลาง           
เปนอํานาจนิติบัญญัติ กับอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งก็มีคนสนับสนุนอยูพอสมควรวาทําไมเรา 
ไมยายไปไกล ๆ เพื่อไปสรางเหมือนกับเปนเมืองใหม เปนความเจริญ ก็กราบเรียน 
ทานประธานตรง ๆ ครับวาผมเองก็บอกวาถาจะใชแนวคิดที่จะยายพวกเราออกไป 
ไกล ๆ นั่นหมายความวามันคงจะตองไมใชยายเฉพาะสภา แตนาจะตองหมายถึง 



 ๒๑๐ 
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การยายสวนราชการตาง ๆ ไปดวย เพราะวาผมนึกภาพวาถาสภากับทําเนียบรัฐบาล  
กับกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ อยูหางไกลกันนี่ การทํางานคงขลุกขลักแน ผมคิดวา 
ทานรัฐมนตรีทุกทานคงจะยืนยันได ขณะเดียวกันการยายสภาออกไปไกล ๆ ในความ 
เปนจริง ก็เหมือนกับการยายครอบครัวของเจาหนาที่สภาเกือบทั้งหมดนะครับ ซึ่งปจจุบัน
ก็มีภูมิลําเนาหรือวาอาศัยอยูในที่ในกรุงเทพมหานครใกลที่ทํางานในปจจุบัน เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ผมคิดวามันเปนสิ่งที่คงเปนไปไดยาก เมื่อเปนไปไดยากก็ยอนกลับมาดูวาพื้นที่ตรงนี ้ 
ในสวนใจกลางเมืองมันมีที่ไหนบาง ซึ่งทานประธานก็ทราบเหมือนกับที่พวกเราทราบ   
นะครับ ควานหากันมา ๑๖ ป ความคิดที่มาลงตรงที่เกียกกายนี่ผมก็ไปยอนดู ทราบวา 
ที่จริงมันมีการศึกษาโดยกลุมสถาปนิกเห็นวาตรงนี้เหมาะสม เพียงแตวาความเหมาะสม   
ในแงของที่ตั้ง รวมทั้งความคิดที่จะมีการสรางสะพาน และก็ตรงนี้อยูติดแมน้ํามันก็ตองมา
พิจารณาควบคูกับปญหาวาบุคคลที่เขาอยูในพื้นที่ตรงนั้นจะทํากันอยางไร ในอดีต 
ที่ผานมาที่ทํากันไมสําเร็จก็คือเนื่องจากวามีหนวยงานราชการอยูตรงนั้นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือฝายทหาร เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเปนเหตุผลวาทําไมรัฐบาล 
โดยเฉพาะทานนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวยจึงเขามามี
บทบาท แตประเด็นที่อยากจะกราบเรียนทานประธานเปนอยางนี้ครับ  
  ประการแรก ผมไดมีโอกาสพบกับคน ๒ กลุมที่เขามีความเดือดรอน  
กลุมแรกก็คือกรณีของโรงเรียน ซึ่งผมก็ไดบอกวาจริง ๆ แลวเราก็ควรที่จะใหเขาไดมี
โอกาสมาดูขอมูลทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ ซึ่งผมไดขอทานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรนะครับ ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
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แล วก็ ได มอบข อ มูลทั้ งหมดนี้ ให กั บตั วแทนนัก เ รี ยน ไปแล ว  ผ านท าน  ส .ส .  
หมอมหลวงอภิมงคล ขณะเดียวกันแมวาเราจะจัดงบประมาณให ผมคิดวาในจํานวนที่
มากพอสมควรในการไปกอสรางโรงเรียนแหงใหม แตมันก็มีความหวงใยในเรื่องของ
ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานที่ใหม เชน การมีที่ตั้งของปมน้ํามันอยูตรงนั้น อะไรตาง ๆ  
ตรงนี้ตองแกไขและกราบเรียนทานประธานวา ลําพังสภาคงจัดการเรื่องนี้ไมได รัฐบาล 
คงตองเขามาชวยอยางหลีกเลี่ยงไมได แลวก็ถาตรงนี้เราทําใหเกิดเปนที่พึงพอใจ เปนที่
เขาใจ แลวก็มีเวลา ๒ ป ๓ ป ๔ ป อยางที่ทานประธานวา คงไมเปนไร แตในสวนของ
ชุมชนทอผา ผมขออนุญาตย้ําในสิ่งที่ทาน ส.ส. เจิมมาศไดพูดไป ก็คือวามันมีการไปพูด
กอนหนานี้วาเขาตองยายออกภายใน ๒ เดือน ๓ เดือน แลวก็เหมือนกับวาที่เคยตกลงไว
กอนหนาวาจะเปนเรื่องของบานมั่นคง จะตองไปขึ้นแฟลต ที่จริงแยกวานั้นอีกมีการพูดวา
จะมีการยายไปขึ้นแฟลตชั่วคราว แลวจะหาที่ถาวรใหอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ตองเห็นใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ ซึ่งไมตองการที่จะขึ้นแฟลตและมีปญหาในการขึ้นลง  
แลวก็จะตองมีการยาย ๒ ครั้ง หรือ ๓ คร้ัง ก็ไมทราบได ดังนั้นประเด็นที่อยากจะ 
กราบเรียนทานประธานก็คือวาทั้งหมดมันไปผูกติดอยูกับการไปกําหนดเปาหมาย  
ซึ่งที่ประชุมของเราไมไดรับทราบขอขัดของเหลานี้ คือไปติดอยูกับเปาหมายที่บอกวา
จะตองมีการวางศิลาฤกษเร็ว ๆ นี้ ผมกราบเรียนทานประธานวาที่เพื่อนสมาชิกที่อยูใน
พื้นที่ที่ประชาชนเดือดรอน ไมไดเสนอตัดเพราะเขาใจการตัดสินใจของที่ประชุม แตวา 
ผมขอความกรุณาทานประธานวา วันนี้อยาเพิ่งเอาเรื่องเงื่อนไขการวางศิลาฤกษมาเปน
อุปสรรคในการที่ เราจะตองเขาไปทํางาน  ทําความเขาใจ  แลวก็ไมใชแค เพียง
ประชาสัมพันธนะครับทานประธาน แตมีคําตอบใหกับคนเหลานี้อยางชัดเจนเสียกอน  
ซึ่งก็ตองยอมรับวาจริง ๆ ณ ขณะนี้ ถาเพียงแตอยากจะวางศิลาฤกษ จริง ๆ ก็ไมจําเปน 
ตองยายใครออก เพียงแตวาถาเราไปมุงหนาแลวไปเดินหนาตามแผนนี้ คนที่นั่น 
ก็มีความรูสึกวาแลวสุดทายเราจะฟงเขาจริงหรือไม เหมือนกับวาเราก็จะเดินหนาไปอยูดี 
ผมอยากใหเราใชเวลาในการแกปญหาของเขาใหเปนที่พึงพอใจ ซึ่งผมคิดวาไมได 
เกินกําลัง ถาหากวามีงบประมาณ แลวก็มีการชวยเหลือจากทั้งทางฝายรัฐบาลกับ 
ฝายสภา มันจึงมีคําถามที่ตามมานิดเดียวทานประธาน ซึ่งไปถึงกรรมาธิการหรือทาง 
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รัฐบาลวา งบที่ตั้งอยูนี้มี ๒ สวน ๑. คือการขนยาย ๒. คือการกอสราง ถาสมมุติวาเราตอง
ใชเวลา ๓ เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน กวาที่จะไดคําตอบใหเปนที่พอใจของทุกคน 
ที่ไดรับผลกระทบ แลวเราถึงจะสามารถเริ่มตนในการที่จะใหมีการประกวดออกแบบอะไร
ตาง ๆ พบวาในที่สุดเงินกอนนี้มันไมไดใช อยากจะถามสักนิดเดียววาในทางปฏิบัติ  
ทางกรรมาธิการเห็นวาจะทําอยางไรกับเงินกอนนี้ ผมเองอยากจะกราบเรียนทานประธาน
วา แมวาเห็นดวยกับความเหมาะสมของสถานที่ที่ตั้งตรงนี้ หากวาทําความเขาใจกับ 
พี่นองประชาชนที่นั่นได แตในสภาวะเศรษฐกิจอยางที่เปนอยูนี้ การมีเงินงบประมาณ 
๔,๐๐๐ ลานบาท กับโครงการนี้ ซึ่งหลายคนมองวายังไมไดชัดเจนทั้งหมด มันกระทบ
ความรูสึกของพี่นองประชาชนจริง ๆ คืออยากจะปรึกษาวาทําอยางไร เราเดินหนา
โครงการนี้ตอได แตวาไมไปบีบคั้นเอาเงื่อนเวลามาบีบรัด แลวก็ขณะเดียวกันสูญเสีย 
ในแงของการใชเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมไดมากองไว
ตรงนี้เฉย ๆ ก็อยากจะกราบเรียนหารือทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเรียนใหทราบเลย  
เงินยอดนี้ที่เราไดแปรมา สภาขาดทุนดวย คือเงินที่เราใชจายในสภานี้ตองเจียดเขามา
รวมอันนี้  เนื่องจากเราจะตองชดเชยดังที่ทางเลขาไดมอบเอกสารใหทานผูนํา 
ฝายคานไปแลววาใชเทาไร อะไรอยางไร ขอแปรทั้งหมดนี้ ๖,๐๐๐ กวาลานบาท  
ได ๔,๘๐๐ ลานบาท ติดลบ ๑,๐๐๐ กวาลานบาท นี่กําลังคิดอยูวาจะทําอยางไร ก็ตอง
พึ่งบารมีรัฐบาลเขาอีก จะตองของบกลางหรือเงินสํารองจายจึงจะพอ ------------------------ 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๗/๑ 
 
และคิดวาก็คงจะตองใชเงินนี้หมดในป ๒๕๕๒ จะไมพอใชดวยซ้ํา ก็ขอเรียนใหทราบ
เบื้องตนแคนี้ สวนรายละเอียดผมจะมอบเอกสารหลักฐานใหสภาทั้งหมดไดรับทราบ  
คือขณะนี้ เ ร่ืองเหลานี้ที่ประสานใหผูที่อยูอาศัยในปจจุบันนี้ เราได รับมอบหมาย  
มีคณะกรรมการไปดําเนินการคือทานรองประธานวุฒิสมาชิกคือคุณนิคม กับรองอภิวันท 
๒ ทานนี้กับคณะกรรมการอีกหลายทานไปรวมในการปรึกษาหารือตกลงเงื่อนไข 
อะไรตาง ๆ ขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอยูนะครับ แลวก็เปนที่พอใจของผูที่อยูอาศัยอยู 
ในขณะนี้พอสมควร ที่ผมทราบขาวนะครับ สวนปญหาตาง ๆ คงจะไมมีปญหาอะไร  
สวนความเดือดรอนที่วาทหารเดือดรอนอะไร ไมเดือดรอนอะไรหรอกครับ เพราะวามัน
ตองเสร็จหมด สรางใหเขาเสร็จอะไรเสร็จ แลวเขาจึงยายไปครับ สวนโรงเรียนขนสงนั้น  
ก็อยูขาง ๆ ใกล ๆ นั้นยายจากตรงนั้นไปอยูขาง ๆ ไมไกลกันเทาไรครับ เพราะเราได
ปรึกษาหารือกันเรียบรอยแลวครับ คิดวาเรื่องนี้ถาพวกเราไมรวมมือ รวมแรง รวมใจกัน 
สภาของเราก็อยูในที่แออัดอยางนี้ตอไป แตถาเรารวมมือ รวมแรง รวมใจกันทุกฝาย 
นะครับ ก็หวังวาในเขตเลือกตั้งเขตนี้ หมอมก็ตาม คุณเจิมมาศก็ตาม คุณบุญยอด 
อะไรก็ตาม ชวยเปนแรงผลักดัน ก็จะเปนอนุสรณอยางหนึ่งถาไดสรางสภานี้เสร็จ หรือได 
วางศิลาฤกษตามกําหนดเดิม เมื่อทานผูนําฝายคานบอกวาใหชะลอ ก็ตองเรียบรอย 
กอนครับจึงจะทําอะไรได ถาอยางนั้นคงจะไมโปรดเกลาฯ มาวางศิลาฤกษเด็ดขาดครับ  
อันนี้ผมม่ันใจอยางนั้นนะครับ ฉะนั้นอยาไดหวงวิตกกังวล ก็ถือวามาตรา ๒๖ นี้ไมติดใจ 
อีกแลวนะครับ มีไหมครับ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ เพราะมีการแกไข  
ขอทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานเขาหองประชุมเพื่อใชสิทธิในการลงมติครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎรมีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ชวยกรุณาเสียบบัตรแสดงตนดวยครับ เพราะเรื่องของสภาเราครับ  

(สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 
 



 ๒๑๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๗/๒ 
 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกที่เคารพครับ 
เสียบบัตรแสดงตนทุกทานเสร็จแลวใชไหมครับ เสร็จแลว เจาหนาที่สงผล ขณะนี้ 
มีสมาชิกอยูในหองประชุม ๓๓๗ ทาน ครบองคประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๗/๓ 
 
  ตอไปผมจะเรียนถามนะครับ เนื่องจากมีการแกไข ก็ขอใหทานลงมติ 
แลวแตทานจะลงมติฝายใดฝายหนึ่งก็แลวแตนะครับ ผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 
ที่ไดแกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับ
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม  
ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๘/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ลงเสร็จแลวใชไหมครับ  
ลงเสร็จแลวนะครับ ทานผูใดยังไมไดลงคะแนนมีไหมครับ ลงทุกคนแลวนะครับ สงผล 
ปรากฏวาเห็นดวย ๒๖๐ ทาน ลนเหลือเลยครับ ไมเห็นดวย ๖๖ ทาน งดออกเสียง  
๓๔ ทาน ไมลงคะแนน ๑ ทาน ก็ถือวามาตรา ๒๖ ตามคณะกรรมาธิการนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๘/๒ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๒๗ มีทานผูใดอภิปรายไหม ไมมีนะครับ ผมขอลงมติ 
ไปเลย มาตรา ๒๗ หนวยงานของศาล มีการแกไขนะครับ ก็ถือวาไมตองนับ ไมตอง 
แสดงตนหรอกครับ เพราะวาอยูเต็มกันแลวนะครับ ก็ใชสิทธิเลยครับ ทานผูใดเห็นดวยกับ
คณะกรรมาธิการที่ไดแกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใด 
เห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง โปรดกดปุม งดออกเสียง โปรดใช
สิทธิของทานในมาตรา ๒๗ ครับ เชิญครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิเสร็จหรือยังครับ  
ใชสิทธิเสร็จแลวนะครับ สงผลคะแนนมา ปรากฏผลออกมาแลวนะครับ เห็นดวย  
๓๒๕ ทาน ไมเห็นดวย ๑๙ ทาน งดออกเสียง ๖ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๓ ทาน  
ถือวามาตรา ๒๗ เห็นตามคณะกรรมาธิการนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๘/๓ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๒๘ องคกรตามรัฐธรรมนูญ เชิญเลขาธิการครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๘ องคกรตามรัฐธรรมนูญ มีการแกไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตตขิอสงวนคําแปรญัตติ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณนคร มาฉิม ขอ ๘ นาท ี
เชิญครับ ให ๑๐ นาทีเลยครับ เชิญครับ 
  นายนคร  มาฉิม  (พิษณุโลก)   :   กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  
ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ ในสวนของมาตรา ๒๘ งบประมาณรายจายของหนวยงาน 
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนะครับ ผมขอปรับลดไวรอยละ ๑๐ นะครับ อันที่จริงแลว 
นะครับเจตนาของผมนั้นไมตองการที่จะปรับลดงบประมาณขององคกรตาง ๆ เหลานี้ 
นะครับ ไมวาจะเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง สํานักผูตรวจการแผนดิน สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาตินะครับ แลวก็สํานักงานตาง ๆ ที่เปนองคกรอิสระ  
ผมไมมีความประสงคเลยที่จะปรับลด เพียงแตวาที่ตองขอปรับลดไวตามกฎหมายนะครับ
ก็เพื่อประกอบเหตุผลในการอภิปรายและก็ชี้แจงเหตุผล ผมใชเวลาสั้น ๆ ทานประธาน
ครับ ตองขอถือโอกาสนี้ไดชื่นชมการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ 
โดยเฉพาะ ป.ป.ช. ป.ป.ช. ผมจําแนกงานของทานออกเปน ๓ ลักษณะ ลักษณะที่ ๑ ก็คือ
งานที่ดําเนินการตามปกติ ตองขอชื่นชมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือ ป.ป.ช. ชุดปจจุบัน ทานประธานที่เคารพครับ ผลงานของทานเปนที่
ประจักษ แลวก็รักษาผลประโยชนใหกับแผนดินจํานวนมากมายมหาศาล ผลงานที่ทาง 
ป.ป.ช. ไดสรุปเมื่อเขารับตําแหนงตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๑ 
ขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานประธานและก็ขอชื่นชม ป.ป.ช. ไว ณ ที่นี้วาเรื่องที่คางมา
แตเดิม ป.ป.ช. ไดรับมอบมาทั้งหมด ๑๑,๕๗๘ เร่ือง -------------------------------------------- 
 

- ๙๙/๑ 
 



 ๒๑๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๙๙/๑ 
 
เร่ืองที่ทาง ป.ป.ช. ชุดปจจุบันรับเขามาใหม ๔,๙๘๖ เร่ืองหรือคดีรวมทั้งหมด ๑๖,๕๖๔ คดี
ที่อยูในการพิจารณาของ ป.ป.ช. แต ป.ป.ช. มี ๙ คน ทานก็ไดตั้งคณะทํางานขึ้นมา  
๓๐๐ กวาคณะ ประมาณ ๓๘๐ คณะกรรมการ ทานไดเรงรัดและดําเนินการไปใหแลว 
๑๑,๒๓๑ คดี ยังคงคางอยู ๕,๓๓๓ คดี ทานประธานที่เคารพครับ อันนี้คือเร่ืองตามปกติ 
แลวก็ที่อยูในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. อีกลักษณะหนึ่งที่เปนเรื่องในกรณีพิเศษ  
ก็คือคดีที่เปนที่สนภาคของประชาชนนะครับ แลวก็คดีที่ไดรับการสงมอบมาจาก คตส. 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดติดตามเรื่องนี้มาอยางใกลชิดแลวก็ตามดูผลงานของ 
ป.ป.ช. มาตลอด ทานประธาน ป.ป.ช. ไดแถลงไวตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑  
วาภารกิจที่ คตส. สงมอบใหกับ ป.ป.ช. นะครับ ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ มีจํานวนมาก ความเสียหายของทรัพยสินของแผนดินตามที่ คตส.  
ไดสงมอบใหกับ ป.ป.ช. นั้นนะครับ หลายแสนลานบาท ผมอยากจะฝากเรื่องนี้กับ 
ทานประธานไปยัง ป.ป.ช. แลวก็ฝากไปทางคณะกรรมาธิการดวยวา ทานไดซักถาม 
ความคืบหนาในการดําเนินงานในเรื่องนี้ของ ป.ป.ช. มากนอยขนาดไหนหลังจากที่ไดรับ
การสงมอบ เร่ืองทั้งหมดจาก คตส. แลวนะครับ ผมตองการให ป.ป.ช. เรงรัดดําเนินการ
นําเงินที่แผนดินสูญหายไปจากการทุจริต คอรรัปชั่นตาง ๆ ประมาณ ๒ แสนกวาลานบาท
คืนใหกับแผนดิน อันนี้คือเร่ืองที่ขอกราบเรียนทานประธานเปนกรณีพิเศษ แตเร่ืองหนึ่งที่
ผมตองขอกราบเรียนถามผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
งบประมาณก็คือ ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคหา ทานประธานที่เคารพครับ ในรัฐธรรมนูญ 
วรรคหาของมาตราดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติกระบวนการสรรหาและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ขออนุญาตตอเนื่องไปที่มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญอีกนิดหนึ่งทานประธานครับ  
มาตรา ๒๕๐ (๓) ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ก็คือไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐ 
ตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต ผู อํานวยการกอง 



 ๒๒๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๙๙/๒ 
 
หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมทั้งการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและขาราชการที่ต่ํากวาที่ รวมกระทําความผิด 
ทานประธานที่เคารพ เนื่องจากวางบประมาณที่ทาง ป.ป.ช. ไดขอความเห็นชอบจาก 
สภาผูแทนราษฎร จากรัฐสภามา ก็ไมมีแนวหรือวาทิศทางในการที่จะใหมีการจัดตั้งคณะ 
ป.ป.ช. จังหวัดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ผมตองหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา 
ทานประธานที่เคารพครับ การทุจริตในภาครัฐไมใชวามีเฉพาะขาราชการในระดับสูง  
หรือวานักการเมืองเทานั้น ขาราชการในระดับลางบางคนก็มีการทุจริต บางหนวยงานก็มี
การทุจริต เหมือนกับวาปลาเล็กก็กินอาหารเล็ก ปลาใหญก็กินอาหารที่ใหญขึ้นนะครับ 
เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะใหการบริหารราชการแผนดินทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดรับ 
การตรวจสอบใหเกิดความโปรงใสใหเกิดการทุจริตและรักษาปกปองผลประโยชนของ
แผนดินอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๐๐/๑ 
 
ทําไม ป.ป.ช. จึงยังไมมีการเรงรัดดําเนินการใหมีการจัดตั้ง ป.ป.ช. จังหวัดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมจึงจําเปนที่จะตองขอปรับลดในสวนนี้ไว และก็กราบเรียน
เปนหลักการวาควรเปนอยางยิ่งที่จะใหมี ป.ป.ช. ในระดับจังหวัดเพราะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อันที่จริงแลว ๙๙.๙ เปอรเซ็นต เลยครับ ก็คือไมมีการทุจริต และก็ผมเชื่อม่ัน
ผูแทนทองถิ่นวาทานไมมีการทุจริตและก็ไมมีเจตนาใด ๆ ที่จะทุจริตแน แตก็มีบางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะบางองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ เปนที่รํ่าลือและก็
โจษขานกันตลอดวามีการทุจริต กินหัวคิว (Queue) โดยเฉพาะซื้ออุปกรณการเรียน
คอมพิวเตอรและก็แบบเรียนที่ไมไดมาตรฐานตองสงคืนมา หักหัวคิวตั้งแต ๑๐ ถึง  
๔๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณ ผมอยากจะใหมี ป.ป.ช. ในระดับจังหวัดเรงรัดขึ้นมา
ตรวจสอบตั้งแตในระดับลางขึ้นมาทั้งหมดที่ ป.ป.ช. ในระดับชาติครอบคลุมไมถึง แลวก็
รักษาผลประโยชนใหกับบานเมืองใหดีที่สุด สรางธรรมาภิบาลและก็สรางวัฒนธรรม 
ในการบริหารจัดการงบประมาณแผนดินใหเกิดความโปรงใสใหมากที่สุด กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานกุเทพ ใสกระจาง 
สัก ๕ นาที ก็พอครับ  
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน  
กระผมไดแปรญัตติในมาตรา ๒๘ และก็นั่งรอมา ๓ ชั่วโมง ทานประธานจะให ๕ นาที  
ก็ขออนุญาตสัก ๑๐ นาที นะครับ กราบเรียนทานประธานวากระผมสนใจที่จะสอบถาม
กรรมาธิการในเรื่องงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งตั้งไวถึง ๑,๕๔๐ กวา
ลานบาท ที่กระผมสนใจกระผมไมไดติดใจองคประกอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ซึ่งในระยะที่ผานเปนเรื่องที่คอนขางแปลกประหลาดอยู ที่ในองคกรนี้ผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินก็เปนกรรมการตรวจเงินแผนดินดวย แตที่ผมกราบเรียนทานประธาน
ผานไปยังกรรมาธิการและตองสอบถามก็คือวาการทํางานของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
นั้นเกี่ยวโยงกับการใชงบประมาณของหนวยงานอื่นทั้งหมดนะครับ ที่ผมสนใจก็คือ 
วันนี้มีเสียงกลาวขวัญกันเกี่ยวกับทีวีสาธารณะ หรือที่เรียกวาทีวีไทย หรือบางทาน 
เรียกวา ทีพีบีเอส (TPBS) องคกรนี้ไดเงินภาษีของประชาชนผานพระราชบัญญัติ 



 ๒๒๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๐๐/๑ 
 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปน 
พ.ร.บ. ที่ออกในสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ คือ สนช. มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. นี้
กําหนดใหทีวีไทยมีรายไดจากภาษีสุราและยาสูบปงบประมาณไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท 
มีความนาสงสัยอยูตรงนี้ครับ ทานประธานครับ วากรรมาธิการไปพิจารณาในเรื่อง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเคยฉุกคิดไหมวาองคกรนี้ตองเขาไปตรวจสอบการ 
ใชจายเงินขององคกรที่สรางขึ้นมาแตใชภาษีประชาชนในรูปแบบที่ ไมปรากฏ 
ในงบประมาณ กราบเรียนทานประธานวามาตรา ๗ (๒) ของ พ.ร.บ. นี้ไดเขียนวา 
การเสนอขาวของทีวีสาธารณะจะตองเปนไปโดยปราศจากอคติทางการเมือง และ 
มาตรา ๔๒ (๑) บอกวาตองไมมีความเปนกลาง เปนจริยธรรม เปนขอบังคับจริยธรรม 
ของทีวีสาธารณะ แตจากการที่เราติดตามการทํางานของทีวีนี้มาเกือบครบป เรามาจาก
การเลือกตั้งวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใชในตนป แลวก็มีการตั้ง 
ทีวีนี้ขึ้นมา ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทีวีแหงนี้ไดไป
ถายทอดสดการปราศรัยของแกนนํากลุมพันธมิตรที่สะพานมัฆวานรังสรรค ถามวาได
ดําเนินการอยางปราศจากอคติทางการเมืองหรือไม ผมกราบเรียนทานประธานวา 
เรากําลังพูดถึงการถายทอดสภาผูแทนราษฎร ถาทานไปที่ประเทศอังกฤษบีบีซี (BBC)  
จะเปนผูถายทอด เพราะบีบีซี ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ           นภัสสร ๑๐๑/๑ 
 
คือทีวีสาธารณะ ไปที่ญี่ปุน เอ็นเอสเค (NSK) คือผูถายทอด เพราะเอ็นเอสเคคือทีวี 
สาธารณะแตทีวีแหงนี้ไปถายทอดการปราศรัยของแกนนําพันธมิตร เมื่อกรรมการกิจการ
สภาผูแทนราษฎรไดเชิญผูบริหารมาพบเพื่อที่จะหาลูทางวาจะถายทอดการประชุมสภา  
ไหม ก็ไมมา กราบเรียนทานประธานวาเรากําลังพูดถึงการตั้งทีวีรัฐสภา อยาไปพูดถึงเลย
ครับ เราไมมีทางตั้งทีวีรัฐสภาแลวมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศไดหรอก มีวิธีเดียวคือ
ถามีทีวีสาธารณะตองมาถายทอดการประชุมสภาเหมือนในประเทศอื่น เมื่อวันกอนเราได
เห็นสมาชิกที่นี่อภิปรายโจมตีเอ็นบีทีสาดเสียเทเสียจนวันนี้ เอ็นบีทีซึ่ ง เขาไมใช 
ทีวีสาธารณะ เพราะวาเปนทีวีที่ไปใหเอกชนมาเชาเวลา แลววันนี้จุดยืนของเอ็นบีที 
ก็เปไปเลย เพราะพวกเราไปโจมตีเขา จนเขาไมกลาที่จะยืนในจุดที่เขาควรจะยืน  
ผมกราบเรียนทานประธานผานไปยังกรรมาธิการวา วันนี้การทําหนาที่ของสื่อของรัฐ  
หรือทีวีสาธารณะไดบีบคั้นอารมณของผูคนอยางมาก  เพราะวาคนที่ เขารูวาทีวี 
ไมเปนกลาง เสนอขาวที่เปนอคติ 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :   ทานกุ เทพครับ  
ทานบุญยอดประทวง เชิญคุณบุญยอด 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย ประชาธิปตย กรุงเทพมหานครนะครับ ผมตองขออนุญาตประทวง 
ตอทานผูอภิปรายครับ เพราะวาทานใชคําวา โจมตี นะครับ ไมมีใครในที่นี้โจมตีเอ็นบีที 
นะครับ เราพูดดวยเหตุดวยผล ขอใหทานถอนคําวา โจมตี ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ก็บอกจริง ๆ พูด 
คําวา โจมตี ผมก็ฟงอยางนั้น 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  แลวตกลงทานประธาน คําวา
โจมตี นี่ใชไมไดในสภานี้แลวใชไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ใชไดครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  แลวจะใหผมถอนไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาอยางไรดีครับ 



 ๒๒๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๑๐๑/๒ 
 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ผมไมทราบ เพราะคําวา โจมตี  
ก็ไมใชความหมายที่มันจะรายกาจอะไร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมอยากจะขอความ
กรุณาครับ คืออันนี้ไมใชวาระ ๑ นะครับ เปนวาระ ๒ เราก็พูดแตเร่ืองงบประมาณ แตทีนี้
ก็เอาเรื่องวาระ ๑ มาใชมันก็วุนวายอยางนี้แหละครับ ผมวาไมใหมีปญหา เดี๋ยวมันจะจบ
แลวครับ หาทางจบดีกวาครับ ขอคุณบุญยอดก็อยาถือสาหาความเลยครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ไมไดครับทานประธาน 
ผม บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยนะครับ ทานครับคําวา โจมตี  
มีความหมายชัดเจนนะครับ ผมกลาวโจมตีคนโนนคนนี้ ทานกลาวโจมตีคนโนนคนนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ใครเสียหายครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  เปนคําที่ผิดนะครับ 
เราไมเคยกลาวโจมตีใครนะครับ เราพูดการทํางานดวยเหตุดวยผลครับ ผมตองยืนยัน 
ใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติกรุณาถอนครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ผมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ทานประธาน เพราะวาถาทานประธานใหผมถอนผมก็จะถอน เพียงแตผมบอกวาถาคําวา
โจมตี ใชในสภานี้ไมไดแลวตอไปก็จะไมไดใชครับ 
  (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นั่นก็ประทวงอีกแลว 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ผมขออนุญาต ทานประธาน
ครับ ผม อดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแมฮองสอน พรรค 
พลังประชาชน ทานประธานครับ ผมประชุมมา ๓ วันนะครับทาน วันนี้เปนวันที่ ๓  
ผมยืนยันคําพูดของทานกุเทพเปนความจริงครับ ขึ้นอยูกับวาใครจะแปลความหมายวา
โจมตีหรือเปนอยางอื่น ผมไดยินเอ็นบีทีมามากมายแลวครับ และที่ทานประธานบอกวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวผมจะวินิจฉัย 
แลวครับ 



 ๒๒๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๑๐๑/๓ 
 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ที่ทานประธานบอกวา           
ควรอภิปรายวาระที่ ๑ ทานควรจะพูดคํานี้ตั้งนานแลวครับทานประธานครับ กับที่ 
พรรคประชาธิปตยไดอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองเอ็นบีทีครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ก็ตางคนตางพูด
แหละครับ คําวา โจมตี ไมรูโจมตีใครนะครับ ผมก็คิดไมออกเหมือนกันครับ คือไมใช 
คําหยาบคําโลนนะครับ แตพจนานุกรมเขาก็เขียนชัด ถาโจมตีมันตองทิ้งระเบิดทิ้งอะไร 
นั่นโจมตี ผมก็ไมรูจะวินิจฉัยอยางไร เอาในประเด็นสักหนอยไดไหมครับคุณบุญยอด 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย  (กรุงเทพมหานคร )  :   ผมยืนยันนะครับ 
ทานประธาน ตองถอนครับ 
  (นายไพจิต ศรีวรขาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาเถอะเพื่อความ
เรียบรอย คุณไพจิตอีกคนแลวนั่นยกมือ เชิญครับคุณไพจิต ไปกันใหญ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ไพจิต 
ศรีวรขาน พลังประชาชน คําวินิจฉัยของทานประธานโดยชอบแลวนะครับ ทานสมาชิก
จะตองปฏิบัติตาม หรือวาการวินิจฉัยของทานประธานไดเปนที่สิ้นสุดครับ ขอไดโปรด 
วินิจฉัยอีกครั้งครับ 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๐๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเปนคนประนีประนอม 
ผมไมอยากจะใหมีปญหาในสภานี้ ผมเรียนตรง ๆ ครับ เราเดินมาวันนี้เรียบรอยหมด  
ก็เพิ่งมาไมเรียบรอยนิดหนอยเทานั้นเอง เอาเถอะ เรายอมเสียสละเถอะ ขอถอนเถอะ 
เราไดพูดไปแลว ถอนก็ไมเสียหายอะไรครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  คือผมก็ไมไดวาอะไร ทานประธาน
วินิจฉัยใหผมถอน ผมถอน แตตอไปนี้คําวา โจมตี ก็จะใชไมได กราบเรียนทานประธาน 
ผมไมไดติดใจประเด็นนั้นหรอกครับ  ผมรอวินิจฉัยของทานประธาน  เพราะวา 
ถาทานประธานสั่งวาใหผมถอน ผมก็ถอนนะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมสั่งครับ แตผม
ขอรองครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ครับ เพราะวาทานวินิจฉัยแลว  
แตอยางไรก็ตามทานประธานครับ ผมกราบเรียนอยางนี้ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ตกลงถอนแลวใชไหมครับ 
ทานครับ ทานสมาชิกถอนใหผมแลวใชไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ผมขอรองใหถอน
แลวครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานพูดวาถอนกอนสิครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  คืออยางนี้ทานประธาน ที่ผมกราบ
เรียนทานประธานและรอทานประธานบอกวาใหผมถอน เพราะผมจะถอนตามคําวินิจฉัย
ของทานประธาน แตไมใชคําประทวงของผูอ่ืน ผูอ่ืนไมมีอํานาจที่จะมาบังคับใหผมถอน
คําพูดได ทานประธานเทานั้นที่จะขอใหผมถอน หรือผมอาจจะรูสึกวาผมควรจะถอนเอง
ตามขอบังคับ แตเมื่อทานประธานบอกให 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาวินิจฉัยเองดีกวาครับ 
เพราะทานเปนมหาเปรียญ ใหวินิจฉัยเองครับ 
 
 



 ๒๒๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๐๒/๒ 
 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  เพราะฉะนั้นผมมีความชํานาญ 
ในภาษาไทย ผมจึงบอกวาคําวา โจมตี ไมใชคําที่จะตองถอนในสภานี้ไมใชคําหยาบโลน 
ไมใชคําที่มีความหมายเสียดสีไมมีถอยคําที่จะไปทําใหความเสียหาย คนอภิปรายในการ
วิพากษวิจารณก็ถือวามีลักษณะโจมตีไดแตมันก็ไมใชเสียหายอะไร เพราะวามีทัศนะที่ 
ไมดีตอเร่ืองนั้นใหผมอภิปรายไหมครับ ก็ไมเปนไรครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือจะเสียเวลาครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ผมถอนออกไปแลวครับ ก็กราบเรียน
ทานประธานอยางนี้ครับ วาเรื่องที่ผมกราบเรียนไมใชอภิปรายวาระแรก ผมอภิปรายวาระ ๒ 
ผมถามกรรมาธิการวาทานฉุกคิดไหมวาในประเทศเรามีหนวยงานที่ใชงบประมาณของรัฐ
แลวทานไมสามารถจะเรียกเขามาชี้แจงไดหรอก ถาทานไมใชกลไกของหนวยงานที่ทาน
ควบคุมหรือวาดูแลงบประมาณเขาไดอยู สํานักงานตรวจเงินแผนดินนี้แหละจะเปนคนมา
บอกกับทานวาเวลาเขาไปตรวจเงินองคกรนี้ อยางกรณีที่มีขอกลาวหาวาในระยะที่ 
ผานมาแมยังไมถึงป เขาบอกวางบประมาณที่ไปใชในการจัดสัมมนาเอาไปเอื้อประโยชน
ไปทําใหกับพรรคพวก เขาบอกวาสารคดีที่มันควรซื้อราคาไมแพง แตก็ไปซื้อแพงมาก 
อยางนี้เปนเรื่องที่กรรมาธิการควรจะไดตรวจสอบ ผมคาดหวังวาสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
จะไดเปนผูไปดําเนินการ ทานประธานที่เคารพครับ ผมกราบเรียนตอไปวาทีวีชองนี้เกิดจาก 
พ.ร.บ. ในสมัย สนช. ถาสภานี้เห็นวาทีวีชองนี้ไมไดอยูในฐานะที่จะเปนทีวีสาธารณะ
ตอไป พวกเราซึ่งมีเสียงขางมากในสภาก็สามารถที่จะพิจารณาทบทวนยกเลิกกฎหมายได 
เพราะฉะนั้นสัญญาณวันนี้จึงสงไปยังผูทําหนาที่วาการที่จะบีบคั้นความรูสึกของผูคน 
ดวยการเสนอขาวใหเขารูในทํานองนี้วาเปนอคติทางการเมือง นอกจากผิดวัตถุประสงค 
ตามมาตรา  ๗  (๒ )  ก็คงจะทํ า ให เ กิ ดความรู สึ กที่ ไม ดี ต อ ไป  ผมกราบ เ รี ยน 
ทานประธานตอไปวางานของสํานักงานตรวจเงินแผนดินนั้น ยังจะตองตามไปดูกองทุน
ตาง ๆ ที่ทานตั้งขึ้นในมาตราตอไปมีมากมายหลายกองทุน กองทุนหนึ่งที่ผมเห็นแลวเกิด
ความรูสึกอยากจะถามกรรมาธิการ เพราะผมจะอภิปรายครั้งเดียวคือในสภาแหงนี้  
ทานประธานครับ พวกเรานั่งรอไดเปนหลายชั่วโมง แตพอมาอภิปรายก็จะมีปญหาเรื่อง
เวลาบางก็ไมเปนไรเพราะรูเวลามีจํากัด แตเร่ืองเสริมทักษะของการปดกั้นไมใหเราได 



 ๒๒๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๐๒/๓ 
 
แสดงออกอยางทั่วถึงนี่มันเปนความบีบคั้นทางอารมณ ผมกราบเรียนอยางนี้วากองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งตั้งมา ๕๐ ลานบาท ผมอยากถามกรรมาธิการวาถาทาน 
เอาสํานักงานตรวจเงินแผนดินมายืนอยูตรงหนา แลวทานจะถามเขาไหมวาเขาจะไป
ตรวจเงินกองทุนเหลานี้อยางไร ขณะนี้จะทําอยางไรใหผูใชกองทุนนี้เคารพกฎหมายของ
บานเมือง การเมืองภาคพลเมืองคืออะไร การเมืองภาคพลเมืองคือการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนนอกสภาที่เขาเรียกรองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่เขาเรียกรองให 
การเมืองบริสุทธิ์ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๐๓/๑ 
 
การเรียกรองของเขาตองอยูบนบรรทัดฐานอะไร ตองอยูบนบรรทัดฐานของความถูกตอง
ตามกฎหมาย ตองอยูบนบรรทัดฐานของเหตุของผล แตถามีการเมืองภาคประชาชน 
บอกวาเปนการเมืองภาคพลเมือง แลวไปใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เปนวิธีการที่ละเมิดสิทธิ
ของคนอื่น กองทุนนี้จะใหคําตอบกับการเมืองภาคพลเมืองนี้อยางไร ทานกรรมาธิการ
เตรียมตอบผมตอไปไดเลย เพราะผมไมไดแปรญัตติในสวนนั้น แตผมมีคําถามไววาตอนที่ 
ทานพิจารณากองทุนนี้ทานไดถามหรือไมวาการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคพลเมือง 
ในลักษณะที่จะทําลายประเทศ ทําลายโอกาสของชาติ ทําใหเกิดความแตกความสามัคคี 
ทําใหเกิดปญหา ทานจะมีมาตรการอยางไร การที่มีกองทุนนี้ขึ้นมาทานจะสามารถทําให
การเมืองภาคพลเมืองมีแนวโนม มีแนวทางและพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม นี่แหละครับ 
ปญหาใหญ โจทยใหญครับทานประธาน เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนวาวันนี้กระผมได
ใชสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนตัวที่จะเชื่อมโยงไปยังหนวยงานที่เราคิดวาควรจะ
ตรวจสอบ เพราะบางองคกรไมไดอยูในงบประมาณที่แยกออกมาเปนมาตราใหเรา 
ไดแปรญัตติ  แต เอ็นบีทีอยู กับกรมประชาสัมพันธ  เพราะฉะนั้น เมื่ อ เราพูดถึ ง 
กรมประชาสัมพันธเราก็สามารถที่จะตําหนิเอ็นบีทีได ตําหนิแลวก็ทําใหเขาเกิดความรูสึก
วาเขาปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ แตถาเปน ทีวีอ่ืนที่ใชเงินของรัฐโดยตรง อางวาเปนทีวี
สาธารณะใชเงินอยางนี้ใชเงินทางออมมีกฎหมายบังคับวาตองใหสงภาษีอบายมุข  
หรือซิน แทคซ (Sin Tax) หรือภาษีสุราและยาสูบไปอุดหนุนปละ ๒,๐๐๐ ลานบาท  
ทีวีอยางนั้นทานจะจัดการอยางไร เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีคําถามไปยังกรรมาธิการผาน
ทานประธาน และหวังวาจะไดรับคําตอบ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คงจะไมตองตอบ 
กระมังครับ ใชเปนลายลักษณอักษรตอบ เชิญตอบครับ ใชลายลักษณอักษรตอบก็ได 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ ตองขอกราบขอบคุณทางเพื่อนสมาชิกเปนอยางยิ่งที่มีความหวงใยในเรื่อง
ของการใชงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐที่เปนหนวยงานที่เราเรียกวา 
เปนหนวยงานที่ออกลักษณะของเอกเทศ ในหนวยงานนั้นตองบอกวาในภาครัฐเรา 
หรือกรรมาธิการนั้นไมไดเขาไปพิจารณางบประมาณไมไดพิจารณา ในสวนการพิจารณา 



 ๒๓๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๐๓/๒ 
 
ไดก็คงตองบอกวาหนวยงานที่อยูในภาครัฐที่ในลักษณะไมเปนหนวยงานเราเรียกวา 
ฝายบริหารปกครองหรือดูแล ก็ตองขอเรียนอยางนั้น  
  สวนในการที่จะมีปญหาหรือแกไขตอไปหรือในโอกาสตอไปก็ตองขอฝาก
เพื่อนสมาชิกทุกทาน ที่ทานทั้งหลายจะเห็นวาสิ่งใดที่เกิดขึ้น ตองบอกวาในเรื่องของ
กฎหมายวิธีการปกครองประเทศหรือปกครองสังคมนั้น แลวแตยุคสมัยวาเราจะใชใหมี
ความเหมาะสมอยางไร ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสงบสุขและความเรียบรอยของบานเมือง 
และสังคม ดังที่เพื่อนสมาชิกไดเห็นวากองทุนบางกองทุน หรือหนวยงานบางหนวยงาน
เขาไปสนับสนุนในบางจังหวะและบางโอกาส ทําใหบานเมืองเราไมมีความสงบหรือ 
ความเรียบรอยนั้น ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกไดคิด แลวก็เชื่อวาในโอกาสตอไป 
หากเพื่อนสมาชิกคิดวามีปญหาอยางนั้น ทานก็คงไดมีโอกาสเสนอในกฎหมายตอไป 
เพื่อใหมีการปกครองในบานเมืองและใหมีความสงบเรียบรอย พี่นองประชาชนเชื่อวาจะ
มุงหวังรอคอยจากทานครับ กราบขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ถือวาการอภิปรายมาตรา ๒๘ สิ้นสุดลงแลว เนื่องจาก 
มาตรา ๒๘ องคกรตามรัฐธรรมนูญ มีการแกไข จะตองใชมติที่ประชุม เชิญทานสมาชิก 
เขาหองประชุมไดครับ เพื่อลงมติครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎรมีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 
 

- ๑๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๐๔/๑ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ทานสมาชิกครับ  
เพื่อความเรียบรอยนะครับ โปรดเสียบบัตรแสดงตนครับ เชิญทุกทานเสียบบัตรแสดงตน 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เสียบเสร็จแลวนะครับ
แสดงตนเสร็จแลวนะครับ สงผลรวมคะแนนมา ขณะนี้มีทานสมาชิกอยูในหองประชุม 
๓๓๙ ทาน ครบองคประชุมแลว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๐๔/๒ 
 
  เนื่องจากมาตรา ๒๗ มีการแกไข กระผมจึงขอเรียนถามใหทานสมาชิก 
ไดใชสิทธิลงคะแนน  ผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ ไดแกไขไวตามรางของ
คณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
หรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติโปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง 
โปรดกดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิกันเสร็จแลว 
ทุกทานนะครับ ไมมีทานผูใดที่ไมไดใชสิทธิ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนน คะแนนออกมาแลว
นะครับ เห็นดวย ๓๓๓ ทาน ไมเห็นดวย ๑๖ ทาน งดออกเสียง ๔ ทาน ไมลงคะแนนเสียง 
๒ ทาน ก็ถือตามคณะกรรมาธิการนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๐๔/๓ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๒๙ เร่ืองของจังหวัดนะครับ มีการแกไข เชิญทานเลขาธิการ
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๙ จังหวัด มีการแกไข มีกรรมาธิการ 
ขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผูขอสงวนมีคุณรังสิมา 
รอดรัศมี ๕ นาที เชิญครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
จังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันไดสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๒๙ ไว ขอตัดงบประมาณไว  
๕ เปอรเซ็นตนะคะ เพราะวาดิฉันเห็นวาตั้งแตป ๒๕๔๗ งบประมาณของจังหวัดจะ 
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แตจากการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะ สุมตัวอยาง 
มาแลว ๓๓๗ ลานบาท มันไมประสบความสําเร็จถึง ๖๘.๑๕ เปอรเซ็นต และโครงการ 
บางโครงการไมคุมคากับเงินงบประมาณที่ทางสํานักงบประมาณจัดสรรไป ยกตัวอยาง
เชน บางจังหวัดที่ดิฉันเคยอภิปรายไวในวาระ ๑ ที่ผูวาราชการจังหวัดจะปลดเกษียณ  
ที่ดิฉันบอกไปเปนเปรตแทบทุกคนเลย เพราะวาอะไรรูไหมคะ ดิฉันยังอยากเสนอวา การที่
มีงบจังหวัดทําใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นเปนจํานวนมาก เพราะวาผูวาจะปลดเกษียณ
โครงการที่จะทําทั้งหลาย สวนใหญจะไมทําตามความตองการของพี่นองประชาชน  
พี่นองประชาชนเดือดรอนหรือวาผูแทนมาพูดในสภา  แตละจังหวัดก็พูดไปเถอะ  
แตงบจังหวัดถาฟงเสียงผูแทน แลวก็ควรที่จะจัดตามที่ผูแทนราษฎรไดมารองเรียน------- 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๓๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๐๕/๑ 
 
อยางเชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทางที่สัญจรไปมาก็ไมมีไฟฟาแสงสวาง
และเปนเมืองทองเที่ยวขนาดเรามาพูดในสภาแลววา พี่นองประชาชนเดือดรอน ควรที่จะ
ติดไฟฟาแสงสวางเพื่อใหคนสัญจรไปมาไดสะดวกไมมีการจี้ปลน นักทองเที่ยวจะไดมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตก็ไมไดเห็นความสําคัญหรือวาโรงเรียนตอนนี้งบ
การศึกษาก็มีใหนอยอยางเชน โรงอาหารแตละโรงเรียนบางโรงเรียนเด็กตองลุยน้ําไปกิน
ขาวนะคะ ของบจากกระทรวงศึกษาก็ไมมีแตแทนที่งบจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดควรจะ
เห็นความสําคัญของการศึกษา เพื่อไปซอมแซมหรือวาปรับปรุงถึงแมวาจะกอสรางไมได
เพราะวางบประมาณมากก็ควรที่จะใหทางดานการศึกษาบาง บางจังหวัดทานไปเปดดู 
สิคะไมใหการศึกษาเลย ไมรูไปใหอะไร ใหที่จะกินไดอยางที่ดิฉันอภิปราย กุง หอย ปู ปลา 
อะไรพอปลอยแลวมันกินไดเยอะมันพิสูจนไมคอยได เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเนนมาก
เลยวางบจังหวัดปตอ ๆ ไปขอใหนึกถึงความสําคัญของ 

๑. ที่ผูแทนมาพูดเปนปากเปนเสียงใหกับพี่นองประชาชน พี่นองประชาชน
เดือดรอนใหฟงเสียงผูแทนบาง  

๒. ประชาชนเดือดรอนอะไรผูวาสัญจรไปแตละพื้นที่ประชาชนรองเรียน 
รองเรียนก็รองเรียนไปสิ ไมจัดใหมีอะไรไหมอยางนี้มันจะไดประโยชนไดอยางไร จะจัด
เฉพาะโครงการที่วาอันไหนตัวเองกินเปอรเซ็นตได และบางโครงการจัดใหผูรับเหมา 
ไปทํากอนแลวงบประมาณก็มาหลังจากที่งานเสร็จแลว อยางนี้ดิฉันเห็นวามันเปน 
การล็อกแลวงบประมาณมันก็ไมคุมคา บางโครงการก็บังคับวาจะตองซื้ออยางเชน  
เครื่องกรองน้ํานี่ก็ซื้อเครื่องกรองน้ําหมดเลย ซื้ออยางอื่นไมไดตองซื้ออันนี้ถึงแมบอกวา
จะตองประชาคมแตประชาคมก็มีการล็อบบี้ (Lobby) ใหประชาชนยกมือตามนี้ ไมได 
ตามนี้ก็ไมไดอะไรอยางนี้ คือพี่นองประชาชนก็มารองเรียนดิฉันก็มองวาเงินตั้งเยอะแยะ
เอามาใชในสิ่งที่ไมเปนประโยชน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณรังสิมา อยาพูดวา 
ไปของบประมาณนะมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖  
 
 



 ๒๓๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๐๕/๒ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ส.ส. ไมไดของบประมาณคะ 
ส.ส. เอาความเดือดรอนมาพูด มาพูดใหกับประธานฟง แตผูวาราชการจังหวัดฟงแลว 
ก็ควรเอาคําพูดที่ ส.ส. พูดวาประชาชนเดือดรอนเอาไปจัดสรรงบประมาณใหเขาดวย 
ดิฉันไมไดขอ เพราะถาดิฉันขอ ดิฉันรูคะวามันผิดรัฐธรรมนูญคะประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ดีแลว 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ขอบคุณคะ อีกเรื่องหนึ่งคือ
ดิฉันดูในงบประมาณแลวมันไมไดรับความเปนธรรมนะคะ อยากใหทานกรรมาธิการไดดู
วางบประมาณที่จัดสรรจังหวัดบางจังหวัดไดตั้ง ๒๕๕ ลานบาทนะคะ คืองบเพิ่ม 
อยางเชน จังหวัดพิจิตร ๒๕๕ ลานบาท กําแพงเพชร ๙๕ ลานบาท สุโขทัย ๘๓ ลานบาท 
จังหวัดตาก ๑๑๑ ลานบาท ยโสธร ๙๐ ลานบาท ชลบุรี ๙๑ ลานบาท สมุทรสาคร  
๑๐๒  ลานบาท  แลวดูจังหวัดที่ ไดนอยอยางเชน  จังหวัดระนองได ๑๕ ลานบาท 
สมุทรสงครามได ๑๗ ลานบาท  
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แลวทําไมไมอาน
สมุทรสงครามละ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  คือดิฉันไมไดบอกวาจังหวัด
ดิฉันเปนจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ดิฉันไมวาหรอก แตวามันนอยเกินเหตุ ทําไมไม
ถัวเฉลี่ยใหมันมีแบบเทาเทียมกัน แตไมใชวาจะใหเทากันทุกจังหวัดเปนไปไมได แตวา
ทําไมไมไปปูดตั้ง  ๒๕๕ ลานบาท  มันผิดปกติมากเลยนะ  โดยเฉพาะจังหวัดที่ มี
กรรมาธิการอยูในนี้ ทานลองดูสิเปนกรรมาธิการทั้งนั้นเลยสวนใหญ ทานตองบันทึกไว 
ที่ดิฉันพูด 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลาครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานตองบันทึกดิฉันพูด  
ทานประธานอยาสวนดิฉันสิคะ ดิฉันไมมีเสียงดิฉันตองตะเบ็งสูกับประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไปรองเพลงที่ไหนมาละ 
ไมมีเสียง 
 



 ๒๓๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๐๕/๓ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานหยุดกอนใหดิฉันพูด 
ใหเสร็จกอนนะคะ คือวาดิฉันอยากใหบันทึก บันทึกไวเปนหลักฐานปหนาใครที่จะเปน
กรรมาธิการอยาทําแบบนี้มันไมดีเลย เพราะวามันชัดเกินไปคือวาบางจังหวัดเปนกลุม
จังหวัดไปกระจุกเอาไวพอเสร็จบอกผิดกฎหมายก็กระจายไปแตละจังหวัด แตกระจาย
และตัดเทาไรรูไหมคะ ๓ ลานบาท ทานดูอยาสายหนาทานวิทยา------------------------------ 
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๖/๑ 
 
ดิฉันดูแลว ทุกจังหวัดดิฉันติ๊กไวหมดเลย ดิฉันเห็นแลวมันไมคุมคากับเงินที่ทานจับเลย 
ดิฉันเห็นวามันไปกระจุกแตมันไมกระจาย ก็ขอฝากไว เพราะฉะนั้นตัดแค ๕ เปอรเซ็นตคะ 
ขอบคุณคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ขอบคุณมากครับ 
รักษาเวลาไมคอยดีครับ เกินไป เชิญคุณประมวล เอมเปย ครับ 
  นายประมวล  เอมเปย  (ชลบุ รี)  :   ทานประธานสภาที่ เคารพครับ 
ผม ประมวล เอมเปย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคประชาธิปตย ครับ 
ผมไดสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๒๙ ไวนะครับทานประธาน แตผมไดมาอานดูใน
รายละเอียดของจังหวัดโดยเฉพาะพอมาถึงจังหวัดชลบุรี ทานประธานครับ ผมเรียน 
ทานประธานตรง ๆ วา ทานกรรมาธิการเหมือนกับโยนลูกระเบิดไดนาไมท (Dynamite) 
๑๐ กิโลกรัมเขามาในหัวสมองผมนะครับ ผมวามันเศราใจนะครับ ช้ําใจแทนพี่นองชาว
จังหวัดชลบุรีของกระผม ผมเองบอกตรง ๆ วาใหความไววางใจกับกรรมาธิการชุดนี้จะไป
ทํางานแทนพวกเรา แตวาสิ่งที่ไดรับกลับคืนมานะครับทานประธาน งบประมาณที่ไดถูก
ตัดลงไปโดยเฉพาะที่บอกวางบประมาณนั้นเริ่มทีเดียวไดบอกวาตั้งไว ๓๙๒ ลานบาท 
แตพอมาถึงคณะกรรมาธิการกลั่นกรองชุดนี้ตัดออกไป  ๑๕๐  ลานบาท  เทากับ 
๔๐ เปอรเซ็นตโดยไมมีเหตุผลอะไรเลยครับทานประธาน ไมมีกฎเกณฑกติกานะครับ  
ถาทานประธานกรุณาทานจะหยิบเอกสารมาดูวาเลม ๔ ทานตัดออกไป๑๕๐ ลานบาทเศษ 
แลวทานเพิ่มมาใหแค ๑๐ ลานบาท ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนเหมือนผม 
บางจังหวัดตกใจทั้ง ๆ ที่เขาเองไมไดเสนอแนะรองเรียนไปทําที่จังหวัดเลยนะครับ ไดงบ
เพิ่มมา ๑๐๐ กวาลานบาท แลวอยางนี้จะไมใหช้ําใจไดอยางไรครับ ทานประธานที่เคารพ 
ผมบอกวางบประมาณที่เอาไปเพิ่มอยางที่ทานรังสิมาบอกแลว ทานไปอานดูไดครับ 
เปนรายจังหวัด ไปตกอยูกับกรรมาธิการเกือบทั้งหมด ถามมันเปนไปไดอยางไรครับ 
จังหวัดชลบุรีของเราเปนเมืองยุทธศาสตรครับ ทานประธาน เปนเมืองยุทธศาสตร  
เปนเมืองหนาดาน เปนเมืองเศรษฐกิจ เรามีทาเรือขนสงสินคาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือ 
ศรีราชา เรามีโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมเปนสิบโรง เรามีโรงงานอุตสาหกรรม
เปนพัน ๆ โรงครับ ทานประธานครับ เรามีแหลงทองเที่ยวระดับโลกเมืองพัทยา เรามีทั้ง 



 ๒๓๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๖/๒ 
 
ภาคเกษตร เรามีทั้งภาคประมงนะครับ ทํารายไดใหกับจังหวัดชลบุรีอยางมหาศาล 
จัดเก็บงบประมาณสงเขาคลังปละเกือบ ๒ แสนลานบาท แตสิ่งที่ไดรับกลับคืนมากับ 
พี่นองชาวจังหวัดชลบุรีนั้น เปนสิ่งที่นาเสียดายมาก ผมถามทานกรรมาธิการตองตอบผม
วาทานเอากฎเกณฑกติกาอะไรมาตัดงบประมาณแบบนี้ ทานนึกถึงหัวอกพวกเราไหม 
แลวทีพวกทานทําไมถึงไมทํา ผมถามทานกรรมาธิการก็ยิ้มหนาระร่ืนก็บอกเปน 
กลุมงบประมาณ ผมก็ตัดไปอยางนั้นแหละครับ ไปดูหลายจังหวัดก็โดนเหมือนกัน  
ผมบอกทานประธานวาถารัฐบาลชุดนี้มีอํานาจวาสนาและปาฏิหาริยนะครับทานประธาน 
อยูไดจนถึงงบประมาณหนา และผมไดมีโอกาสไปนั่งเปนกรรมาธิการอยูนั้น ผมจะไมทํา
แบบงบประมาณทานกรรมาธิการปจจุบันนี้ทําหรอกครับ ผมไมทําแนนอน ผมไมลางแคน
ดวย ผมจะทําอยางยุติธรรมดวย ทานชัยวัฒนไมตองหัวเราะหรอกครับ เพราะผมเจอทาน
บอยนะครับ คนเราตองมีธรรมะอยูในหัวใจนะครับ อยาเอาความลําเอียงเขามา 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามกรรมาธิการวาทานทําอยางไร ทานใชกฎเกณฑกติกา
อยางไรมาตัดงบประมาณแบบนี้ ฝากทานประธานไวแคนี้ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตอไป 
ทานอันวาร สาและ เชิญครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ ผม อันวาร 
สาและ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตยครับ ผมดูใน
งบประมาณของรายจังหวัดมันมีสิ่งบางสิ่งที่ผมรูสึกวามันไมถูกตองในการจัดแบงตรงนี้ 
ในสวนของการเพิ่มงบประมาณที่ไดจัดไว ๓,๕๐๐ ลานบาท ---------------------------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๗/๑ 
 
ผมคิดวาสวนนี้ผมไมแนใจวามันเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการจงใจใหเกิดในสิ่งเหลานี้
เกิดขึ้น ทานประธานครับ เราไดรับบทเรียนของความผิดพลาดหลายอยางสําหรับ 
ประเทศไทย ๑ ในความผิดพลาดนั้นก็กอใหเกิดปญหาของชาติที่มีอยูทุกวันนี้ ก็คือ 
ปญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อป ๒๕๔๔ นะครับ 
ในการทําใหทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก แลวนํามาซึ่งการใชงบประมาณที่เทไป 
๒๗,๐๐๐ กวาลานบาท ที่จะใชในปนี้ เพื่อแกปญหาความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้น  
แลวในวันนี้นะครับผมไมทราบวามีความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนี่ มันเกิดขึ้นไดอยางไร  
ผมตองแจงใหทางพี่นองประชาชนที่อยูในจังหวัดปตตานีใหทราบนะครับวา จริง ๆ งบของ
จังหวัดนั้นนะครับเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดที่จะเสนองบประมาณเพื่อการแกไข
ปญหาในพื้นที่ ส.ส. จะแทรกแซงไมได แตถามีขอผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นหรือเกิดความไม
เสมอภาคในการจัดแบง เรามีสิทธิที่จะทักทวงไดครับ คุณรังสิมา ขอประทานโทษนะครับ
ที่ไดเอยนามทานนะครับ แลวก็หลาย ๆ จังหวัดที่ไดงบประมาณนอย ซึ่งเทาที่ผมไดสังเกต
ดูนะครับ ผมก็ตองขอแสดงความยินดีกับบางจังหวัดนะครับก็คือในทั้งหมดนี่มี ๙ จังหวัด  
ที่ไดงบประมาณที่แปรเพิ่มมากกวา ๑๐๐ ลานบาท แลวมีมากกวา ๕๐ ลานบาท มี  
๒๐ จังหวัด และ ๑๐ ลานบาท มี ๑๐ กวาจังหวัด ๑๐ ลานบาท ผมอาจจะตองใชคําพูด
คําวา ขอแสดงความเสียใจกับทานที่ไดนอย แตทานไมตองเสียใจหรอกครับ เพราะจังหวัด
ที่ไมไดอะไรเลยคือจังหวัดปตตานีครับ ไมมีการเพิ่มสักบาทเลยครับ เกิดอะไรขึ้นครับ  
ผมดูในหลักเกณฑที่ไดเขียนไวรอยละ ๕๐ ของวงเงินทั้งสิ้นจัดสรรเฉลี่ยเทากันทุกจังหวัด 
หลักเกณฑนี้ก็ไมเขาครับ ขอที่ ๒ รอยละ ๑๐ ของวงเงินทั้งสิ้นจัดสรรตามจํานวน
ประชากรของแตละจังหวัด ผมไมทราบวาจังหวัดปตตานีไมมีประชากรสักคนเลย 
หรืออยางไรครับ รอยละ ๓๕ ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามความผกผันของรายได 
ตอครัวเรือนในแตละจังหวัด อันนี้ก็ไมเขาในหลักเกณฑของผมหรือครับ และขอที่ ๔  
รอยละ ๕ ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ผมก็ไมไดอีก  
นี่แหละครับ ในจังหวัดชายแดนภาคใตวันนี้ยังมีปญหาไมพออีกหรือครับ ปญหาของ 
ที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดวันนี้ยังไมนาที่จะไดรับความเห็นใจจากพวกเราที่อยูในสภานี้ 
อีกหรือครับ ผมเลยอยากจะถามทานคณะกรรมาธิการนะครับวาหลักเกณฑที่จัดแบง 



 ๒๔๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๗/๒ 
 
ที่จัดเพิ่มใหกับจังหวัดแตละจังหวัดนี่ ทานใชเกณฑอะไร ทําไมจังหวัดของผมถึงไมได  
นี่ครับคนใน ๓ จังหวัดนี่โดนกลั่นแกลงจากนโยบายของรัฐบาลมานานแลวครับ ทําไมผมถึง
พูดอยางนี้ครับ แตกอนเจาหนาที่ทําผิด คนไมดี หัวหนาหนวยงานเขาจะยายลงใน  
๓ จังหวัดนี้ครับ ผมดูแลวผมมีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของคนที่นั่นเขาไมพูดอะไรครับ  
แตวันนี้เขาเลือกผมมาเปนตัวแทนผมตองมาเปนปากเสียงใหเขาครับ เพื่อเรียกรอง 
ในสิ่งเหลานี้ใหเขา ความรูสึกของสิ่งที่ทํามานี่ ผมรูสึกคลาย ๆ กับถังขยะหรืออะไร 
อย างนั้ นครับ  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๑๐๘/๑ 
 
สิ่งไมดีมักจะทิ้งไวที่นั่น ยอมรับครับวางบประมาณวันนี้ทุมเทลงไปใน  ๓ จังหวัด          
เปนจํานวนมาก แตผมถามวา ๓ จังหวัดที่ลงไป นั่นคือการแกปญหาเฉพาะหนา         
ใน ๒๗,๐๐๐ กวาลานบาทชาวบานไดรับสักกี่สตางคเองครับ สวนใหญที่ลงไปก็คืองบ   
ถาไมอบรมก็สวนในสวนของเจาหนาที่ เงินในสวนของการเยียวยาก็ยังไดไมพอเพียงครับ 
อยางไรผมก็คิดวาคําตอบเหลานี้ผมคงไดรับจากคณะกรรมาธิการนะครับวาใชหลักเกณฑ
อยางไรหรือมีขอผิดพลาดอะไรที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา และอันนี้ผมคิดวาผมยอมไมไดครับ     
และผมคิดวาเพื่อน ๆ ที่อยูในที่ประชุมที่นี่ก็คงยอมไมไดเชนกันที่จะใหใครละเมิดสิทธิหรือ
วาแบงกัน หรือทําอะไรที่ไมเสมอภาคในสถานที่ในประเทศไทยเหลานี้ ผมก็คงไมขอพูด
อะไรมากนะครับ ความผิดพลาดแกไขไดครับ มันยังไมสายครับ และผมคิดวาสิ่งที่
ผิดพลาดอันนี้ก็คงไดรับการแกไขจากสภาแหงนี้นะครับ และผมคิดวาใน ๓ จังหวัด คนใน
ปตตานีอาจจะยังไมทราบ เพิ่งจะทราบถาคนที่เขาไดติดตามสื่อทางโทรทัศนนะครับ      
คนปตตานีวันนี้เขาไมไดเสียภาษีหรืออยางไรครับทานถึงไมไดดูแล ไมไดเหลียวแลเขา
อยางนี้ ทานอยากใหเหตุการณใน ๓ จังหวัด หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้มีผูที่เขาอาละวาด
มากกวานี้อีกหรือครับ ใหเขาเรียกรองสิ่งเหลานี้ใหกบัเขาหรือครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลา 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  ผมก็คงใชเวลาเทานี้ครับ ขอบคุณมาก
ครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ รักษาเวลา 
เดี๋ยวครับทาน รออีก ๒ ทานครับ เดี๋ยวสักครูครับ เชิญคุณภุชงค รุงโรจน 
  นายไตรรงค สุวรรณคีรี (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม ไตรรงค สุวรรณคีรี ส.ส. พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ผมไมพยายามพูดเลย 
นะครับ เพราะวาผมก็นั่งเปนประธานที่ประชุมมาหลายปของกรรมาธิการงบประมาณ 
ก็รูวาผูแทนราษฎรก็อยากจะแสดงความเห็น ก็ใหแสดงความเห็น และก็อยากจะใหแสดง
ความเห็นกะทัดรัดเพื่อจะใหจบไปได แลวก็ประเพณีที่ทํากันมาก็คือผูแทนราษฎรก็พูด
เร่ืองความทุกขของจังหวัดของตนเอง แตพอมีมติเราก็จะเอาตามเสียงกรรมาธิการเสียง
สวนใหญ อันนี้ เปนที่ รูและทํากันมาหลายสิบปแลวครับ แตกรณีของปตตานีเปน 



 ๒๔๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๑๐๘/๒ 
 
กรณีพิเศษ ทานประธานครับ ผมขอความกรุณาเถอะครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมเพิ่งได
ยินนี่ละครับ ไมถูกเลยครับที่ไมใหปตตานีเลย แลวรัฐสภานี้จะสรางปญหาใหการ
แกปญหา ๓ จังหวัดภาคใตนี้ยากขึ้น อยาทําเลยครับ กรณีนี้เปนกรณีพิเศษครับ ไมใช   
ยกมือกันตามกรรมาธิการเสียงสวนใหญ ผมขอความกรุณากรรมาธิการเถอะครับ       
ตองชวยแกไขหนอยครับ ไมดีเลยครับเร่ืองนี้ ผมไมเคยพูดเลยครับ แตวารูสึกสะเทือนใจ 
แลวรูสึกจะสรางปญหาใหมแลวนะครับ ขอความกรุณาครับ ชวยปรึกษากันหนอยและ
ชวยตอบดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวจะใหทานพิเชษฐ
ตอบครับ เชิญคุณภุชงคครับ 
  นายภุชงค รุงโรจน (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายภุ ช งค  รุ ง โ รจน  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรแบบสั ดส วน  ชลบุ รี  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ กระผมใหความสําคัญกับงบประมาณจังหวัดเปน
พิเศษ เนื่องจากวาไดมีการตั้งงบประมาณจังหวัดไว ๑๘,๐๐๐ ลานบาท และมีการปรับ
ลด ประมาณ ๓,๒๒๐ ลานบาท แตมีการปรับเพิ่ม ๓,๕๐๐ ลานบาท เพราะงบจํานวนนี้ 
ผูวาราชการจังหวัดสามารถจะนําไปบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหาของ 
พี่นองประชาชนและพัฒนาจังหวัด ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๐๙/๑ 
 
ฉะนั้นอยากจะเรียนวาถาหากทานผูวาราชการจังหวัดไดดูแลบริหารจัดการงบประมาณ
อยางนี้ อยางสุจริต ซื่อสัตย สมเหตุสมผล และยึดประโยชนของประชาชนเปนสําคัญแลว 
ผมเชื่อเหลือเกินวางบประมาณนี้จะสามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
และพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแนนอน แตอยางไรก็ตาม ผมมีขอสังเกต
บางประการ  โดยเฉพาะขอสั ง เกตเกี่ ยวกับ รัฐบาล  รัฐบาลได ใหความสําคัญ 
ตัดงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดมากนอยเพียงใด รัฐบาลไดตั้งงบประมาณไวสําหรับ
รายจายสําหรับป ๒๕๕๒ นี้ ไว ๑๘,๐๐๐ ลานบาท เพื่อที่จะไปแกปญหาความเดือดรอน
ของทุกจังหวัด ๗๕ จังหวัด ยกเวนกรุงเทพฯ ทานประธานครับ ผมเองไดติดตามคําขอ
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยตั้งแตตน ทราบครั้งแรกวาทางรัฐบาลไดแจงไปทาง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ใหจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานและโครงการในวงเงิน ๓๕,๐๐๐ ลานบาท แตปรากฏวา
เมื่อผูวาราชการจังหวัดทําแผนงานและโครงการไปแลว กลับมีการปรับลดการจัดสรร 
ใหเหลือ ๒๕,๐๐๐ ลานบาท จากนั้นมาอีกปรากฏวาปรับลดใหเหลือ ๑๘,๐๐๐ ลานบาท  
ในกรณีนี้เงินจะหายไปประมาณ ๑๗,๐๐๐ ลานบาท ผมจึงมีความสงสัยวาเงินจํานวนนี้
รัฐบาลไดปรับโอนไปเปนงบกลางเพื่อการใชจายของรัฐบาล เพื่อความสะดวกในการ
บริหารงานหรือการใชจายของรัฐบาลใชหรือไม โดยเฉพาะอยากจะเรียนถามวา 
ทางรัฐบาลนั้นใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๒ วรรคสอง 
ที่กําหนดสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดมากนอย
เพียงใดหรือไม และไดมีการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขป ๒๕๕๐ กําหนดใหจังหวัดเปนผูจัดทําแผนงานและคําของบประมาณ 
เพราะฉะนั้นยอมหมายความวาตอจากนี้ไปผูวาราชการจังหวัดจะตองเปนผูจัดทํา
งบประมาณภายในจังหวัดของตัวเอง โดยการจัดทําแผนแลวนําเสนอใหกับทางรัฐบาล 
ไดพิจารณา  การจัดทํางบประมาณของผูวาราชการจังหวัดนั้น  อยากจะเรียนวา 
มีหลักเกณฑชัดเจนแนนอนวาผูวาราชการจังหวัดจะตองทําอยางไร ประการสําคัญที่สุด 
ก็คือวาผูวาราชการจังหวัดจะตองใหหัวหนาสวนราชการทั้งภูมิภาคและสวนกลาง 
ที่ประจําอยูจังหวัดนั้นไปรวมกันพิจารณา พรอมกับทองถิ่น ผูนําทองถิ่นทุกทองถิ่น  



 ๒๔๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๐๙/๒ 
 
ภาคประชาชนทุกภาค รวมทั้งสังคมประชาชน ถือไดวาแผนงานและโครงการทั้งหลายนั้น
เปนแผนงานและโครงการที่เกิดจากพี่นองประชาชนและสวนราชการทุกภาคสวน 
มารวมกันพิจารณาแผนงานและโครงการ เพราะฉะนั้นการปรับลดอยางวานี้ มันจึงทําให
เกิดปญหาวาผูวาราชการจังหวัดจะสามารถไปดําเนินการโครงการแผนงานและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวไดหรือไม อยากจะฝากคณะกรรมาธิการวาเรื่องอยางนี้นั้น
อยากจะฝากใหทานชวยพินิจพิจารณาวาผูวาราชการจังหวัดถาหากวาไดทํากิจการหรือ
ทําแผนงานและโครงการยุทธศาสตรเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลแลว แตไมสามารถ 
ที่จะไดเม็ดเงินไปเพื่อการแกไขปญหานั้น ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดอยางไร เราเปน
ผูแทนราษฎร ความหวังของพวกเราก็คือวาอยากใหพี่นองประชาชนไดรับการแกไขปญหา 
อยากใหพี่นองประชาชนของเราไดสิ่งที่เขาตองการ และอยากใหจังหวัดเรานั้นไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและเจริญกาวหนา เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากคณะกรรมาธิการ 
ทุกทานวาในโอกาสตอไป นอกจากทานจะไมสมควรที่จะปรับลดงบประมาณสวนนี้แลว 
ควรที่จะหาชองทางสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณสวนนี้ใหมากขึ้นดวยซ้ําไป --------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๑๐/๑ 
 
ผมจะกราบเรียนวาผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดอยาเพิ่งตกใจ ผมไดมาดูงบประมาณ
เพิ่มเติม ปรากฏวามีการแปรงบประมาณเพิ่มเติมกลับคืนไปสูจังหวัดถึง ๓,๕๐๐  
ลานบาท ซึ่งมากกวาที่ถูกตัดไปถึง ๓๐๐ ลานบาท แตมันมีขอพิรุธตรงที่วาการที่ 
แปรเพิ่มนั้น การจัดสรรไปยังแตละจังหวัดนั้นเกิดความไมถูกตองและไมเปนธรรม จึงเกิด
ปญหาตาง ๆ อยางที่ ส.ส. หลายทานไดอภิปรายกันไป จึงเกิดเปนปญหาตอวาตอขาน
สําหรับกรรมาธิการ  เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนสรุปไปวาถาหากวา
คณะกรรมาธิการไดดําเนินการเชนนี้ ผมขอฝากความคิดไววาถาหากวาการพิจารณา 
ปรับลดหรือปรับเพิ่มของทาน ถาไมพิจารณาดวยความถูกตอง รอบคอบและเปนธรรม
แลว ผมเกรงวาจะมีการวิ่งเตนของผูวาราชการจังหวัดเพื่อที่จะของบประมาณสวนนี้ 
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนกรรมาธิการ กลายเปนวามือใครยาวสาวไดสาวเอา  
  อันที่ ๒ ในคณะกรรมาธิการเองอาจจะมีการตอรองกันในระหวางการ
พิจารณางบประมาณจังหวัด หรือที่ เ รียกวา ฮั้วกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะกอใหเกิด 
ความเสียหายของการพิจารณางบประมาณของสภา และเกิดความไมเชื่อถือแกพี่นอง
ประชาชน กระผมขออนุญาตใหขอเสนอแนะนิดหนึ่ง ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินเพิ่ม 
ไมเปนธรรม หรือวาไมถูกตองนั้น ขอเสนอแนะวาจังหวัดใดที่ไมไดรับการแปรญัตติ
เพิ่มเติมต่ํากวา ๔๐ ลานบาท ขอใหเสนอโครงการของบกลางไปยังรัฐบาลในสวนที่ยัง 
ไมถึง ๔๐ ลานบาททุกจังหวัด เนื่องจากวางบกลางของจังหวัดนั้นสามารถที่จะจัดสรร 
ใหไดในกรณีที่เปนความจําเปน ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนของแตละจังหวัด  
ผมคิดวาคงจะเปนชองทางที่สามารถแกปญหาอันนี้ได กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเชิญทานถวิล  
ไพรสนฑ ครับ  
  นายถวิล ไพรสนฑ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ถวิล ไพรสนฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ผมไดขอแปรญัตติตัดงบนี้ทั้ งหมด  ก็ดวยเหตุผลหลายประการ  แต เนื่องจากวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเองนั้นมีอํานาจเพียงตัด แตวาไมสามารถที่จะเสนอไปที่
หนวยงานไหน ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของกระผมก็คือวาตองการใหงบนี้ไปอยูในงบของ 



 ๒๔๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๑๐/๒ 
 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จริงอยูในรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวชัดเจนวา 
ใหจังหวัดนั้นมีแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งก็เปนเหตุผลที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กระผมเอง
มองเห็นปญหาหลายประการวาถาใหตั้งงบประมาณที่จังหวัดแลวจะเกิดปญหาเหมือนที่
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครูนี้เองครับ นั่นประการหนึ่ง  
  และประการที่  ๒  สิ่งที่ผมเห็นหวงมากที่สุดก็คือวา  การจัดทําแผน 
พัฒนาจังหวัดนั้น เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการประจํา มีการโยกยาย 
อยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมไมแนใจในเรื่องนโยบาย จริงอยูแผนพัฒนาจังหวัดนั้น
อาจจะใชเปนระยะเวลา ๔ ป ๑๐ ป หรือกี่ปก็ได ถาหากวาผูบริหารสูงสุดซึ่งเปน 
ผูทําแผนแลวนี่เปนผูนั่งเปนประธานในการทําแผนแลวถูกโยกยายนั้น แผนอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ได ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๑/๑ 
 
ซึ่งถาเปรียบเทียบกับคนในทองถิ่นแลวผมเชื่อวาคนในทองถิ่นเขาตองอยูในทองถิ่นนั้น  
ซึ่งมีโอกาสที่จะกําหนดแผนและใชเงินไปตามแผนนั้นได และที่สําคัญก็คือวาผมเปนหวง
ในเรื่องของการจัดสรรที่ไมเปนธรรมซึ่งเกิดขึ้นไดเสมอถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองการเงิน
การทอง  
  ในประการที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ผมเปนหวงงบของจังหวัดมาก ๆ 
ก็คือวาจังหวัดเองนั้นไมมีองคกรตรวจสอบ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ปจจุบันนี้ที่ 
เกิดขึ้นมาชานานทุกองคกร ไมวาทองถิ่นหรือราชการสวนกลางกับสวนภูมิภาค หรือ
องคกรอื่น ๆ ก็เนื่องจากวาเราไมมีการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณของ
จังหวัดเองนั้นคนที่ตรวจสอบในระดับจังหวัดไมมี ซึ่งถาเปรียบเทียบกับองคการบริหาร
ส วนจั งหวัดก็ มีสภาจั งหวัด เปนผู ต รวจสอบ  ถ า เปรี ยบ เที ยบกับ เทศบาลก็ มี 
สภาเทศบาล  ถาเปรียบเทียบกับองคการบริหารสวนตําบลก็มีสภาตําบล จริงอยู 
ในบางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นผูบริหารกับสมาชิกสภาทองถิ่นอาจจะเปน 
พวกเดียวกัน อาจจะเปนกลุมเดียวกันทั้งหมดก็ได ทานประธานครับ แตอยาลืมวาในการ
แขงขันในการเลือกตั้งผูบริหารก็ดี สมาชิกสภาทองถิ่นก็ดี ก็จะมีคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปน 
ผูพายแพ ถึงแมจะไมไดอยูในสภา แตกลุมบุคคลเหลานั้นแหละครับจะเปนฝายคาน 
ในภาคของประชาชน เพราะฉะนั้นการที่ผูวาราชการจังหวัดไมมีองคกรตรวจสอบ 
เพราะไมมีสภาที่จะทําหนาที่ตรวจสอบไดนั้นจึงเปนจุดออนประการสําคัญ ในอดีต 
ที่ผานมาไดมีการพูดกันอยูเสมอวางบที่จัดสรรไปใหผูวาราชการจังหวัดนั้นมีการทุจริต
คอนขางมากเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ผมจึงเห็นวาเปนปญหาในทางปฏิบัติ
คอนขางมากที่มีหนวยงานซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาคและก็ไมมีองคกรตรวจสอบ 
จากประชาชนเลย  
  ในประการตอไปผมคิดวาแผนพัฒนาจังหวัดนั้นจะซ้ําซอนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในสวนหนึ่งและซ้ําซอนคอนขางมากดวย แลวในแผนนี้บางโครงการ
บางกิจกรรมก็มอบใหทองถิ่นเปนผูทํา และทําไมไมใหงบเหลานี้ไปสูทองถิ่นทีเดียว 
โดยกรม ผมอยากเห็นทองถิ่นมีความเขมแข็ง การที่มีแผนพัฒนาจังหวัดและจังหวัด 
ซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาคมีงบประมาณอยางนี้ เทากับวาเปนการสรางราชการ 



 ๒๔๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๑/๒ 
 
สวนภูมิภาคใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้ง ๆ ที่ในยุคโลกาภิวัตนนั้นราชการสวนภูมิภาคจะตองลด 
บทบาทลงไปทีละนิดทีละนอย เราสรางทองถิ่นใหเขมแข็ง ผมกราบเรียนทานประธานวา
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองนั้นเราจะตองพัฒนาจากทองถิ่น ถาตราบใด 
ที่ทองถิ่นไมเขมแข็งแลวระบบประชาธิปไตยของเราพัฒนาไมไดเลย เหมือนการสราง
อาคารรัฐสภาแหงนี้ถาฐานรากไมเขมแข็ง แลวขางบนอยูเขมแข็งไดอยางไร ม่ันคงได
อยางไร นี่ก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการที่จะสรางใหทองถิ่นเขมแข็ง เราก็จะตองใหเปน
องคกรที่รับผิดชอบงานบริการประชาชนและรับใชประชาชนทั้งหมด ผูวาราชการจังหวัด
ควรจะมีหนาที่กํากับดูแลทองถิ่นก็นาจะเปนการเพียงพอ แตไมใชวาผูวาราชการจังหวัด
นั้นจะตองมาทํางานเองโดยปราศจากผูกํากับ จริงอยูผูกํากับอาจจะไปจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย จากผูตรวจ แตก็อยูหางไกลจากจุดเกิดเหตุ กระผมคิดวาเมื่อเปนเชนนี้ผมจึง 
ไมแนใจวาแผนพัฒนาจังหวัดนั้นจะมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติเหมือนที่ตั้งใจ ผมเปนหวง
ในทางปฏิบัติอีกดวยวาผูวาราชการจังหวัดนั้นมีมือไมที่ไหนที่ไปบริหารงบพัฒนาเหลานี้  
ก็ตองไปอาศัยฝายโยธาจากกรมผังเมืองและโยธา เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ก็เทากับวาทําให
การบริหารของผูวาราชการจังหวัดนั้นไมมีประสิทธิภาพอยางแนนอน ------------------------ 
 

- ๑๑๒/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๑๒/๑ 
 
จริงอยูในเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติไวอยางนี้ก็จําเปนที่จะตองปฏิบัติไปตามนี้ แตวา 
ในขณะเดียวกันในอนาคตเราก็ตองพิจารณากันดวยวา บทบัญญัติอันนี้จะตองมีการ
ยกเลิกไปหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ไมไดบัญญัติไวเลยในประเด็นนี้  
  ในประเด็นตอไปสิ่งที่มีความยุงยากมาก ก็คือเราจะจัดสรรอยางไรใหมี
ความเปนธรรมกับทุก ๆ จังหวัด ซึ่งก็เปนเรื่องที่คอนขางที่จะยุงยากเปนอยางมาก  
เหมือนที่เราไดวิพากษวิจารณกันไปแลวในขณะนี้ เพราะฉะนั้นผมเองจึงอยากจะเรียน
ทานประธานวาภารกิจของทองถิ่นเองนั้นก็มีอยู ครอบคลุมเกือบจะทุกภารกิจแลว ถางบ
เหลานี้เรากระจายไปสูทองถิ่นไมวาจะเปน อบจ. หรือเทศบาล หรือองคการบริหาร 
สวนตําบล ผมเชื่อวาจะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น  
  ในประการสุดทาย ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ผมเคยพูดในสภานี้
ทุกครั้งก็คือวา การทุจริต คอรัปชั่นนั้นเกิดขึ้นทุกหนวยงานของประเทศไทย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมี ๗,๐๐๐ กวาแหง องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฝายคาน ไมวาจะ
อยูในสภาก็ดี หรืออยูในภาคประชาชนก็ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานเล็ก ๆ 
สามารถตรวจสอบไดงายจากประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทจริง ๆ 
หลังจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถาเทียบเปนเด็กก็เพิ่งจะเติบโตอยูชั้นอนุบาลเทานั้นเอง 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  
มีความเขมแข็งนั่นก็คือวารัฐบาลเองควรจะมีนโยบายที่กระจายอํานาจงานบริการ
สาธารณะตามรัฐธรรมนูญไปสูทองถิ่น งบประมาณที่ตกไปอยูในจังหวัดนั้น ก็ควรใหเปน
ของทองถิ่น มิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะเติบโตไมได และในขณะเดียวกันรัฐเองก็ตองจัดตั้ง
องคกรที่เขาไปตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น อยางเชน อบจ. จังหวัดเปนตน พรอมกับ
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๐ ป ๒๕๕๐ ก็ไดบัญญัติไวชัดเจนเชนเดียวกันวา ใครบางที่มีบทบาทในการ
ตรวจสอบทองถิ่น เพราะฉะนั้นกระผมเองจึงไดขอตัดงบนี้ไปทั้งหมด แตเนื่องจากวา 
กระผมเรียนแตตนแลววา กระผมเองนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถที่จะไป 
แปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณได แตผมหวังในขณะนั้นวาเมื่อตัดไปแลว งบทั้ง ๑๘,๐๐๐ 
กวาลานบาท อุดหนุนไปใหทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นทําหนาที่แทนจังหวัด แลวก็สราง 



 ๒๕๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๑๒/๒ 
 
ความเขมแข็งใหกับทองถิ่น เพื่อเปาหมายสุดทายของเราคือวา ตองการใหระบอบ
ประชาธิปไตยของเรานั้นมีการพัฒนาอยางแทจริง มิฉะนั้นแลวระบอบประชาธิปไตยของ
เราจะลมลุกคลุกคลานอยูตลอดไป ถาตราบใดที่ทองถิ่นยังไมเขมแข็ง ขอขอบพระคุณ
ทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ขอบคุณครับ  
เชิญกรรมาธิการตอบครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ประชาธิปตย จังหวัดกระบี่ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการผูเคย
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม  ผมขออนุญาตตอบในสวนที่ เกี่ยวกับงบจังหวัด 
เนื่องจากวาการประชุมงบจังหวัด ๒ วัน วันแรกผมทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม  
แลววันที่สองทานรองวิทยา บุรณศิริ ทําหนาที่ประธาน ก็คิดวาคนที่ทําหนาที่ประธาน  
ณ เวลานั้นจะเปนผูชี้แจงขอมูลไดชัดเจนที่สุด เรียนวาปนี้งบประมาณไดมีการตั้ง
งบประมาณจังหวัดขึ้นมา ๑๘,๐๐๐ ลานบาท โดยอางอิงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ฉบับปจจุบันนี้มาตรา ๗๘ (๒) ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๑๓/๑ 
 
ในมาตรา ๗๘ (๒) นี้กําหนดใหรัฐมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด ไมใชเพียง
แผนอยางเดียว บังคับวาใหรัฐบาลมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ดวย ในความมุงหมายก็คือวารัฐบาลในฐานะรัฐบาล
กลางอาจจะขาดตกบกพรองมองไมทั่วถึงเกี่ยวกับการใชงบประมาณของจังหวัดที่อยูใน
ทองถิ่น ก็เลยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดที่เปนตัวแทนการปกครองสวนภูมิภาคอยูใน
พื้นที่ไดใกลเคียงภูมิประเทศไดเห็นถึงปญหาประชาชน ไดอยูใกลชิดอยางแทจริง จะมี
งบประมาณกอนหนึ่งในมือเพื่อบําบัดเยียวยาการใดก็ตามที่ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการที่ 
ไมสามารถตั้งงบประมาณโดยปกติไดโดยสะดวก ก็เลยมีการกําหนดวาใหผูวาราชการ
จังหวัดมีงบประมาณจํานวนหนึ่งในมือในการดําเนินการของผูวาราชการจังหวัด ปนี้ไดมี
การตั้งงบทั้งหมดขึ้นมา ๑๘,๐๐๐ ลานบาท แยกเปน ๒ สวน สวนหนึ่ง ๑๕,๐๐๐ ลานบาท 
กําหนดแตเดิมวาเปนงบของจังหวัด ๗๕ จังหวัด อีกสวนหนึ่งเปนงบอีก ๓,๐๐๐ ลานบาท 
เปนงบของกลุมจังหวัดในยุทธศาสตรในแผนงานที่จะรวมกันในระหวางกลุมจังหวัด
อาจจะ ๓ ๔ ๕ หรือ ๖ จังหวัดก็แลวแต ในสวนที่  ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ที่เปนงบประมาณ
จังหวัดนั้นไดมีการตั้งเกณฑไวดังนี้ครับ เกณฑจะถูกผิดอยางไรเหมาะสมหรือไมกระผม 
ไมทราบ แตเกณฑที่สงเขามาในการพิจารณาชี้แจงในงบประมาณก็คือรอยละ ๕๐ ใหตั้ง
เทากันทุกจังหวัด เพื่อใหทุกจังหวัดมีโอกาสครึ่งหนึ่งเทากัน รอยละ ๕๐ เทากันทุกจังหวัด 
อีกรอยละ ๑๐ ตามจํานวนประชากร อีกรอยละ ๓๕ ตามความผูกพันของรายไดตอ
ครัวเรือนในแตละจังหวัด และอีกรอยละ ๕ ตามผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหรือ
เรียกวาโกรส โพรวินเชี่ยน โพรดักท (Gross Provincials Product) หรือจีพีพี (GPP) 
เกณฑนี้ใครจะเปนผูตั้งถูกตองหรือไม ไมทราบ แตวาเกณฑกําหนดแคนี้ รอยละ ๕๐ 
เทากันทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นจะมีปญหาวาถาจังหวัดใหญทําไมไดมากกวาจังหวัดเล็ก
เพียงไมมากเพียงนิดหนอย หรือในกรณีที่จํานวนประชากรมากนอยกวากัน หรือความ
ผูกพันของรายไดตอครัวเรือน และผลิตภัณฑมวลรวมทําไมถึงมีน้ําหนักแตกตางกันแคนี้ 
ถูกตองเหมาะสมหรือไม คณะกรรมาธิการไมทราบ แตเปนสิ่งที่คณะกรรมาธิการตองถือ
ปฏิบัติครับ ใน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ดังกลาวนี้ ก็ไดมีการจัดสรรใหแตละกลุมจังหวัด 
ไปตามแผนงานที่ไดนําเสนอเพราะทานทราบดีวากรรมาธิการไมมีสิทธิที่จะแปรญัตติ 



 ๒๕๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๑๓/๒ 
 
เพิ่มงบประมาณใหกับใคร เพราะฉะนั้นใน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ก็มีรายการเสนอเขามา 
ในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งก็ตัวเลขพอเขาใจได สวนอีกตัวหนึ่งของกลุมจังหวัด กลุมจังหวัด 
อีกประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ดังกลาวนี้ เนื่องจากวาเปนแผนงานของกลุมจังหวัด  
ก็เลยงบของกลุมจังหวัดก็ไปตั้งไวที่จังหวัดหลัก จังหวัดหลักก็คือไดมีการแบง ๗๕ จังหวัด 
ออกมาเปน ๑๘ กลุมจังหวัด มีจังหวัดหลักอยู ๑๘ จังหวัด คืออยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแกน 
อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค เพราะฉะนั้น 
ถาดูตามงบประมาณตั้งแตทีแรกก็จะเห็นวาบางจังหวัดมีงบประมาณสูงกวาคนอื่นมาก
แกจังหวัดอื่นมากเปนที่ไมเขาใจกัน ที่แทจริงก็คืองบประมาณของกลุมจังหวัดที่ฝากอยูใน
จังหวัดเขา ตัวเลขมันก็โปรงคอนขางที่จะสูงกวาที่อ่ืน ระหวางการดําเนินการก็ปรากฏ 
มีอุปสรรคขึ้นมาเกี่ยวกับงบประมาณที่เปนกลุมจังหวัดก็คือมีการวินิจฉัยวาเนื่องจากกลุม
จังหวัดไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และในการตั้งงบประมาณสวนที่เกี่ยวกับกลุมจังหวัดไมมี
พระราชกฤษฎีการองรับ กลุมจังหวัดจะรับงบประมาณไมได----------------------------------- 
 

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                     นภัสสร ๑๑๔/๑ 
 
มันก็เลยมีงบประมาณอีก ๓,๐๐๐ ลานบาท ประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ในขณะนี้       
วิ่งกลับมาไมมีที่ลง สํานักงบประมาณไดแจงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยไดมี
หนังสือวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  โดยรองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงแจงผูวาราชการทุกจังหวัด เพราะวางบสวนที่เปนกลุมจังหวัดกลับมาแลว
จะไมสามารถไปตั้งเองตามพลการได จะตองมีสวนราชการขอเขามาและผานมติ
คณะรัฐมนตรีใหถูกตองเสียกอน คณะกรรมาธิการเราถึงจะมีสิทธิพิจารณา ปรากฏวา   
ใน ๗๕ จังหวัดก็มีการแปรญัตติทํารายการเขามามากบาง นอยบาง บางจังหวัดทํามา 
๑๐๐ กวาลานบาท หลายจังหวัดทํามาเพียงแค ๑๐ ลานบาท เชน จังหวัดเพชรบูรณ     
ขอแปรญัตติเพิ่มมาเพียงแค๑๐ ลานบาท โดยหนังสือของผูวาราชการจังหวัดยืนยัน       
ขอแปรญัตติเพิ่ม ๑๐ ลานบาท และมีจังหวัดลักษณะนี้อีกหลายจังหวัด ผมไมทราบวา
เพราะความไมเขาใจหรือเพราะคิดวาเปนรายการแปรญัตติเพิ่มก็ขอตามที่เห็นสมควร
เทานั้นก็คือขอมา ๑๐ ลานบาท ๆ มันมีขอประหลาดก็คือวาไดมีการแจงไปยังผูวาราชการ
จังหวัดปตตานีโดยถูกตอง สํานักงบประมาณก็ไดแจงไป ทางมหาดไทยก็ไดแจงไป      
โดยถูกตอง แตจังหวัดปตตานีตอบมาวาไมประสงคที่จะเพิ่ม แปรงบประมาณเพิ่ม อาจจะ
เปนเพราะวาที่ไดอยูแลว ๒๐๐ ลานบาทเศษ ๆ ถาเทียบกับจังหวัดในระดับใกลเคียงอยู 
ในระดับที่สูงกวาคนอื่น และอาจจะเปนเพราะคิดวากลัวจะไปกระทบกระเทือนกับ
งบประมาณในการพัฒนาจังหวัด แกไขปญหาจังหวัดภาคใตหรืออยางไรก็ไมทราบ 
จังหวัดปตตานีไมขอแปรญัตติเพิ่มเขามา มีรายการบันทึกอยูที่สํานักงบประมาณวามี 
แปรญัตติเพิ่มมาแตละจังหวัดมากบาง นอยบางดังกลาวนี้ แตของจังหวัดปตตานีไดมีการ
ขีดเหลืองวาไมมีการของบประมาณเพิ่ม เมื่อไมมีเพิ่มก็ไมมีรายการเขา ครม. เพราะ
กรรมาธิการจะพิจารณาไดเฉพาะรายการที่ผานความเห็นชอบจาก  ครม.  ไมใช
กรรมาธิการไปคิดเอาเอง รายการจะเขามาทั้งหมดไมมีของจังหวัดปตตานี ไดมีการ
พยายามเห็นปญหาขึ้นมาก็ตกใจกัน พยายามที่จะแกไขปญหาวาปตตานีไมมีการขอเพิ่ม
มาทําอยางไร แตวาขณะนั้นมันก็ลวงเลยระยะเวลาที่จะแปรญัตติเพิ่มแลว และก็ไมได
ผาน ครม. แลว มันก็เปนปญหาที่พวกเราก็เห็นใจและคิดวาอยากใหสํานักงบประมาณ 
หาวิธีการที่จะชดเชยบางอยาง ซึ่ง ณ ขณะนี้ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณทานใหม 



 ๒๕๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                     นภัสสร ๑๑๔/๒ 
 
ทานก็นั่งอยู ณ ตรงนี้ ทานก็รับปากวาใหเวลาทาน ถาจะสามารถมีงบจากกระทรวง ทบวง 
กรม ที่ไหนเหลือจาย ที่ไหนอะไรที่พอจะไปชวยปตตานีไดทานจะรับดูแลให แตตรงนี้เรียน
โปรดไดเขาใจวาไมใชความผิดของกรรมาธิการ ผูวาราชการจังหวัดไมไดแปรรายการเพิ่ม 
เมื่อไมไดแปรเพิ่มมาเราก็ไมมีรายการที่จะพิจารณาใหมันก็ไมใชอยูในรายการ ๑๑๘,๐๐๐ 
ลานบาท ในเลมขาวที่กระผมไดเคยพูดถึงในที่ประชุมกรรมาธิการคือที่ผาน ครม. มาแลว 
ของจังหวัดปตตานีไมมี ไมอยากตําหนิวาเปนความผิดของผูวาราชการจังหวัดหรือไม 
ทานอาจจะเห็นวาเนื่องจากปตตานีไดพอสมควรเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแลว นี่คือปญหา
จังหวัดปตตานี และบางจังหวัดที่มีทําไมไดเพียงแค ๑๐ ลานบาท ก็ขอเพิ่มมาเพียงแค 
๑๐ ลานบาท เราไมสามารถใหรายการอื่นมากกวาที่มีการขอเพิ่มและไดรับจาก ครม.    
ได ในรายการของกลุมจังหวัดเมื่อตัดออกไปตัวเลขประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท นิดหนอย 
รายการดังกลาวนี้ก็มีจังหวัดตาง ๆ แปรเพิ่มเขามา ผมคิดวาตัวเลขนาจะซักประมาณ     
๖ – ๗ พันลานบาท แตก็ ครม. พิจารณากันตัวเลขตามสมควร แตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวา 
๑๘ จังหวัดที่เปนจังหวัดหลัก เดิมมีงบประมาณของกลุมจังหวัดฝากอยูที่จังหวัดตน      
แตเมื่อตัดงบประมาณตรงนี้ออกไปก็เหมือนตัวเลขของจังหวัดนั้นวูบหายไป ๑๐๐ ลานบาท 
๑๐๐ กวาลานบาท ก็เปนที่ไมสบายใจวาทําไมงบประมาณของจังหวัดตนหายไปตั้ง  
๑๐๐ กวาลานบาท หายไปตั้ง ๑๖๐ -๑๗๐ ลานบาท-------------------------------------------- 
 

- ๑๑๕/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๕/๑ 
 
ที่แทที่หายไปเพราะจังหวัดนั้นเปนจังหวัดหลักจะโปงมากกวาที่อ่ืนเปนพิเศษ และเมื่อขอ 
งบกลุมจังหวัดหายไป งบจํานวนนี้ก็หายไปจังหวัดนั้นก็กลับคืนสูปกติธรรมดา จังหวัดอื่น
ที่อยูภายใตกฎเกณฑ ๕๐ ๓๕ ๑๐ และ ๕ เปอรเซ็นตตามที่ผมกลาวขางตน ในรายการ
จังหวัดตาง ๆ ที่แปรเพิ่มเขามาก็ไดมากบาง นอยบาง ตามจํานวนที่ผูวาราชการจังหวัด 
ขอมา สิ่งที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือไมอนุมัติก็ดูวางานใดเขาเกณฑหรือไม ถางานใด 
ไมเขาเกณฑ เชน มีการจัดงานอบรมสัมมนาอะไรบางสวนที่คาตอหัวมันคอนขางจะสูง
กวาคนอื่นก็ถูกตัดออกไป มันก็มีรายการมากบาง นอยบาง แตคณะกรรมาธิการก็
พยายามที่จะดูแลใหแตละจังหวัดเขาไปเพิ่มไดมากกวานั้น แตโปรดทราบขอจํากัดวา
กรรมาธิการไมสามารถไปหารายการใหมที่ไหนมาไดเลย กรรมาธิการไมมีอํานาจที่จะ 
แปรญัตติอะไรเพิ่ม เพียงแตยอดที่แปรเพิ่มมาทั้งหมดประมาณ ๗ – ๘ พันลานบาท  
จะสามารถที่มีรายการอะไรผานสํานักงบใหเหลืออยูที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ชดเชย
สวนของกลุมจังหวัดเทานั้นเอง เราทําไดเพียงแคเทานั้นเองจริง ๆ มีกลุมจังหวัดตาง ๆ 
เมื่อจังหวัดตาง ๆ ที่แปรเพิ่มเขามามากนอยแลวแต แตกฎเกณฑก็อยูตรงที่วามันไมได
มาตรฐานที่เทากัน มันขึ้นอยูกับตัวเลขที่วาขอแปรแลวรายการอะไรได รายการอะไรไมได 
มันมีบางจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงอีก เชน ที่สมุทรสาคร มีถนนสายหนึ่งเปนถนนของ 
กลุมจังหวัดแตตองสรางที่สมุทรสาคร เดิมงบจํานวนนี้ก็จะอยูในจังหวัดหลักที่ไมใช
สมุทรสาคร แตเมื่อแปรกลับเขามาทํางานนี้ งานนี้ก็กลับไปอยูในจังหวัดที่เปนพื้นที่ 
ที่จะตองรับผิดชอบทํางานนี้ ก็ดูเสมือนหนึ่งวาทําไมไดโปงขึ้นมามากเปนกรณีพิเศษ 
ทั้งหมดนี้ เปนปญหาที่ผมกราบเรียนชี้แจง ผมเห็นดวยกับทานกรรมาธิการรังสิมา  
รอดรัศมี วางบของผูวาราชการจังหวัดควรจะเปนงบที่แกไขปญหาเยียวยาความเดือดรอน
เฉพาะหนาในทองถิ่นที่ไมสามารถตั้งงบประมาณไดโดยปกติหรือลาชา ผมพูดในที่ประชุม
วาผมไมสบายใจเลยที่เห็นผูวาราชการจังหวัดเอางบที่มีนอยนิดนี้ไปแขงกันสรางถนน 
ไปทําสิ่งกอสราง ๕๐ ลานบาท ๘๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาทกันเยอะแยะกันเสียหมด 
อยากเห็นผูวาราชการจังหวัดนี้นํางบที่ มีนอยนิดในมือดังกลาวนี้ดูแลไปเยียวยา 
เ ร่ืองโรงเรียน เ ร่ืองสถานศึกษา เ ร่ืองแหลงน้ํา เ ร่ืองสิ่งแวดลอม เ ร่ืองสาธารณสุข  
เร่ืองโรงพยาบาลที่มีปญหากระจัดกระจายอยูนอกเมือง ไมใชเอามารวมในเมือง 



 ๒๕๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๕/๒ 
 
เพื่อสรางงานใดงานหนึ่งตกเขาไป ๓๐ – ๔๐ เปอรเซ็นต และก็มีคํากลาวหากันวางาน 
เล็ก ๆ เขาไมอยากจะทําหรอก ไปแตกเปนเบี้ยหัวแตกงานละ ๓ แสนบาท ๔ แสนบาท  
๕ แสนบาท เขาไมคอยอยากจะทํา เขาอยากทํางาน ๕๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาท  
งาน ๘๐ ลานบาท เพราะงานใหญมันมีเปอรเซ็นต ซึ่งสิ่งเหลานี้เราไมสบายใจเลย  
งานใหญบางอยางควรที่จะใหรัฐบาลกลางหรือสวนกลางเปนผูไปทํา แตงบผูวาตรงนี้ตอง
เยียวยาปญหาเฉพาะหนา ในทองถิ่นแตละแหงที่มันมีที่อยูใกลชิดควรจะทําอยางนี้
มากกวา ก็เห็นดวยกับกรรมาธิการรังสิมาและผมทําหนาที่ประธานพิจารณาวันแรก ผมได
มีความเห็นผานผูวาราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคอีสาน
ตอนบน ภาคอีสานตอนลาง และจังหวัดภาคกลางบางจังหวัดวากรรมาธิการอยากเห็น
เชนนี้มากกวา ไมใชเห็นจังหวัดนี้มีงบประมาณเพียงแค ๑๔๐ ลานบาท แตเอาไปทํา
โครงการใหญ ๒ งานกินเขาไป ๑๐๐ ลานบาทเศษ ๆ แลวเหลืออีก ๓๐ – ๔๐ ลานบาท 
ไปเยียวยาทําอะไรไดครับ ๑๐๐ ลานบาท หรือ ๔๐ ลานบาท ๕๐ ลานบาทดังกลาวนี้  
ซึ่งรัฐบาลกลางควรจะไปทําใหไดไมอยูในวัตถุประสงคของงบผูวา สุดทายมันก็เกิดขึ้นมา
วาเกิดปญหาอยางปตตานี โปรดเขาใจวากรรมาธิการไมไดปลอยปละละเลยและเราเจอ
วันสุดทายวาปตตานีไมมีงบแปรเพิ่มไมสบายใจกันมาก  ทานผู อํานวยการสํานัก
งบประมาณทั้งทานเกาและทานใหมไดพยายามประสานทุกทาง ----------------------------- 
 
                - ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๖/๑ 
 
แตมีคําตอบเพียงวาจังหวัดปตตานีไมประสงคขอแปรเพิ่ม และชวงนั้นเราจะเตือนไป 
อีกครั้งหนึ่งใหทํามา มันก็เลยกําหนดคณะรัฐมนตรีมีมติผานเรื่องนี้มาแลว เราไมสามารถ
แกไขอันนี้  แตอยางไรก็ตาม  ทานผูแทนจังหวัดปตตานีที่อยู  ณ  ที่นี้นะครับดวย 
ความเห็นใจ คําปราศรัย คํากลาว คําเรียกรองของทานจะไดรับการพิจารณาจากสํานัก
งบประมาณ  โดยทานผู อํานวยการทานใหมที่นั่ งอยูขวามือผม  วาทานรับจะไป 
ดูแลให จะมีงบเหลือจายกระทรวง ทบวง กรมไหน หากไปชวยเยียวยาปตตานีก็จะดูแล
พยายามแกไขปญหานี้ เพื่อไมใหทานเสียเปรียบ แตทั้งหมดนี้ไมใชความผิดของ
กรรมาธิการนะครับ โปรดไดรับทราบ แลวก็ไมคิดวาจะเปนความผิดของทานผูวาอาจจะ
เปนเรื่องทานเขาใจผิดอะไรสักบางอยาง มันก็เกิดเหตุจังหวัดปตตานี หลายจังหวัดวา
ทําไมได ๑๐ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ทั้ง ๆ ที่เอา ๓,๐๐๐ ลานบาทมาหารกันแลวมันก็ควร
อาจจะมากกวา ๑๐ ลานบาท ก็เพราะวาจังหวัดทานผูวาแปรมาเพียงแค ๑๐ ลานบาท  
มีรายการเพียงแค ๑๐ ลานบาท คณะกรรมาธิการก็ตาม ครม. ก็ตาม ไมสามารถพิจารณา
รายการใหมากกวานี้ได แตทั้งหมดนี้ผมไดพูดในที่ประชุมไดกําชับกับผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดวา งบประมาณผูวาราชการจังหวัดเปนครั้งแรกปแรก ทานตองไปทําใหดี ๆ 
เหมือนกับการตอกเสาเข็ม การขึ้นตอมอ ถาตอกเสาเข็มผิด ขึ้นตอหมอผิดตั้งแตปแรก  
ปตอไปสิ่งกอสรางก็จะเกิดขึ้น ในตอมอและเสาเข็มนั้นที่จะผิดกันไปใหญไมมีทางแกไข 
วันนี้ไปร้ือทํามาใหมเสียใหดี ใหถูกตอง วางใหถูก จึงเลยมีรายการจํานวนมากจากกอนใหญ
ไปใหตัดออกมาไปใหกระจายทําไปสูกอนเล็ก ๆ เขามา รายการใหญ ๆ เพื่อการศึกษา 
เพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อธรรมชาติ เพื่อศิลปะ เพื่อวัฒนธรรม เพื่อในการศาสนา เพื่อโรงเรียน 
เพื่ออะไรตาง ๆ เหลานี้ สิ่งเหลานี้ทํายากกวาเพราะมันตองทํางานเยอะ ตองทําการบานเยอะ 
ตองศึกษาเยอะ สูงาย ๆ ทํางานหนึ่ง สายหนึ่ง ๖๐ ลานบาท ๘๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาท 
มักจะมักงาย ผมวามักงายในงานสิ่งเหลานี้มากกวานะครับ ก็ขอเรียนวาเมื่อหลังจาก 
แปรแลวจั งหวัดไหนไดมากนอย  ขึ้นอยู กับรายการที่ ผู ว าแปรเพิ่มขึ้ นมามาก 
หรือนอยและเขารายการที่ควรจะมี หรือไมควรจะมี รายการที่ได ๑๐ ลานบาท ก็แปรมา
เพียงแค ๑๐ ลานบาท จังหวัดปตตานี เพราะเปนปญหาตามที่ผมกราบเรียน และ 
ผมพยายามกําชับผูวาราชการจังหวัดทั้ง ๗๕ จังหวัดใน ๑๘ กลุม วันแรกผมทําอยู  



 ๒๕๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๖/๒ 
 
๒๘ จังหวัด วันที่ ๒ รองประธานวิทยา บุรณศิริ ก็ไดรับประสานตอ และเราทุกคนเราก็มี
ความเห็นเชนนี้ตอที่ประชุม ตอผูวาราชการจังหวัดทุกทาน โดยเนนวาทานไปทําใหถูกเสีย 
ราชการสวนภูมิภาคอยามาแยงงานของราชการสวนกลาง ถนน อาคารอะไรตาง ๆ หลาย
ลานบาทตองเปนหนาที่ของราชการสวนกลางไปทําให ถาสวนภูมิภาคไปเอางบจํานวนนี้ 
ไปแยงทําเสียกอนแลวราชการจังหวัดสวนกลางก็ไมตองทํา และจังหวัดทานก็จะ
เสียเปรียบในสิ่งเหลานี้เปนตนนะครับ ผมใชเวลาเยอะไปสักนิดหนึ่ง ทานประธานครับ 
เพราะวาผมอยากที่จะชี้แจงใหเปนที่เขาใจและเรียนวากรรมาธิการทุกคนก็ไมสบายใจเลย 
และสัดสวนที่บอกวา ที่ผมกราบเรียนวา ๕๐ เปอรเซ็นตเทากันทุกจังหวัด ๑๐ เปอรเซ็นต
ตามจํานวนประชากร  ๓๕ เปอรเซ็นตตามความผูกพันของรายได ๕ เปอรเซ็นต 
ตามผลิตภัณฑมวลรวม กรรมาธิการเราบางคนก็เห็นดวย บางคนก็ไมไดเห็นดวย  
เพราะจังหวัดใหญควรที่จะไดมากกวาคนอื่น จังหวัดที่ใหญกวาคนอื่น ๒ เทา ควรจะได
มากกวาคนอื่น ๒ เทา ทําไมมากกวาคนอื่นเพียงแค ๒๐ เปอรเซ็นต เพราะโดยเกณฑอันนี้
ใครเปนคนตั้งเกณฑผมไมทราบ ถูกผิดอยางไรไมทราบ แตกรรมาธิการทํางานภายใต
กรอบบังคับที่วางไวเชนนี้ครับ ขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ก็ถือวา 
จบการอภิปราย จังหวัดชลบุรีกับจังหวัดบุรีรัมยไดเทากันครับ  
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  ทานประธานครับ ผม อันวาร ครับ 
พาดพิง ตอเนื่องครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาปตตานีกอนเถอะ 
ปตตานีก็ทางผูอํานวยการสํานักงบประมาณทานรับปากแลวนะครับ มีอะไรติดใจ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม  
นายอันวาร สาและ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตยครับ ----- 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 



 ๒๕๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๗/๑ 
 
ผมฟงคําชี้แจงแลว ผมก็อยากใหสภานี้ ไดบันทึกไวจากคณะกรรมาธิการ  แลวก็  
ผอ. สํานักงบประมาณ คือฟงแลวถาไมยืนยันกับผม ผมก็ยังไมแนใจวาสิ่งเหลานี้ชาวบาน 
พี่นองในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือจังหวัดปตตานีของผมวาจะมีหลักประกันอยางไร 
แลวเมื่อสักครูนี้ผมไดสอบถามกับทานผูวาแลว ทานผูวาบอกวาไมไดมีทานรองหรือใคร
ทําหนังสือแจงไป เพราะฉะนั้นเหตุการณนี้ผมคิดวาไมคนใดคนหนึ่งตองโกหกครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ คอยศึกษาตามหลัง
คือสภาไดบันทึกไวแลวทุกคําพูดของทาน แลวผูชี้แจงก็ไดยืนยันกับทานแลว  
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  เขาใจครับทานประธาน แตเราจะปลอย
ใหเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นอีกหรือครับในอนาคต 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คงไมมีหรอกครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  เพราะฉะนั้นตองมีคนรับผิดชอบครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ นั่นละตองศึกษา 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  ผมเรียกรองใหรับผิดชอบเรื่องนี้ดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ เดี๋ยวเราจะศึกษา
และติดตามผลครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  แลวก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ทานบอกวาจะแกไข
ความผิด จริง ๆ ความผิดนี้ไมไดเกิดจากคนปตตานีสรางนะครับ เพราะฉะนั้นผมวา
ความผิดนี้ก็ไมใชคนในพื้นที่ แลวทําใหเขาไมไดรับงบประมาณอยางนี้ผมวาเปนสิ่งที่ 
ไมถูกตอง  อยางไรผมขอคํายืนยันนะครับ  แลวผมคิดวาประเด็นอยางนี้ตองมี 
คนรับผิดชอบ แลวก็ไมใหเกิดเหตุการณอยางนี้ อีกนะครับ เพราะไมใชจังหวัดผม 
จังหวัดเดียว แตมีอีกหลายจังหวัดที่ไมไดรับความเปนธรรมตรงนี้ แลวสิ่งเหลานี้ถาสมมุติ
วาเราไมจัดการมันจะทําใหเกิดบาดแผล ใหเกิดในพื้นที่เลวรายเขาไปอีก เพียงเพราะวา
ความเขาใจผิดหรือไมมีใครตองรับผิดชอบอยางนี้ ผมวาไมเพียงพอครับ อยางไรก็ตอง 
มีคนรับผิดชอบครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ เดี๋ยวใหทานพิเชษฐ
เปนผูรับผิดชอบ 



 ๒๖๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๗/๒ 
 
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิชาติกุล  (กรรมาธิการ )   :   ทานประธานครับ  
ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล กรรมาธิการครับ ผมก็เทากับกรรมาธิการทานอื่น ก็คงไมมี
อํานาจหนาที่พิ เศษที่ ไปรับผิดชอบได  แต เนื่องจากคํา รับรองของผู อํานวยการ 
สํานักงบประมาณที่จะเขารับหนาที่ตั้งแต ๑ ตุลาคมนี้ ผมเชื่อวามีเกียรติและมีน้ําหนัก 
และทานจะมีความสามารถหาชองทางอะไรได ใหทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เปนผูชวยรับรองตรงนี้ดีกวา วาทานจะทําไดหรือไมแคไหน ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายไตรรงค สุวรรณคีรี (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผม ไตรรงค 
สุวรรณคีรี ส.ส. ประชาธิปตย ทานประธานครับ ตองกราบขอบพระคุณกรรมาธิการ 
ที่ชวยหาทางเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ครั้งแรกผมวาจะลุกขึ้นพูดตําหนิขาราชการ
ในกระทรวงมหาดไทยที่ไมไดใชหลักการปกครอง ผมเคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย มีคนเกงเยอะครับที่นั่น แตวาถาเผื่อเกิดเรื่องอยางนี้แสดงวา 
ขาดความสนใจ เพราะวาควรจะรูในจิตวิทยาชุมชน วาปญหาไมมีความออนไหวอยางไร
ตรงนั้น ใหเกิดเรื่องอยางนี้ขึ้นมาไมได ที่จริงไมมีความจําเปนเลย ตองใหผมไปสั่งสอนอีก 
คือเขาเปนลูกนองเกาผมทั้งนั้น แตวาที่ลุกขึ้นมาพูดนี้คือกราบขอบพระคุณ รูขั้นตอน
ทั้งหมด เพราะผมเปนมาหลายป ประธานนั่งหัวโตะจัดงบประมาณแผนดินใหกับ 
ประเทศไทยมาหลายป รูขั้นตอนทั้งหมดวากรรมาธิการไมมีอํานาจในการจะไปเพิ่มอะไร 
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี แตวาที่ทานบัณฑูรผูอํานวยการสํานักงบประมาณและ 
ทานพิเชษฐไดชี้แจง ตองกราบขอบพระคุณที่ชวยหาทางแกไข แตไมพอนะครับ เพราะวา
ที่ทานพิเชษฐพูดนี้บันทึกเฉพาะในรายงานการประชุมของสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  
ผมตองการใหเขียนเปนขอสังเกตใหกับคณะรัฐมนตรีบันทึกเปนหลักฐาน ทําไดไหมครับ 
ขอแคนี้ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอถึงขอสังเกตทานก็คอย
เพิ่มเติมเอาครับ เชิญคุณบัณฑูรครับ 
  นายบัณฑูร  สุภัควณิช  (กรรมาธิการ )   :   ขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธาน แลวก็ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานที่เคารพนะครับ กระผม บัณฑูร  



 ๒๖๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๗/๓ 
 
สุภัควณิช  เปนรองผู อํ านวยการสํ านักงบประมาณในฐานะที่ เปน เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญนี้ดวยนะครับ ก็ขอกราบเรียนวาสิ่งที่ เกิดขึ้นมานี้ไมใช
ขอผิดพลาดของใคร เปนเรื่องของการที่ดําเนินการตามระเบียบทั้งสิ้น ทานประธาน 
อนุกรรมาธิการเผดิมชัยทานไดทํามาถูกตองแลว เพราะทานไดดําเนินการตามระเบียบ 
แตอยางไรก็ตามกระผมใครขอกราบเรียนไวอยางนี้ครับวา เร่ืองของงบประมาณจังหวัด
เปนเรื่องใหมที่ เราจําเปนจะตองดําเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว 
ในมาตรา ๗๘ (๒) ซึ่งอาจจะไมคอยคุนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่อยูหางไกล 
เพราะฉะนั้นไมตองไปโทษจังหวัดปตตานีหรือโทษจังหวัดอื่น จังหวัดชลบุรีก็อยานอยใจ
นะครับ คงจะตองโทษที่สํานักงบประมาณเอง----------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๘/๑ 
 
เพราะวาเรามีคนนอยที่ไมสามารถที่จะประสานหลังจากที่เราไดมีหนังสือเวียนไปแลว  
เราก็ไมมีเวลาพอเพราะวาคนเรานิดเดียวในสวนที่ดูแลงบประมาณจังหวัดนะครับ 
เราก็มีแค ๑๐ กวาคน จังหวัด ๗๕ จังหวัดนะครับ เราตองวิเคราะหโครงการเปนพัน ๆ 
โครงการ อันนี้ก็กราบขออภัยและก็ใครขอกราบเรียนวาจังหวัดถือเปนสวนราชการ 
ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา ๔ เรากําหนดไว เพราะฉะนั้นฐานะของจังหวัด
เปนเชนเดียวกันกับสวนราชการ เพราะฉะนั้นจังหวัดถามีกิจการใดที่ทางจังหวัดตองการ
ดําเนินการและถาไมดําเนินการจะเสียหายจังหวัดตองอยูในฐานะที่จะขอรับการสนับสนุน
งบกลาง รายการเงินสํารองจาย ซึ่งปนี้เราตั้งไวถึง ๔๕,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้น
จังหวัดปตตานีก็ดี จังหวัดชลบุรีก็ดี หรือจังหวัดอื่นก็ดี ถาเห็นวาทานมีความจําเปน 
ซึ่งกระผมไดกราบเรียนแลววาถามีอะไรจะเสียหายทานสามารถขอรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานงบประมาณไดโดยตรงครับ อันนี้ก็เปนไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณ 
ที่ เราไดกําหนดไวอยางไรก็ตามใครขอในป  ๒๕๕๒  เราคงจะตองเ ร่ิมที่จะตอง
ประชาสัมพันธในเร่ืองดังกลาวใหกับทางจังหวัดตาง ๆ ไดรับทราบนะครับ ขออนุญาต
กราบเรียนใหทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับทราบโดยทั่วกันครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  ทานประธานครับ ทานยังไมไดยืนยันวา
จะใหเงินทางผม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จะยืนยันอยางไรอีก  
ทานยืนยันแลวนะครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  ทานประธานผมฟงอยูนะครับ ผม อันวาร 
สาและ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตย นะครับ 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานรัฐมนตรีชวยบอกให
ทานเขาใจดวย 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานและ 
ทานผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานนะครับ กระผมใครขอยืนยันวาหลักการ 
ตรงนี้ไมวาจะเปนจังหวัดปตตานี หรือจังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดอื่นนะครับ ถามีภารกิจ 
อ่ืนใดหรือโครงการใดถาทานไดรับงบประมาณไปแลว แบบจังหวัดปตตานีปนี้ทานได 



 ๒๖๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๘/๒ 
 
ประมาณสัก ๒๐๐ กวาลานบาท ถาทานไดพิจารณาเห็นวาเงินที่ทานไดรับไปไมเพียงพอ
ที่ดําเนินการและถาสิ่งที่ทานจะดําเนินการเพิ่มเติมนั้นถาไมดําเนินการและจะเสียหาย 
ตอราชการและไมสามารถจะเจียดจายไดจากเงินที่ตั้งไว ทานยอมสามารถที่จะขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงบประมาณไดนะครับ ซึ่งอันนี้กระผม 
จะกําชับทางเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของขอใหทานดูแลโครงการของทานเปนกรณีพิเศษ  
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็จบการพิจารณา 
ในมาตรา ๒๙  
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ผม จุมพฏ บุญใหญ จากสกลนคร 
ขออนุญาตครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับวาเขามาทานก็ได
นอยเหมือนกนั  
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม จุมพฏ 
บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร กระผมเปนผูหนึ่งที่ยื่นคําขอแปรญัตติ 
มาตรา ๒๙ ไว โดยขอตัดลงรอยละ ๑๐ ดวยเหตุผลก็คือวางบกลุมจังหวัดไมมีกฎหมาย
รองรับที่จะใหงบประมาณได เมื่อสักครูผมไดฟงคําชี้แจงของกรรมาธิการวาจังหวัด
สกลนครเปนจังหวัดหลักที่มีงบประมาณไปโปงอยู ๓๕๒ ลานบาท และถูกตัดลง ๑๒๖ 
ลานบาท แปรกลับเขามา ๑๔ ลานบาท กระผมไมเชื่อวาผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 
จะไมแปรกลับเขามา กระผมไดขอดูการตั้งงบประมาณของจังหวัดสกลนครมีโครงการ
ครบทั้งหมด ทานประธานครับถาจังหวัดที่ไมใชจังหวัดหลักคือนครพนมไมมีการตัด 
เพราะไมมีงบกลุมจังหวัดอยูในนั้นแตแปรกลับเขามา ๗๔ ลานบาทครับ ทานประธานครบั 
สกลนครแปรกลับเขามาเพียง ๑๔ ลานบาท  ทานประธานที่ เคารพนี่คือความไม 
เปนธรรมของการแปรงบประมาณการแปรญัตติงบประมาณของคณะกรรมาธิการครับ  
ทานประธาน ถาจะตรวจสอบในรายละเอียดกระผมเห็นวาจังหวัดใดที่มีกรรมาธิการอยู 



 ๒๖๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๘/๓ 
 
จังหวัดนั้นจะไดรับการแปรงบประมาณกลับมาเขาสูงที่สุดครับทานประธาน ผมจึงขอ 
คําชี้แจงดวยวาจังหวัดสกลนครของผมตัดออกไป ๑๒๖ ลานบาทเขาใจครับวามันเปนงบ
ของกลุมจังหวัด แลวนครพนมแปรกลับเขามา ๗๔ ลานบาท ซึ่งมี ส.ส. ของนครพนมเปน
กรรมาธิการครับ ทานประธานครับนี่คือขอสังเกตครับ สกลนคร ส.ส. ๘ คนครับ ไมมี
กรรมาธิการงบประมาณครับทานประธาน ขอความเปนธรรมใหสกลนครเชนเดียวกับ
ปตตานีดวยครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยาเสียใจเลยครับ 
บุรีรัมย ๑๒ คน ได ๑๐ ลานบาท นอยกวาทานอีกทานแปรเขามาได ๑๔ ลานบาท  
ดีแลวครับ ผมวาจบการอภิปรายไดแลวนะครับ ก็ขอลงมตินะครับเพราะมีการแกไข
มาตรา ๒๙ นะครับ ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมครับ 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๙/๑ 
 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ เมื่อทาน
นั่งแลวโปรดแสดงตนดวยครับ นําบัตรของทานแสดงตน เพราะวาเรายังเหลืออีกหลาย
มาตรานะครับ เดี๋ยวจะเปนตีสามเหมือนเมื่อคืนอีก ทานแสดงตนเสร็จแลวนะครับ 
ทานสมาชิกครับ เมื่อทานนั่งเรียบรอยแลวโปรดนําบัตรของทานแสดงตน กดบัตรแสดงตน
ไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แสดงตนเสร็จแลวนะครับ 
งดการแสดงนะครับ เชิญผลคะแนนครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขามา 
ในหองประชุม ๓๗๘ ทาน ครบองคประชุมแลวนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๖ 

 

สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๙/๒ 
 
  ตอไปผมจะขอมติในมาตรา ๒๙ ทานผูใดเห็นตามคณะกรรมาธิการ โปรด
กดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นตามคณะกรรมาธิการที่แปรญัตติและผูแปรญัตติ โปรด 
กดปุม ไมเห็นดวย ถาใครงดออกเสียงก็โปรด งดออกเสียง นะครับ โปรดใชสิทธิของทาน
นะครับ เชิญใชสิทธิครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
มีไหมครับ ไมมีนะครับ รวมคะแนนได สงผล มีผูเห็นดวย ๒๘๗ ทาน ไมเห็นดวย ๙๘ ทาน 
งดออกเสียง ๒ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน ก็ถือตามคณะกรรมาธิการนะครับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๙/๓ 
 
  ตอไปมาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ ทราบวาทานสมาชิกผูทรงเกียรติไมมีใคร 
ติดใจอภิปราย ก็ขอผานนะครับ มีหรือครับ เชิญทานเลขาธิการ 
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ มีการแกไข มีกรรมาธิการ 
ขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
   (การประชุมดํา เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอเชิญทานผูสงวนคําแปรญัตติทานแรก ทานจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ ครับ เรียนเชิญครับ 
 

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๒๐/๑ 
 
  นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ (พังงา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจากจังหวัดพังงา  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ในมาตรา ๓๐ เปนงบประมาณรายจายของ
รัฐวิสาหกิจ ทานประธานครับ ถาทานดูในหนังสืองบประมาณทานจะเห็นวาหลายมาตรา
เปนการลดงบประมาณ แตมีมาตรา ๓๐ ซึ่งเปนรายจายของรัฐวิสาหกิจมีการเพิ่ม
งบประมาณ ผมลงไปดูในรายละเอียดปรากฏวาหนวยงานที่มีการเพิ่มงบประมาณก็คือ
การรถไฟแหงประเทศไทย ตอนแรกเขาใจวาทานจะจัดการ การรถไฟแหงประเทศไทยใหดีขึ้น
ใหบริการประชาชนใหดีขึ้น แตเมื่อลงไปดูในรายละเอียดปรากฏวามีการปรับลด
งบประมาณในการบริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการ โดนปรับลดไป  
๑,๐๐๐ ลานบาท เขาใจวาทานกรรมาธิการคงคิดวาการรถไฟแหงประเทศไทยทํางาน 
ดีแลว บริหารดีแลว ไมมีปญหาสิ่งใด ๆ ตาง ๆ แลว และทานก็ตัดงบประมาณดังกลาว 
ไปเพิ่มในสวนของการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ทานไปเพิ่มอีก ๑,๐๐๐ ลานบาท รวมกับที่
ดึงจากงบที่เพิ่มในสวนของรัฐวิสาหกิจภาพรวมเพิ่มอีกประมาณ ๓๐๐ กวาลานบาท 
รวมเปน ๑,๓๓๕ ลานบาท ถาทานประธานไดไปดูในสวนของนโยบายของรัฐบาลที่
ออกมาในระหวางที่กรรมาธิการชุดนี้ไดกําลังแปรญัตติงบประมาณอยู ทานจะเห็นวา
รัฐบาลออกนโยบายมา ๑ นโยบาย ก็คือ ๖ เดือน ๖ มาตรการ เพื่อคนไทยหนึ่งในนั้นก็คือ
การขึ้นรถไฟฟรี เมื่อมีการขึ้นรถไฟฟรีแนนอนครับ ทานประธาน รัฐจะตองชดเชยการ
ขาดทุนของการรถไฟ แสดงวาการแปรญัตติ รอบที่ ๒ ในขั้นตอนกรรมาธิการก็คือ ตัดเงิน
ในการที่จะพัฒนาการบริหารรถไฟใหดีขึ้นไปชดใชหนี้ใหการรถไฟแทนรัฐบาล แสดงวา
การรถไฟตองเสียโอกาสในการพัฒนาไปอีก ๑,๐๐๐ ลานบาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ที่กําลังจะเริ่มขึ้น เมื่อผมไปดูในรัฐวิสาหกิจสวนอื่นที่คิดวานาจะไดเพิ่มงบประมาณ 
เพราะวามีการเพิ่มถึง ๑,๐๐๐ ลานบาท ปรากฏวาองคการเภสัชกรรม ซึ่งมีปญหา 
มาตั้งแตในอดีต ๓๐ บาทรักษาทุกโรคไดแตยาพาราเซตามอล ไปอยางไรก็ไดแตยา 
พาราเซตามอล แทนที่องคการเภสัชกรรมซึ่งผลิตยามาใหคนไทยทั้งประเทศไดกินแทนที่
จะไดงบประมาณเพิ่มขึ้น ปรากฏวาองคการเภสัชกรรมกลับโดนตัดงบไป ๗๐ กวาลานบาท 
ผมก็เลยอยากจะถามกรรมาธิการตรงนี้วา สาเหตุที่ไปลดงบขององคการเภสัชกรรม 



 ๒๖๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๒๐/๒ 
 
เปนเพราะอะไร อยากใหกรรมาธิการไดตอบตรงนี้ดวย และทําไมถึงไดลดในสวนของ
แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน ซึ่งผมคิดวาในสวนนี้องคการเภสัชกรรมจะใชยา
สวนนี้ไปในการดูแลคนไทยทั้งประเทศทั้ง ๖๓ ลานคน ทานประธานครับ อีกสวนหนึ่งที่ผม
อยากอภิปราย เขาใจวาจะเปนสวนของนโยบาย ๖ มาตรการที่จะชวยเหลือคนไทย 
ใน ๖ เดือน ผมคิดวากอนอื่นรัฐบาลจะตองขอบคุณผูรองกรณีพิพาทที่ไดเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ เพราะถาไมมีผูรองทั้ง ๑๑ ทาน รัฐบาลจะไมสามารถนํานโยบาย
ดังกลาวมาใชไดเลย ยกตัวอยางเชน นางสาวรสนา โตสิตระกูล นายสุริยะใส กตะศิลา 
นายศิริชัย ไมงาม ซึ่งเปนโจทกฟองคดีพิพาทกับนายกรัฐมนตรี พลตํารวจโท ทักษิณ  
ชินวัตร กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะถาไมเร่ิมตนจากเหตุการณวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผมคิดวารัฐบาลจะไมสามารถดําเนินนโยบาย ๖ นโยบายดังกลาวได เพราะ
ถาวันนี้การไฟฟาฝายผลิตโดนแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจแลว ผมถามวารัฐบาลจะเอาไฟฟรี 
ที่ไหนมาใหประชาชนไดใชครับ ไมมีทางเปนไปไดครับ มาวันนี้สิ่งที่ผมติดใจอีกอยางหนึ่ง
คือ ทําไมไมมีการพิมพรัฐวิสาหกิจ หนวยงานพวกนี้ไวในเลมนี้ มีแค ๒๒ รัฐวิสาหกิจ 
ประเทศไทยปจจุบันยังมีอยู ๕๙ รัฐวิสาหกิจ ------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๒๑/๑ 
 
การที่ทานไมพิมพลงมาผมก็เขาใจวาการไฟฟาแปรรูปไปแลว แตจริง ๆ ยังไมนะครับ     
ผมคิดวาสิ่งที่ทานตองทํา กรรมาธิการตองทําก็คือครั้งตอไปจะตองเรียกรัฐวิสาหกิจตาง ๆ   
เขามาคุยในขั้นตอนของการแปรรูปงบประมาณ เพราะผมทราบวาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
เหลานั้นไมมีโอกาสมาชี้แจงเลยครับ วันนี้ผมขอชี้แจงแทนรัฐวิสาหกิจตาง ๆ สัก ๒ – ๓ 
หนวยงาน  
  ประการที่ ๑ ก็คือการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันนี้รัฐบาลออกนโยบายมาวา
ใหใชไฟฟาฟรี ใชเงินเทาไรครับ ๑๐,๒๐๐ ลานบาท การไฟฟานครหลวง ๑๐,๒๐๐      
ลานบาท มากนะครับ ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท กรรมาธิการไมสามารถเขาไปตรวจสอบ  
ไดเลย ไมสามารถเขาไปดูแลไดเลยวาจะจัดการกันอยางไร ถามวาการไฟฟาสวนภูมิภาค
จะใชหนี้การไฟฟาฝายผลิตไดอยางไร ผมเรียนอยางนี้ครับ มันมีหลักเกณฑการจายเงิน
บัญชีระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับการไฟฟาฝายผลิตอยู ภายใน ๓๐ วันถาการไฟฟา
สวนภูมิภาคไมจายเงินการไฟฟาฝายผลิตโดนตัดไฟครับ กรรมาธิการอาจจะไมทราบ 
เร่ืองนี้เพราะไมพิมพไวในเลม ไมมีโอกาสเรียกมาสอบถาม รัฐบาลตอบอยางเดียวใช 
งบกลางครับ งบกลางที่บอกวาจะใหทานจังหวัดปตตานีเมื่อกี้ครับ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท 
ตอนนี้ทานไมตองคิดวา ๔๕,๐๐๐ ลานบาทแลวนะครับ เหลือ ๒๕,๐๐๐ ลานบาทแลวครับ 
เพราะตองจายใหการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ๒๐,๔๐๐ ลานบาทแลวครับ 
ตอนนี้ เหลือ  ๒๕ ,๐๐๐  ลานบาทครับ  เพราะฉะนั้นปตตานีจะเปนอยางไร  อันนี้ 
ผมก็ยังไมทราบ ผมคิดวากรรมาธิการงบประมาณตองใหความชัดเจนตรงนี้นะครับ           
ทานจะตองตอบวา ณ วันนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแกไขปญหาดังกลาวอยางไรในการ
จะตองใชจายงบ ๑๐,๒๐๐ ลานบาท ทานตองตอบตรงนี้นะครับ อยางนอยใหความ
กระจางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานที่นั่งอยูตรงนี้นะครับ ผมยังมีอีก ๒ – ๓ ประเด็น
นะครับ แตคงไมรบกวนเวลาของสภามากกวานี้  
  สุดทายครับทานประธาน ผมอยากย้ําอีกครั้งหนึ่งวาใหกรรมาธิการตอบวา
องคการเภสัชกรรมโดนลดงบ โดนตัดงบเพราะอะไร ๗๕ ลานบาทครับ อีกสวนหนึ่งก็คือ
การจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ๖ เดือน ๖ มาตรการของรัฐบาลนะครับวากรรมาธิการทราบ
ความคืบหนาอยางไร และทราบการใชงบประมาณอยางไร ขอบคุณครับ  



 ๒๗๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๒๑/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :      
ทานตอไป ทานจุติ ไกรฤกษครับ   
  นายจุติ ไกรฤกษ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก กรรมาธิการเสียงขางนอย 
ผมทราบวาเพื่อน ๆ ก็กลัวจะอยูดึกนะครับ ประเด็นของผมนั้นซ้ํากับทานสาทิตย  
วงศหนองเตย ผมก็เลยขอความกรุณาทานประธานวาทานสาทิตย วงศหนองเตย จะไดใช
สิทธิตรงนั้น เพราะผมเกรงวาสภาจะใชเวลานานเกินไปครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ทานตอไปครับ เชิญทานธนา ชีรวินิจ เชิญครับ  
  นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา         
ที่เคารพ ผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
กระผมขออนุญาตที่จะอภิปรายในสวนของการเคหะแหงชาติ ซึ่งกรรมาธิการไดมีการ 
ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณไว ทานประธานที่เคารพครับ เจตนารมณของการเคหะแหงชาตินั้น
มุงเนนที่จะกอตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนยากจน แลวก็ผูยากไรดอยโอกาสใหไดมีหลักประกัน
ในที่อยูอาศัย และไดมีบานของตัวเอง การเคหะนั้นจะตองไมมุงเนนผลประโยชนเปนหลัก 
ในอดีตที่ผานมาการดําเนินการของการเคหะแหงชาตินั้นรัฐเองก็ไมไดเขาไปกํากับดูแลใหดี 
ในบางสวนนั้นไดมุงเนนที่จะดําเนินการในสวนที่จะกอใหเกิดผลกระโยชนตอการเคหะแหงชาติ
อยางเดียวโดยไมไดนึกถึงผูพักอาศัยหรือผูที่อยูในโครงการของการเคหะแหงชาติ ผมขอ
อนุญาตที่จะกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวาในพื้นที่ของการเคหะแหงชาตินั้น 
มีมากมาย แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือพื้นที่ในสวนของแฟลตของการเคหะแหงชาติ
ซึ่งมีจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ผมไดเคยกราบเรียนทานประธานโดยตั้งเปนขอหารือ
ทานประธานผานไปเมื่อประมาณสัก ๔ – ๕ เดือนที่แลววาในชวงเศรษฐกิจตกต่ํานั้น  
การเคหะแหงชาติไดปรับขึ้นคาเชาแผงกับผู มีรายไดนอยซึ่งหากินอยูในพื้นที่ของ 
การเคหะแหงชาติ ๒๐๐ – ๓๐๐ เปอรเซ็นต ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะ
แกไขปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ํา -----------------------------------------------------------------------
                - ๑๒๒/๑ 
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ไดพบกับทานผูวาการการเคหะแหงชาติไดฝากเรื่องนี้ไป ทานบอกทานไมทราบเรื่อง  
แตในขณะเดียวกันครับในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตดินแดง เจาหนาที่ของการเคหะแหงชาติ
ก็บอกกับประชาชนที่ไปเชาวาใครที่ไปรองเรียนจะยกเลิกสัญญาทั้งหมด ซึ่งผมเห็นวาการ
ดําเนินการของการเคหะแหงชาตินั้นไมมีความรับผิดชอบตอสังคม พื้นที่หรือการทําหนาที่
ของเจาหนาที่การเคหะแหงชาตินั้นไมใชสวนตัว แตเปนเรื่องของรัฐที่จะมุงเนนที่จะแกไข
ปญหา แตเจาหนาที่บางคนของการเคหะแหงชาติกลับใชอํานาจหนาที่ขมขูสรางความ
เสียหายใหเกิดขึ้นกับผูพักอาศัย ปจจุบันนี้ก็ยังไมไดดําเนินการ ทานประธานเชื่อไหมวา
สัญญาเชาที่ผูเชาไปทํานั้น เขาไมเคยไดรับ การเคหะแหงชาติเก็บไวทั้งหมด ซึ่งเปนเรื่องที่
กระผมเองในฐานะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคก็จะไดเ รียนเชิญหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้ตอไป ผมจะไมรบกวนเวลาของสภาในสวนนี้  
  สวนเรื่องที่ ๒ ครับทานประธานครับ การเคหะแหงชาติตองมีนโยบาย 
ในการที่จะดูแลผูพักอาศัยของตัวเอง ก็เปนที่ทราบครับวาพื้นที่ของการเคหะแหงชาตินั้น 
คนยากจนคนมีรายไดนอยพักอาศัยอยู เพราะฉะนั้นการจะหาประโยชนของการเคหะแหงชาติ
ในพื้นที่ของตัวเองนั้นจะตองมุงเนนใหคนของพื้นที่ตัวเองเขามาใชบริการกอน การที่จะทํา
แผงคาก็ดี สวนของรานคาก็ดี ไปกําหนดใหมีคาเชาที่สูง ผูพักอาศัยไมสามารถเขามา
ดําเนินการหรือมาเปนเจาของเพื่อประกอบกิจการและมีรายไดในชุมชนของตัวเองได  
นั่นคือสิ่งที่การเคหะตองพิจารณา แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานในวันนี้ 
และเปนเรื่องสําคัญและเกี่ยวของกับงบประมาณที่ไดมีการพิจารณาในวันนี้ของ
คณะกรรมาธิการ ทานประธานก็คงจะทราบดีถึงโครงการฟนฟูชุมชนเมืองดินแดง ซึ่งพวก
กระผม ๓ คน ส.ส. กทม. เขต ๓ พรรคประชาธิปตย ไดเคยยื่นญัตติเร่ืองนี้เขาสูสภา 
เมื่อตอนสภาของเราไดทําหนาที่ใหม ๆ ไดหยิบยกประเด็นปญหาและขอเท็จจริง 
ใหไดทราบวาการเคหะแหงชาติมุงเนนที่จะทําโครงการนี้เพื่อผลประโยชนของตัวเองเปนที่ตั้ง 
เนื่องจากการเคหะแหงชาติมีหนี้สินที่จะตองชําระจํานวนหลายหมื่นลานบาท โดยไมได
คํานึงถึงผูพักอาศัยและผูเดือดรอนที่อยูในโครงการของการเคหะแหงชาติดินแดง ทานประธาน
ที่เคารพ ดวยการตอสูและเปดเผยขอเท็จจริงตลอดมา ทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทานที่แลว  
ขออนุญาตเอยนามเพราะวาทานก็ดูแลผลประโยชนของประชาชน ทานสุธา ชันแสง  
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เมื่อทานทราบขอมูลที่พวกเรา ๓ คน ไปมอบให ทานก็บอกวาถาขอมูลเปนอยางนี้ทานจะ
นํามาพิจารณา ทานจะไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน หลังจากนั้นเราก็ได
ผลักดันเสนอตอสภานี้หลายครั้ง ทายที่สุดครับทานประธาน ประชาชนเองก็มีความรูสึก
วาการดําเนินการของการเคหะแหงชาตินั้นไมสอดคลองในการที่จะแกไขปญหาของผูพัก
อาศัย และไมไดชวยเหลือผูมีรายไดนอยจริง แตถาโครงการนี้ทําสําเร็จจะมีคนที่มีฐานะ
เขามาอยูแทน  แลวก็จะมีการสรางผลประโยชนบนทรัพยสินของทางราชการของประชาชน 
เพราะฉะนั้นทายที่สุดเมื่อแรงผลักดันหรือแรงตอตานมีมากขึ้น ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ดี ทานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยก็ดี ผูวาการการเคหะแหงชาติไดตอบประชาชนผานทางสื่อมวลชน
เหมือนกันครับวาจะระงับโครงการฟนฟูชุมชนเมืองดินแดงไว เพราะตราบใดที่ประชาชน 
ยังไมมีความเขาใจก็จะไมดําเนินการโครงการนี้ แตทานประธานที่เคารพครับ ในงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ มีงบประมาณอยูตัวหนึ่งครับทานประธาน เรียกวางบดําเนินการ
โครงการฟนฟูชุมชนเมืองดินแดง ๑๓ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ ถางบประมาณ
เปนอยางนี้ประชาชนจะไมมีวันที่จะเชื่อม่ันโดยสุจริตใจวาการเคหะแหงชาติมีความจริงใจ
ตอพี่นองประชาชน เพราะอะไรทานประธานที่เคารพครับ นับตั้งแตมีการตั้งโครงการฟนฟู
ชุมชนดินแดงขึ้นมาทุกปจะตองตั้งงบประมาณไวในงบประมาณแผนดินในสวนของ 
การเคหะแหงชาติ ไมวาจะเปน ๒๐ ลานบาท ๓๐ ลานบาท ๕๐ ลานบาททุกป และงบ
ที่ตั้งนั้นครับทานประธานที่เคารพ เมื่อไดสอบถามโดยแนชัดแลว ก็คืองบที่จะตั้งไปเพื่อ 
ทุบแฟลตของการเคหะแหงชาติในเขตดินแดง เพื่อที่จะดําเนินการโครงการฟนฟูชุมชน
เมืองดินแดง เพราะฉะนั้นเมื่อผูบริหารของประเทศไมวาจะเปนทานรัฐมนตรีวาการก็ดี 
ทานปลัดก็ดี ทานผูวาการการเคหะแหงชาติ ตอบกับประชาชนวาจะระงับโครงการนี้ไว 
เหตุใดจึงมีการตั้งงบประมาณในการที่จะทุบแฟลตดินแดงไวอยูในสวนของงบดําเนินการ
โครงการฟนฟูชุมชนเมืองดินแดงขึ้นอีก ------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๓/๑ 
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ซึ่งเรื่องนี้ผมตองกราบเรียนถามคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะตอบใหเกิดความชัดเจนกับ 
พี่นองประชาชนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะผมถือวาเรื่องอยางนี้เปนเรื่องที่รัฐบาล
จะตองมีความจริงใจในการที่จะทําใหประชาชนมีความรูสึกสบายใจ และโครงการนี้ตองพูด
ใหชัดเจนครับ เพราะในอนาคตการเคหะแหงชาติก็ดี ผูเชาก็ดี หรือผูอาศัยในพื้นที่ 
การเคหะแหงชาติจะตองมีความรวมมือกันอีกตอไปเปนระยะเวลายาวนาน แตถาทั้ง ๒ ฝาย 
มีความเคลือบแคลงสงสัยในเจตนาของแตละฝายกันแลว ในอนาคตจะไมสามารถมี
ความรวมมือแลวก็อยูกันไดอยางมีความสุขในโครงการพื้นที่ของการเคหะแหงชาติ 
ไดอีกเลย เพราะฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่กรรมาธิการจะตองตอบสภาแหงนี้ครับวา เมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะระงับโครงการนี้แลว เหตุใดจึงยังมีงบดําเนินการในโครงการฟนฟู
ชุมชนเมืองดินแดงเมือง ๑๓ ลานบาทอีกครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปเรียนเชิญ หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล ครับ 
  หมอมหลวงอภิมงคล  โสณกุล  (กรุงเทพมหานคร )   :   กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่ เคารพครับ กระผมไดสงวน 
คําแปรญัตติในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจก็คือการเคหะแหงชาติ โดยสงวนใหมีการ 
ตัดงบประมาณลง ๖๐ ลานบาท กระผมมีความจําเปนที่จะตองลําดับความถึงการ
บริหารงานโครงการการศึกษาดูงานของการเคหะแหงชาติที่ผานมา เพื่อชี้ใหทานประธาน
ไดเห็นครับวาการดําเนินงานที่ผานมานั้นมีลักษณะที่ขาดความโปรงใส มีการสรางความ 
เหลื่อมล้ําทางการเมืองอยางไมเปนธรรม จึงเปนเหตุใหกระผมไดสงวนคําแปรญัตติใหมี
การตัดงบประมาณในป ๒๕๕๒ ซึ่งไดระบุไวในโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในครั้งนี้  
กรณีที่ผมอยากจะพูดถึงนั้นครับทานประธาน  คือกรณีที่ปรากฏเปนขาวเมื่อวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อมีพี่นองประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกวา ๙๐๐ คน ไดเขา
รวมโครงการศึกษาดูงานสัมมนาเรื่องจุลินทรีย ณ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งปรากฏเปนขาววาหลังจากที่พี่นองประชาชนไดเขารวมโครงการสัมมนาของการเคหะ
แหงชาติ มีผูที่ประสบปญหาอาเจียน ทองรวง และอาหารเปนพิษ จนกระทั่งตองนําสง 
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โรงพยาบาลกวา ๓๐๐ คน กระผมไดทําการตรวจสอบในเรื่องโครงการดังกลาว ทราบวา
แตละปนั้นที่ผานมามีการใชงบประมาณสูงถึง ๖๐ ลานบาท ในการจัดการสัมมนา 
ในตางจังหวัดใหกับพี่นองประชาชนไดรวมโครงการ แตปรากฏวามีประเด็นที่ผมยังตั้ง 
ขอสงสัยอยู ๒ – ๓ ประการ ประการแรกโดยปกติเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณแลว 
กระผมไดสอบถามถึงงบประมาณที่การเคหะแหงชาติไดจัดเพื่อใหพี่นองประชาชน 
ชาวกรุงเทพมหานครไดรวมโครงการ พบวามีการจัดสรรในอัตรา ๒,๔๐๐ บาท ตอหัว  
แตปรากฏวาเมื่อสอบถามไปยังบริษัทที่รับไปดําเนินการที่รับจัดจางมานั้น ไดรับเงินคาหัว
เพียง ๑,๘๐๐ บาท ตอหัว การที่เกิดเหตุลักษณะอยางนี้นําไปสูการตัดคุณภาพของการ
สัมมนา กระผมไดรับรายงานมาวามีการจัดชั่วโมงสัมมนาจาก ๕ ชั่วโมง ลดลงเหลือ  
๓ ชั่วโมง มีการนําอาหารกลองมาทดแทนอาหารที่ถูกสุขลักษณะที่ควรจะรับประทานที่
โรงแรมโดยปกติ กระผมมีคําถามครับวาการดําเนินการในลักษณะนี้มีความเหมาะสม
หรือไม และสวนเงินที่หายไปจากงบประมาณที่มีการจัดสรรนั้นหายไปที่ไหน ผมคิดวา
โครงการเหลานี้เปนที่มาของการใชงบประมาณอยางไมโปรงใส สรางความคลางแคลงใจ
ใหกับพี่นองประชาชนเปนอยางมาก ประการตอไปที่ผมมีความเปนหวงก็คือวา ในการ
สัมมนาแตละครั้งนั้นมีการนําพี่นองประชาชนเขารวมสัมมนารวม ๑,๐๐๐ ราย มีการ
จัดการสัมมนาไปทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ คน แตปรากฏวากระผมไดรับรายงาน
จากพี่นองประชาชนทั้งในเขตของกระผมเองและทั่วกรุงเทพมหานครวาในหลายครั้ง
หลายคราว มีอดีตผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แหงนี้ จากพรรคการเมืองหนึ่งไปแอบอางวาการจัดการสัมมนาศึกษาดูงานเปนของ 
พรรคตนเอง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๔/๑ 
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กระผมคิดวาถาหากมีการดําเนินการในลักษณะนี้ยอมเปนการสรางความเหลื่อมล้ํา
ทางการเมือง ยังขาดจริยธรรมและคุณธรรมโดยสิ้นเชิง กระผมคิดวาพวกเราทุกคนคง 
ไมประสงคที่จะเห็นรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญตอพี่นองประชาชน
อยางการเคหะแหงชาติตกเปนเครื่องมือของฝายการเมือง แตที่ผานมาจะเห็นไดชัดวา 
มีหลากหลายโครงการ และนี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้นที่มีผูแอบอาง การเคหะ
แหงชาติก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ดี ในเชิงของการหวัง
ผลบวกทางการเมืองยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม กระผมก็ตองเรียนสอบถามผาน 
ทานประธานไปยังทานกรรมาธิการวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจริงหรือไม ทานไดมีการสอบถาม
หรือไมวางบประมาณที่ทานนําไปดําเนินการของการเคหะแหงชาตินั้นมีการใช 
อยางเปนธรรม  มีการใชอยางที่ไดบอกเอาไวในงบประมาณฉบับนี้ ซึ่งถาหากวา
งบประมาณที่นําไปใชนั้นเปนงบประมาณที่ไมสรางผลประโยชนใหกับพี่นองประชาชน 
แตมุงหวังในการสรางผลประโยชนใหกับพรรคการเมืองหรือนักการเมือง กระผมจึงมี
ความจําเปนครับที่จะตองขอสงวนคําแปรญัตติตัดงบประมาณของการเคหะแหงชาติ 
ลงจํานวน ๖๐ ลานบาทครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปครับ เรียนเชิญทานสาทิตย วงศหนองเตย ครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ผมคงมีเวลาของทานจุติอยูดวย 
นะครับ ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมไดสงวนคําแปรญัตติปรับลดงบประมาณในสวนของ
รัฐวิสาหกิจลง ผมตองกราบเรียนทานประธานวาที่จําเปนตองปรับลดงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจลงก็เพราะวาผมมีความเปนหวงเปนใยในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึง
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ความเปนหวงของผมนั้นไมมี
เจตนาที่จะไปตําหนิพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายแสนคนทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญทานก็เปน
คนดีที่ตั้งใจทํางาน หรือแมแตกระทั่งคณะกรรมการบริหารงานบางคน แตที่ตองแสดง
ความเปนหวงก็เพราะวารัฐวิสาหกิจของประเทศไทยทั้งหมดนั้นมีสินทรัพยรวมกัน
มากกวา ๖ ลานลานบาท เงินทุกบาททุกสตางคซึ่งเปนเงินและเปนสินทรัพยนั้นเปนของ 
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พี่นองคนไทยทั้งประเทศ เราใชเงินงบประมาณมากมายในการสรางรัฐวิสาหกิจของเรา
ขึ้นมาและก็เปนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ แตในหลายปที่ผานมาครับ ฝายการเมือง 
ไดเขาไปยุมยาม เขาไปยุงเกี่ยว เขาไปแทรกแซง เขาไปครอบงํา เขาไปใชรัฐวิสาหกิจเปน 
ที่ทางทํามาหากิน จนกระทั่งเกิดความเสียหายเปนอยางยิ่ง มีตัวอยาง ๒ ประการที่ผม
ยกตัวอยางใหกับทานประธานเห็นวาการปรับลดงบประมาณในปนี้นั้นมีความจําเปน 
ที่เปนความเสียหายอันเนื่องมาจากฝายการเมืองที่ไปทําเอาไวกับรัฐวิสาหกิจ ชวงที่รุนแรง
ที่สุดคือชวง ๖ – ๗ ปที่ผานมาครับ ในชวงรัฐบาลกอนหนานี้ซึ่งมีเสียงขางมากในเวลานั้น 
ไดเขาไปทํานโยบายหลายอยางซึ่งมีขอครหาวาเปนนโยบายทับซอน และก็ทําใหเกิด
ความเสียหายทั้งตอรัฐวิสาหกิจ และทั้งตอเงินรายไดของประเทศอยางมหาศาล และ 
ที่สําคัญความเสียหายเหลานั้นยังเกิดขึ้นอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน ในหลายเรื่องเงินภาษี
ของคนไทยซึ่งควรเปนเงินที่ไปตอบสนองตอคนยากคนจนยังตองถูกตั้งงบประมาณ
รายจายไปชดเชยความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากฝายการเมืองเหลานั้น หลายเรื่องเปนเรื่องที่
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจก็ยังดํารงอยูและเปนความเสียหายนับเนื่องเปนเงิน
หลายแสนลานบาท ๒ กรณีที่ผมยกตัวอยางใหกับทานประธานไดเห็น ทานประธานครับ 
แรกสุดก็คือกรณีของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารนี้ 
ก็คือธนาคารที่ เ รียกกันวาเอกซิม แบงก (EXIM Bank) ในปนี้ขอตั้งงบประมาณมา  
๘๓  ลานบาทเศษ  ใน  ๘๓  ลานบาทเศษนี้กรรมาธิการไม ไดตัดลงครับ  ถามวา 
ตั้ งงบประมาณสวนนี้ เอาไว เพื่ออะไรครับ  เงินงบประมาณสวนนี้ ในเอกสารที่
คณะกรรมาธิการชี้แจงก็คือบอกวา เปนการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ถามวาเอาไปจายอะไรครับ เปนคาชดเชย
สวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินกูที่ไดรับจากพมารอยละ ๓ --------------------------------------- 
 

- ๑๒๕/๑  
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เอยถึงตรงนี้คนไทยทั่วประเทศก็ทราบกันละครับ วาเงินจํานวนนี้ก็คือเงินจากกรณีที่
รัฐบาลชุดที่ผาน ๆ มา คือรัฐบาลชุด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไดใหธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาใหประเทศพมากูไปในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาปกติ และสวนแตกตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหตั้งจากเงินภาษีของคนยากคนจนทั่วทั้งประเทศไทย ชดเชยให ปนี้ก็
ชดเชยใหอีกครับ ๘๓ ลานบาท วงเงินทั้งโครงการตองชดเชยกันถึงป ๒๕๕๔ ถาเขาใจ 
ไมผิด เปนเงินมากกวา ๔๐๐ กวาลานบาทครับ ที่สําคัญก็คือโครงการนี้ไดรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ คตส. สงเรื่องไปยัง ป.ป.ช. และบัดนี้มีการสงฟองศาลและมี
การประทับรับฟองแลว  เพราะมีเ ร่ืองของการเขาไปหาผลประโยชน และมีเ ร่ือง
ผลประโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับผูมีอํานาจในบานเมืองขณะนั้น ผมเรียนทานประธาน
วานี่เปนตัวอยางที่สําคัญที่สุดครับ ที่จะตอกย้ําใหเห็นวาการเขาไปหาประโยชนจาก
รัฐวิสาหกิจโดยฝายการเมืองนั้น สรางความเสียหายใหกับเงินงบประมาณแผนดินของ
ประเทศ ตัวอยางประการที่ ๒ ทานประธานครับเปนตัวอยางของกรณีของบริษัทที่ทําเรื่อง
ของโทรคมนาคมเปนรัฐวิสาหกิจใหญครับก็คือรัฐวิสาหกิจที่เรารูจักกันในชื่อวา ทีโอที 
หรือบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน บริษัท ทีโอที นี่เปนบริษัทที่ถือหุนโดยกระทรวงการคลัง  
๑๐๐  เปอร เซ็นต  เปน เงินของคนไทย  เปนสินทรัพยของคนไทยทั้ งหมดครับ  
ถาทานประธานจําไดครับ  ทีโอที  นี้ เขาก็ มี เ ร่ืองของการทําสัญญาสัมปทานกับ
บริษัทเอกชนใหเขามาทําเรื่องของโทรศัพทมือถือ เวลาไดสัญญาสัมปทานไปก็ตองถูก
กําหนดไวละครับวาถาบริษัทเอกชนไดเงินรายไดจํานวนเทาไร ก็ตองแบงใหกับรัฐบาล 
ในจํานวนสัดสวนที่ตกลงกัน เมื่อใดก็ตามที่ฝายการเมืองที่เปนธรรมเขามาทําหนาที่  
การบังคับใชสัญญาสัมปทานไมมีปญหาครับ ก็บังคับกันไป สัญญาเปนธรรมไมเปนธรรม 
ก็ตรวจสอบกันได แตในชวงระยะเวลาที่พอ ๆ กัน กับที่มีเร่ืองของการกู เอ็กซิม แบงก 
ในขณะนั้น โดยผูมีอํานาจในรัฐบาลขณะนั้นครับ มีการดําเนินการหลายอยางที่ทําใหเกิด
ความเสียหาย ความเสียหายที่ดํารงอยูถึงปจจุบันนั้น มี ๒ เร่ืองที่เห็นชัดเจนครับ  
  ประการที่ ๑ ก็คือเร่ืองของการแอบไปแกสัญญาครับ ปกติการแกไข
สัญญาสัมปทานนั้นจะตองเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับหนึ่ง ก็คือกฎหมายเรื่องของ 
การรวมการงานระหวางรัฐกับเอกชนครับ เขาเขียนไวในกฎหมายวา ถาจะแกสัญญา 
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สัมปทานรัฐไดรับผลกระทบตองมีคณะกรรมการขึ้นมา แลวตองดําเนินการเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของรัฐและของประชาชน ปรากฏวาในป ๒๕๔๔ ครับ เปนรัฐบาลในขณะนั้น 
เดือนพฤษภาคม มีการไปแกไขสัญญาสัมปทานเรื่องของบัตรเติมเงินประเภทที่ตอง
จายเงินกอน ที่เรียกวา พรีเพด (Prepaid) มีการลดสวนแบงรายไดครับ ลดสวนแบง 
รายไดหมายความวา ตกลงไวเดิมวารัฐตองได ๒๕ เปอรเซ็นตของรายได แอบแกวา 
ใหเอกชนแบงใหรัฐเพียง ๒๐ เปอรเซ็นต แปลวารัฐก็ไดเงินลดลง ๕ เปอรเซ็นต เร่ืองนี้
พรรคประชาธิปตยหยิบขึ้นมาอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรปรากฏวาในการอภิปราย 
ในสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นครับมีการชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาเรื่องกรณีดังกลาวเปน
ความเสียหาย แตปรากฏวาผลการลงมติก็ยังมีการไววางใจใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและ 
ไมมีการดําเนินการเรื่องที่วาเพื่อแกไขใหถูกตอง ตอมาเรื่องนี้ในรัฐบาลชุดตอมา รัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท รัฐมนตรีในขณะนั้น ประทานโทษเอยนามทาน รัฐมนตรี สิทธิชัย 
โภไคยอุดม ทานเห็นวาเรื่องนี้นาที่จะผิดกับกฎหมายวาดวยการรวมการงานจึงสงเรื่องไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบ
หนังสือกลับมายังรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ป ๒๕๕๐ มีการเขียนไวชัดครับวา 
เร่ืองของการแกไขสัญญานั้นเปนสวนหนึ่งที่ถูกวินิจฉัยวาทําผิดกฎหมายดวยหรือไม 
สุดทายกฤษฎีกาวินิจฉัยอยางไรครับ กฤษฎีกาวินิจฉัยบอกวาเรื่องกรณีดังกลาวนั้น มิได
ดําเนินการใหถูกตองตามนัยแหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน แปลวา
ทําผิดกฎหมาย กฤษฎีกาชี้ตออีกวาให ครม. พิจารณาวาจะเลิกสัญญานั้นเสีย หรือจะ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหรัฐไดรับการชดเชยความเสียหาย ------------------------------- 
 

- ๑๒๖/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๘๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๒๖/๑ 
 
เร่ืองนี้คาราคาซังตอครับ ครม. สงเรื่องตอมายังบริษัท ทีโอที จํากัด ครับ ที่สุดบริษัท ทีโอที 
จํากัด ทําอยางไรครับ มีการไปตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เอาเรื่องคําวินิจฉัยของกฤษฎีกา
ไปตรวจสอบ ตรวจสอบหาวามีคนที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมายหรือไม ๒. มีความ
เสียหายตอรัฐหรือไม และถาเสียหายจะทําอยางไร กรรมการชุดนี้วินิจฉัยไวบอกวา
อยางไรครับ กรรมการชุดนี้วินิจฉัยเสร็จหลังจากที่กฤษฎีกาตอบกลับมาไมนานนัก 
วินิจฉัย ๓ ขอ วา๑. บุคคลที่เกี่ยวของทั้งปวงกับการทําขอตกลงตอทายสัญญาอนุญาตที่
กฤษฎีกาพูดถึงนั้นไมมีพฤติการณอันสอเจตนาในการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายแปลวาไมมีคนผิดครับ เปนการไปตรวจสอบแลวแยงกับขอวินิจฉัยของกฤษฎีกา
อยางชัดเจน ๒. การไมปฏิบัติตามขอ ๑ ไมปรากฏความเสียหายแกบริษัท ทีโอที จํากัด  
ทั้ง ๆ ที่การแกไขสัญญา ลดสัญญาสัมปทานจาก ๒๕ เปอรเซ็นต เปน ๒๐ เปอรเซ็นต  
ความเสียหายคือในขณะนั้นมีบัตรพรีเพดหรือบัตรเติมเงิน ๘ ลานใบทั้งประเทศ ๘ ลานใบ
ลดมา ๕ เปอรเซ็นต มีคนคํานวณวารัฐเสียรายไดไปปละ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ปจจุบันนี้ยังไมได
รับการแกไขสัญญานี้และยังคงใชอัตราสวนนั้นตอ ปจจุบันบัตรเติมเงินมี ๒๐ ลานใบ  
๘ ลานใบเสียหายปละ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท บัตรนี้ ๒๐ ลานใบ ผลเสียหายนับเปน  
แสนลานบาทครับ ผมสงสัยมากวาคณะกรรมการชุดนี้มีใครบางครับที่เปนผูตรวจสอบ  
ไปเปดดูรายชื่อครับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่บอกวาไมมีใครผิด ไมเสียหาย 
ประธานคณะกรรมการ พลตํารวจโท จงรัก จุฑานนท ผมกไ็มไดวาอะไรเสียหายหรอกครับ 
แตวานี่เปนการชี้ใหเห็นโยงมาถึงเหตุการณปจจุบันวาขาราชการตํารวจทานนี้เขามายุง
เกี่ยวกับทีโอที และมีตําแหนงแหงที่มากมาย ผมก็ไมไดวากลาวใหทานเสียหาย แตผม 
ตั้งขอสังเกตวาใชมาตรฐานใดในวินิจฉัยวารัฐไมเสียหายจากกรณีดังกลาว ผมเรียน 
ทานประธานวา เร่ืองนี้มันดวนเพียงแคนี้แหละครับวา พอคณะกรรมการทีโอทีชี้แจง 
ตอบกลับมายังรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีทีแบบนี้ ไม มีการดําเนินการตอครับ  
ผมอยากถามคณะกรรมาธิการครับวา ในเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นมากมายเปน  
แสนลานขนาดนี้ กฤษฎีกาชี้ชัดขนาดนี้ทําไม ครม. คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันรวมถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีทีไมมีการดําเนินการทําใหรัฐไดรับการชดเชยความเสีย 
เพราะบัตรนี้ครับจากผลการกระทําดังกลาว ทําใหบริษัท ทีโอที ไดรับความเสียหาย  



 ๒๘๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๒๖/๒ 
 
รายไดจากแผนดินก็ลดไปครับ ไปดูรายไดของรัฐครับ รายไดของรัฐในงบประมาณปนี้ 
รายไดจากรัฐพาณิชย ปที่แลวครับประเมินคือป  ๒๕๕๑  วาเงินรายไดควรจะได 
สักประมาณ ๕๗,๐๐๐ ลานบาท ปหนาลดลงอีกประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท  
สวนหนึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัท ทีโอที ที่ไดรับความเสียหายเพราะตัวเลข 
ฟองชัดวาเงินกําไรป ๒๕๔๖ หลังจากมีการดําเนินการแบบนี้อยูที่ ๑๑,๐๐๐ ลานบาท  
พอป ๒๕๔๗ ลดเหลือ ๙,๑๐๐ ลานบาทป ๒๕๔๘ เหลือ ๖,๖๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๐ 
เหลือ ๖,๒๐๐ ลานบาทครับ เร่ืองอยางนี้ครับเปนเรื่องตอเนื่องกันมาก ผมไมไดกลาวหา
วาเรื่องการเมืองเกี่ยวเนื่องกัน แตทานเก็บดองเรื่องนี้ไวไมไดครับ ความเสียหาย 
อีกประการหนึ่งครับทานประธานครับ เห็นไดชัดมาก ก็คือกรณีที่รัฐบาลชุดเดียวกันที่ทั้ง
แกไขสัญญาสัมปทาน ทั้งไปใหเงินพมากู แลวใหคนไทยแบกรับดวยเงินภาษีประชาชน 
คนยากคนจนทั้งประเทศ ไปออกพระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตครับ หลังจาก
ออกไปแลวมีการหักสวนแบงรายไดกอนออก คนเขาก็วิพากษพิจารณวาการออก 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเปนการชวยผูประกอบการกีดกันไมใหเกิด 
รายใหมเกิดขึ้น ผลเสียหายก็คือบริษัท ทีโอที ไดรับเงินรายไดลดลง แตเร่ืองใหญ 
ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ผมตกใจมากครับ------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                    นภัสสร ๑๒๗/๑ 
 
เร่ืองนี้กรรมาธิการไดซักถามหรือไมครับ คือหลังจากที่มีการหักสวนแบงรายไดจายเปน
ภาษีสรรพสามิตไปแลว ในเวลานั้นทางทีโอทีถูกประเมินภาษีครับโดยกรมสรรพากร แลว
ปรากฏวาทีโอทีเห็นวาเปนเงินจํานวนที่สูงมากขอทุเลาภาษีไวกอน แตในเวลาทุเลาภาษีนี้
เขาตองมีหลักประกัน ทีโอทีทําอยางไรครับ ทีโอทีซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของรัฐตองนําที่ดิน
ของทีโอทีไปจํานองครับ ไปจํานองเปนหลักประกันขอทุเลาภาษีผลเสียหายทั้งหมดที่มัน
เกิดขึ้นมาจากฝายการเมืองที่เขาไปยุงเกี่ยวคลอบงําออกนโยบายในลักษณะที่เปน
ผลประโยชนทับซอนแลวก็ทําใหเกิดความเสียหาย ความจริงหลังจากนั้นพอมีการตั้ง
กระทรวงไอซีที เร่ืองแกพระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเปนเรื่องที่พวกเรา
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีขณะนั้น ปจจุบันนี้ทานดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานบอกไมเสียหายวันนี้เกิดขึ้นแลวครับ แลวเห็นชัด
ครับ สถานะการเงินของทีโอทีเปนอยางไรครับ นี่ยังไมนับรัฐวิสาหกิจอ่ืนอยาง กสท. ก็มี
ปญหาในลักษณะที่คลายกัน ผมเรียนทานประธานทั้งหมดนี้ขึ้นมาดวยความเปนหวงครับ 
แลวก็ปรับลดงบประมาณอยางนอยที่สุดตองชี้ใหเห็นวาเราไมเห็นดวย และตองมีการ
ดําเนินการกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด เร่ืองนี้ผมเรียนที่ประชุมนี้และมีการถายทอดสด
ไปทั่วประเทศ เพื่อชี้ใหเห็นวาพรรคฝายคานในเวลานั้น อยางประชาธิปตยพูดเรื่องนี้ 
มาตลอด  และบัดนี้ มันยืนยัน  มันพิสูจนวามันเปนจริง  คนทําผิดวันนี้สวนหนึ่ ง 
มีการหลบหนีไปตางประเทศแลว ซึ่งตองมีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอไป 
แตความเสียหายเหลานี้รัฐจะทําอยางไรครับ ครม. จะทําอยางไรครับ รัฐบาลจะทํา
อยางไรครับ นี่คือเร่ืองใหญมากครับ และตองดําเนินการจัดการ  
  ผมอยากจะปดทายดวยการอันเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ซึ่งสื่อไดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ในเวลาที่ทรงมีพระราชดํารัส
กับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ทรงมีพระราชดํารัสวา ขอใหทุกทานไดสามารถ
ปฏิบัติงานในดานการเงินใหเรียบรอยไมใหบานเมืองตองลมจมซึ่งเดี๋ยวนี้ใกลลมจมแลว
เพราะการใชเงินไมระวัง อันนี้ครับภารกิจของสภาผูแทนราษฎร  ภารกิจของฝาย 
นิติบัญญัติ ภารกิจของกรรมาธิการงบประมาณ นี่มันเงินคนยากคนจน เงินภาษราษฎร 
ทั้งประเทศ ทานตอบคําถามนี้ไดไหมครับวากรรมาธิการไปปกปองเงินของเรา รัฐบาลทํา 



 ๒๘๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                    นภัสสร ๑๒๗/๒ 
 
อยางถูกตองและระมัดระวังการใชจายเงิน เพราะพระองคทานก็ทรงมีพระราชดํารัสวา
บานเมืองใกลลมจมแลว เพราะใชจายเงินไมระมัดระวัง เร่ืองนี้เร่ืองใหญครับ แลววันนี้
งบประมาณที่พูดกันมาตลอด ๓ วัน ปญหาปะทุเกิดขึ้นตลอดเวลา สักครูนี้กรณีของ
จังหวัดก็ชัดเจนจึงไมเปนที่แปลกใจประการใดถาหากวาฟงเหตุผลที่ชี้แจงทั้งหมดแลว 
ฝายคานวันนี้จําเปนครับที่จะตองลงมติไมสามารถจะรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายฉบับนี้ไดครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :      
ทานกรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นและทานสมาชิกที่สงวนคําแปรบัญญัติ    
ในมาตรา ๓๐ ก็ไดอภิปรายครบถวนแลวนะครับ ทานกรรมาธิการมีอะไรชี้แจงไหมครับ    
เชิญครับ  
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ชลนาน  ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน              
ขออนุญาตทานประธานไดเรียนชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวของกับมาตรา ๓๐ ที่ทานสมาชิก    
ไดใหความสนใจซักถามเกี่ยวกับการปรับลดของงบประมาณขององคการเภสัชกรรม มีขอ
คําถามวาทําไมถึงปรับลดงบประมาณขององคการเภสัช ปรับลดไปทั้งหมด ๗๓ ลานบาท 
ดวยเหตุผลเรื่องใด ขออนุญาตใชเวลาสั้น ๆ ครับทานประธาน กราบเรียนทานประธาน
ดวยความเคารพครับ งบประมาณขององคการเภสัชกรรม แผนงานพัฒนาสุขภาพของ    
พี่นองประชาชนเปนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ไขหวัดนก         
ในระดับอุตสาหกรรมมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ขอองคการอนามัยโลก งบประมาณที่ตั้ง
ทั้งหมด ๓๘๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท เปนรายการอยู ๒ รายการครับ เปนคาครุภัณฑซึ่งมี
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกับครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน ๒๒๓ ลานบาท และก็เปนคาที่ดิน
สิ่งกอสรางซึ่งเปนงบผูกพันตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา ป ๒๕๕๑ ตั้งไวที่ ๖๕ ลานบาท 
และดําเนินการไปแลว และป ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑๓๙ ลานบาทเศษ ป ๒๕๕๓ เปนงบผูกพัน 
ตั้งไวที่ ๑๑๖ ลานบาทเศษ กรรมาธิการปรับลดไป ๗๓ ลานบาท ------------------------------ 
          - ๑๒๘/๑ 



 ๒๘๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๘/๑ 
 
เปนรายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนตามราคามาตรฐานของครุภัณฑ แลวก็อีก 
สวนหนึ่งนะครับเปนการปรับลดคาครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน  ๒๕  รายการ  
ในรายการที่ ๑๙ เปนชุดเครื่องลางระบบอบฆาเชื้อหลอดบรรจุและปดฝานะครับ ซึ่งเปน
ชุดครุภัณฑที่จะติดตั้งหลังจากที่โครงสรางทั้งหมดเสร็จเรียบรอย สวนอีก ๒๒ ลานบาท 
เปนการปรับลดในสิ่งกอสรางที่ผมไดนําเรียนไปเรียบรอยนะครับ เพราะฉะนั้นรายการที่
คณะกรรมาธิการไดปรับลดนั้นถือวาเปนรายการที่ปรับลดไปตามสภาพงานและลักษณะ
งานที่ไมกระทบตอการดําเนินงานขององคการบริษัทนะครับมีเหตุผลความจําเปนจริง ๆ 
กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานกรรมาธิการพีระพันธุครับ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ 
ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร ประชาธิปตย ในฐานะกรรมาธิการ ขอบคุณ
ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับที่ไดหวงใยในกรณีของการเคหะแหงชาติ ในประเด็นที่ได
สอบถามนะครับก็ตองกราบเรียนวาทางกรรมาธิการไมไดกร่ิงเกรงใจในเรื่องเหลานั้นเลย
นะครับ แลวก็ไดเรียนสอบถามผานทานผูวาการเคหะแหงชาตินะครับที่ไดมาชี้แจง
งบประมาณของเราในหองกรรมาธิการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเร่ืองของการดูแลพี่นอง
ประชาชน ทานผูวาก็รับวาจะไปปรับปรุงในดานของการบริหารที่จะไมใหมีความ
เดือดรอนเหมือนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออภัยเอยนาม ทานธนา ชีรวินิจ นะครับ 
ไดหยิบยกขึ้นมา ซึ่งในระหวางนั้นก็มีเพื่อนสมาชิกหลายทาน ไมวาจะเปนทานดอกเตอร
สรรเสริญ สมะลาภา แลวอีกหลายทานไดใหความกรุณามาเปนหวง ทางทานผูวา 
การเคหะแหงชาติก็รับไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเปนเรื่องที่ทานจะตองไป
ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของเรื่องงบประมาณ เร่ืองโครงการฟนฟูแฟลตดินแดง 
เร่ืองนี้กรรมาธิการก็ไดสอบถามแลวเชนเดียวกัน ซึ่งผมเขาใจวาจะตองมีการดําเนินการ 
กันตอไป แตวาทางคณะกรรมาธิการไดหารือ ขออภัยขอเอยนาม ทานบัณฑูรนะครับ  
ทานวาที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณทานตอไป วาในเรื่องนี้ถาขอเท็จจริงเปนอยางที่
ทานสมาชิกไดสอบถาม ซึ่งเราไดสอบถามในหองกรรมาธิการมากอนแลว ถาหาก 



 ๒๘๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๘/๒ 
 
ขอเท็จจริงเปนอยางนั้น ก็ขอใหทานผูวาการเคหะแหงชาติไดปรับปรุงงบประมาณในสวนนี้ 
เสีย แลวก็ขอใหไปดําเนินการในสวนที่เปนประโยชนกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นให
มากขึ้นกวาเดิม ซึ่งทานผูวาก็รับไปที่จะหารือและทางสํานักงบประมาณก็รับเร่ืองนี้ไปแลว 
เพื่อจะปรับปรุงรายละเอียดใหดีขึ้นในทางการบริหารงบประมาณตอไป ในสวนที่เกี่ยวของ
กับเร่ืองการอบรมสัมมนา ผมกราบเรียนครับวาเรื่องงบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
กรรมาธิการไดตรวจดูอยางละเอียด ถาหากทานสมาชิกไดดูในขอสังเกตนะครับ เราจะมี
การเขียนเรื่องนี้ไวเลย เพราะปญหาอยางที่ทานไดสอบถามไมไดมีเฉพาะพื้นที่ของ 
การเคหะแหงชาติหรือในหนวยงานการเคหะแหงชาติเทานั้น มีในหนวยงานอื่นที่เปน
ปญหาในกรณีคลายคลึงกันนะครับ เราก็เลยไดตั้งขอสังเกตเอาไว เพราะฉะนั้นที่ทานได
สอบถามนี่นะครับก็กราบเรียนวาไดตรวจสอบขอเท็จจริง ไดมีการขอเอกสารหลักฐาน
มาแลวมาดูในเบื้องตน หลายสวนก็เปนความจริงอยางที่ทานวา แตทางกรรมาธิการ 
ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ครับแลวก็คร้ังนี้ก็ไดเขียนไวชัดเจนในขอสังเกตทายรายงานของเราดวย
นะครับ ผมก็ขออนุญาตย้ําอีกครั้งวางบประมาณที่เกี่ยวกับเร่ืองการอบรมสัมมนาได
กําหนดเอาไวเปนขอสังเกตวา ถาหากวาตองมีการจัดอบรมสัมมนาพี่นองประชาชนก็ให
จัดในพื้นที่ที่เปนภูมิลําเนาหลักของพี่นองประชาชนนั้น คงจะไมมีการเดินทางทองเที่ยวไป
ในตางจังหวัดอีกตอไป อันนี้ก็คงจะเปนเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการ แลวก็ไดมอบใหทาง 
สตง. ดวย ครับ เพื่อทานสมาชิกจะไดสบายใจนะครับมีการพูดในหองกรรมาธิการ แลวก็
มอบใหทาง สตง. วานับจาก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ซึ่งเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ 
๒๕๕๒ นี่ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ สตง. นี่นะครับติดตามงบประมาณในสวน
ของการเคหะแหงชาติ และสวนอื่น ๆ ตั้งแตวันแรกของงบประมาณในการใชจายเพื่อไมให
เกิดปญหาอยางที่เพื่อนสมาชิกไดเปนหวง แลวก็เพื่อปองกันไมใหดําเนินการผิดพลาด
อยางที่ไดตกลงรับปากกรรมาธิการไวครับ เพราะฉะนั้นก็ขอใหสบายใจไดครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานกรรมาธิการวิทยาครับ  
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตครับ ผมใชเวลานิดเดียว 
ทานประธานและเพื่อนสมาชิก กรณีตามที่ทานสาทิตย ขออนุญาตเอยนาม ทานได 



 ๒๘๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๘/๓ 
 
อภิปรายไวก็เปนประเด็นสําคัญที่กรรมาธิการในฐานะที่ทําหนาที่ไดมีการตรจสอบและก็มี
การอภิปรายกันเยอะมาก ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๙/๑ 
 
โดยเฉพาะของฝายคาน ที่มาจากฝายคานก็เรียนตามตรง ผมเองก็ไดรับทราบขอมูล 
ตามที่ทานไดอภิปรายอยูดวย แตอยางไรก็แลวแตความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะเปน
เพราะการปฏิบัติหนาที่หรือเรื่องของสัญญา ก็เปนผลทางกฎหมายที่เราจะตองติดตาม  
เพราะขั้นตอนตามที่กรรมาธิการไดตรวจสอบนั้นอยูขั้นตอนระหวางดําเนินการดานทาง
กฎหมาย แตอยางไรก็แลวแต ในคําอภิปรายของทานพวกเราก็ตองติดตามกันตอไปดวย 
แตทั้งนี้ขออนุญาตในสวนของเงินที่ธนาคารสงเสริมการสงออกไดปลอยในเงื่อนไข 
ที่รัฐบาลไดมีในอดีตนั้น เราก็มีการอภิปรายพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขของสัญญา และผลตางนั้นก็เรียนตามตรง ก็เปนไปตามเงื่อนไขแต อยางไร 
ก็แลวแต กรรมาธิการก็มองภาพกวางดวยก็คือหมายถึงผลประโยชนที่จะไดรับกับประเทศ
ไทยในอนาคต มีการซักถามกันดวยเปนอยางไร ก็ขอขอบพระคุณในความหวงใยของ 
ทานกรรมาธิการ และเราคงจะตองชวยกันติดตามดูรายละเอียดตอไปดวย ผมขอเอา 
คําอภิปรายของทานไวเปนขอสังเกตที่กรรมาธิการตอไปอาจจะตองพิจารณาควบคูกัน 
ไปดวย ขอขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสาทิตย สั้น ๆ นะครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผมขอบคุณ 
ทานกรรมาธิการนะครับที่ชวยชี้แจง ผมเพียงแตขอความชัดเจนอีกนิดเดียวเทานั้นเอง 
ที่บอกวากรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้กําลังมีการดําเนินการทางกฎหมายนี้ ที่อยากจะ
ทราบคือไปถึงขั้นตอนไหน อยางไร ที่กังวลก็เพราะวาในเวลานี้ บริษัท ทีโอที ขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีไปลงทุนในเครือขาย ๓ จี ซึ่งมีการขอวงเงินงบประมาณลงทุนไปมากกวา 
๒๙,๐๐๐ ลานบาท แลววันนี้มีประเด็นตอเนื่องกันมาเยอะ มันก็มีขาวซุบซิบในทํานองวา
เวลาเอาเงินงบประมาณรัฐไปลงทุนอีก ๒ – ๓ หมื่นลานบาทนี้ มีการไปออกขาวในทํานอง
วา ผมขออนุญาตอานนะครับ เกมผลประโยชนชิงความถี่ ๓ จี ทีโอที เอ.ไอ.เอส. จองงาบ
อางสิทธิสัมปทานเดิม มันก็จะมีปญหานี้เกิดขึ้น ทีนี้ใชเงินกูอีก ๒๙,๐๐๐ กวาลานบาทนี้
เร่ืองใหญนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีดําเนินการตามกฎหมายเดิมนี้มันก็จะทําใหเกิดความ
ระมัดระวังทุกฝาย แลวก็จะคาบเกี่ยวมาถึงเงินลงทุนจํานวนมหาศาลดวย ไมอยางนั้น 



 ๒๘๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๙/๒ 
 
ผลประโยชนมันผูกพัน ผมกลัวพิจารณางบประมาณอีก ๑๐ ปก็ยังใชหนี้กันไมหมดครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานดวยความเคารพ 
นะครับ ประเด็นที่ทานเปนหวง ผมเรียนตามตรงนะครับ ผมก็ขอความรวมมือคือ สตง.  
ที่นั่งอยูในหองประชุมนั้นผมก็คิดวาเขาคงติดตามแลวก็มีจดบันทึกไวก็คงไวใจได ขอบคุณ
ครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ มาตรา ๓๐ มีการแกไขโดยกรรมาธิการนะครับ และมีกรรมาธิการเสียง
ขางนอยสงวนความเห็น มีสมาชิกสงวนคําแปญัตติ ก็จําเปนตองขอมติจากที่ประชุม 
นะครับ ก็เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติ กอนลงมติขอตรวจสอบองคประชุม
ดวยการแสดงตนนะครับ 
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :    
ขอเชิญทานสมาชิกไดกรุณาเสียบบัตรและแสดงตน เพื่อตรวจสอบองคประชุมกอนจะมี
การลงมติ เชิญครับ เหลืออีก ๕ มาตราเทานั้นนะครับ คงใชเวลาอีกไมนาน พรอมนะครับ 
ขอใหทุกทานไดกดบัตรแสดงตนดวยครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
แสดงตนทุกทานแลวนะครับ ขอผลเลยครับ มีผูเขาประชุมทั้งสิ้น ๓๗๑ ทาน ครบองค
ประชุม  
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 



 ๒๘๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๐/๑ 
 
  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ได
แกไขตามรางของคณะกรรมาธิการ ไดโปรดกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นดวยกับ
กรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนคําแปรญัตติและผูสงวนคําแปรญัตติ กรุณากดปุม 
ไมเห็นดวย ผูใดงดออกเสียงกรุณากดปุม งดออกเสียง ครับ เชิญใชสิทธิลงมติไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงมตินะครับ ขอผลการลงมติเลยครับ ผลการลงมติจากจํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น 
๓๘๒ ทาน เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๖๗ ทาน ไมเห็นดวย ๑๑๑ ทาน งดออกเสียง  
๑ เสียง ไมลงคะแนน ๓ เสียง ก็เปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นควรตามที่กรรมาธิการไดมี
การแกไขในมาตรา ๓๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๐ 
 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๐/๒ 
 
  ตอไปจะเปนการพิจารณา มาตรา ๓๑ สภากาชาดไทย มีการแกไข เชิญ
ทานเลขาธิการครับ 
  นายพิทูร  พุมหิ รัญ  (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :   มาตรา  ๓๑ 
สภากาชาดไทย มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูสงวนคําแปรญัตติ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
มาตรานี้ ไมมีผูสงวนความเห็นและผูสงวนคําแปรญัตติติดใจที่จะอภิปรายนะครับ  
แตเนื่องจากกรรมาธิการมีการแกไข ก็จําเปนจะตองลงมตินะครับ คิดวาคงไมตอง
ตรวจสอบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอใหทานสมาชิกไดใชสิทธิลงมติเลยนะครับ  
ทานผูใดเห็นดวยกับที่คณะกรรมาธิการไดแกไข กรุณาลงมติกดปุม เห็นดวย ทานใด 
เห็นกับกรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนความเห็นและที่สมาชิกไดสงวนคําแปรญัตติ 
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดงดออกเสียงกรุณากดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิลงมติ 
ไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงมติครับ ขอผลการลงมติเลยครับ จํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น ๓๘๑ ทาน เห็นดวย
กับกรรมาธิการที่แก ไข  ๓๑๑  ทาน  ไม เห็นดวย  ๖๖  ทาน  งดออกเสียง  ๑  ทาน  
ไมลงคะแนน ๓ ทาน ก็เปนอันวาในมาตรา ๓๑ มติที่ประชุมเห็นดวยที่กรรมาธิการแกไข
นะครับ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๐/๓ 
 
  ตอไปมาตรา  ๓๒  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนมีการแก ไข  เชิญ 
ทานเลขาธิการครับ  
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๒ กองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน  มีการแกไข  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูสงวน 
คําแปรญัตติครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ครับ เรียนเชิญทานที่จะอภิปรายนะครับ คือผูที่สงวนความเห็นและผูที่สงวนคําแปรญัตติ  
ทานแรก เชิญทานผองศรี ธาราภูมิ เชิญครับ  
  นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน  
ผองศรี ธาราภูมิ ขออนุญาตวาดิฉันไดแปรญัตติไว แตขอสละสิทธิ์คะ  เนื่องจาก 
ไดฝากประเด็นไวกับทานอื่นแลวคะ ขอบพระคุณคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบพระคุณครับ ทานตอไปทานรัชฎาภรณ แกวสนิท ครับ เรียนเชิญครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย กลุมที่ ๓ ดิฉัน
ไดแปรญัตติงบประมาณรายจายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ๑๐ เปอรเซ็นต 
เพราะวาเห็นวากองทุนนี้ พอเราพูดถึงกองทุนคนจะมองเห็นเม็ดเงินเปนตัวสําคัญ แลวก็
การใชเงินจากกองทุนก็จะเปนเงินที่ใชงาย แลวระเบียบที่ใชก็ไมเขมงวด เพราะฉะนั้น 
การใชเงินกองทุนเปนเรื่องที่พึ่งระมัดระวงั เราตองใชหลักธรรมาภิบาลใหมาก ตองโปรงใส
แลวก็ตรงไปตรงมา แลวเทาที่ดูที่จริงดิฉันทราบวากองทุนมีมากกวาที่กําหนดไวในนี้ 
เพียงแตวาเฉพาะเทาที่อยูในนี้ก็สามารถที่จะจัดหมวดหมูไดเปนกองทุนที่สนองงาน
ทางดานสังคม ดานวัฒนธรรม มีกลุมทางดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานการเมือง  
ดานกีฬา------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๑/๑ 
 



 ๒๙๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๑/๑ 
 
แลวก็จะเห็นวามีหลายกองทุนที่มีลักษณะอาจจะซ้ําซอนกัน มีลักษณะเหมือนกับ 
ถาหนวยงานไหน ถากฎหมายฉบับไหน พอบัญญัติกฎหมายขึ้นมาแลวถามีการที่จะตอง
ใชเงินแลวเปนเงินอุดหนุนก็มักจะตั้งกองทุนขึ้นมาในกฎหมายฉบับนั้น แลวก็เพื่อที่จะให
ใชไดสะดวกและก็ไมเขมงวดอยางที่เรียนทานแลว จะเห็นวากองทุนที่ซ้ําซอนกันมีอยู
หลายกองทุนใกลเคียงกันดวยนะคะ อยางเชนกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา กับกองทุน
เงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันแลวก็จะเปนตัว
ยืนก็คือ กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา แตถาอีกกองทุนหนึ่งที่ผูกกับรายไดก็แลวแต
นโยบายของรัฐบาลดวย หรือกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกับกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคการเกษตร แลวก็อยากจะกราบเรียนวาลักษณะของความซ้ําซอนแลวก็
ลักษณะของการใชจายสิ่งที่พึงระวังก็คือการที่จะตองติดตามประเมินผลการใชเงินกองทุน 
อยางเชนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจะเปนลักษณะของการจัดตั้งกองทุนที่
ไมไดเตรียมความพรอมใหกับชุมชน เพราะฉะนั้นพอไมไดเตรียมความพรอมหรือ
แมกระทั่งกองทุนอื่น ๆ ก็ตามตั้งกองทุนขึ้นมาแลวผูที่มีสวนไดเสียที่จะตองใชเงินใน
กองทุนนี้ไมคอยทราบนะคะวาตัวเองจะมีไดสิทธิประโยชนอะไรจากกองทุนเหลานี้บาง 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติลักษณะของการที่ใหตั้งแตคร้ังแรกเปนนโยบายให
ไปพรอมกันและก็จํานวนเทากันนี่นะคะเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะวาไมไดมีการ
เตรียมการ เตรียมชุมชน หรือวาเตรียมชาวบานนะคะ ทําใหคนทั้งหลายจํานวนไมนอยนะคะ
ไมเขาใจจุดประสงคของกองทุน อยางจุดประสงคของกองทุนบอกวาใหเปนแหลงเงินทุน
สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางงาน เพื่อเพิ่มรายได แลวเพื่อใหบริหารจัดการ
กองทุนดวยตัวเอง แตเราจะพบวาสมาชิกจํานวนมากไมเขาใจ บางรายก็จะนําเงินไป 
ใชหนี้พอไดมาไมไดเอาไปลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ และจะเอาไปชําระหนี้นอกระบบหรือ
บางคนเขาใจวาเปนเงินใหเปลาแลวก็ไมคืน พอไมจายคืนนี่นะคะหรือบางแหงดิฉันไดไป
ทําวิจัยเรื่องกองทุนหมูบานบางแหง บางหมูบานกองทุนสมาชิกในหมูบานมีนอยกวา  
๑๐ เปอรเซ็นตนะคะที่ชําระหนี้โดยรายไดที่ไดจากกองทุนที่กูยืมไปแลวบังเอิญวาหนวย
ราชการเองก็ไมคอยไดสนใจในประเด็นนี้ก็สนใจเพียงแตวากองทุนนี้เขาจะคืนเงินครบ 
หรือไม ครบ  ๑๐๐  เปอรเซ็นตหรือไม แลวก็ดีใจนะคะประเมินออกมาวาประสบ 



 ๒๙๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๑/๒ 
 
ความสําเร็จมาก เพราะมีคนที่ไมคืนเงินเพียงแค ๔ เปอรเซ็นตเทานั้น แตความเปนจริง
แลวก็จะทราบกันไดโดยทั่วไปมีงานวิจัยมากมายบางทีอาจจะเปนเพราะวา  

๑. การขาดจิตสํานึกแลวก็นําเงินไปใชจายอยางอื่นนะคะ และก็จะเปนการ
ทําลายระบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบาน เพราะวาจากสถิตินี่นะคะแทนที่จะเปนการ
แกไขหนี้สิน ปรากฏวาหนี้ครัวเรือนจากสถิติป ๒๕๔๓ หนี้ครัวเรือนมี ๖๘,๔๐๕ บาท   
พอมาถึงป ๒๕๔๗ ก็จะมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาเปน ๑๐๔,๕๗๑ บาท พอป ๒๕๕๐  
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาเปน ๑๑๖,๐๐๐ กวาบาท เพราะฉะนั้นแปลวาหนี้ครัวเรือนก็ยัง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏวาประเภทหนี้ของครัวเรือนนี่นะคะเปนหนี้ เพื่อการบริโภค  
๓๓ เปอรเซ็นต หนี้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย ๖๑ เปอรเซ็นต เพื่อการประกอบอาชีพแค   
๖ เปอรเซ็นต ก็แปลวาใชจายไมตรงกับวัตถุประสงค เพราะฉะนั้นก็อยากก็กราบเรียนวา
แลวก็พอพูดไปถึงกองทุนเพื่อทางดานสังคม อยางเชน กองทุนการจัดสวัสดิการสังคม 
กองทุนคุมครองเด็ก กองทุนผูสูงอายุ กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เหลานี้เวลาดูวัตถุประสงคและคนที่จะใชไดก็คือใหหนวยงานของรัฐกับเอกชนที่จริงแลว
กองทุนเหลานี้ไมควรใหหนวยงานของรัฐใชเงินกองทุนตรงนี้ เพราะวาสามารถที่จะตั้งงบ
กิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมาไดอยูแลว กองทุนเหลานี้ควรสงเสริมใหกลุมองคกรตาง ๆ ที่ทํางาน
เพื่อผูดอยโอกาสเปนคนใชเงิน----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๓๒/๑ 
 
แตปรากฏวาก็ใชเงินไมตรงวัตถุประสงค รวมไปถึงกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแตป ๒๕๔๒ ปรากฏวาทํางานยังไดผลงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
ทะเบียนสมาชิก กองทุนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนสมาชิกประมาณ ๖ ลานคน ขึ้นทะเบียน
หนี้สินประมาณ ๕ – ๖ แสนคน แตแกปญหาพวกที่ เปนหนี้สินไดแค ๓,๐๐๐ ราย 
แคนั้นเอง แถมรัฐบาลยังมีโครงการเปนแผนงานฟนฟูอาชีพและพัฒนาเกษตรใน 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณหรือใน ธกส. รวมแลวเปน ๒,๐๐๐ ลานบาท 
มากกวาเงินกองทุนฟนฟูเสียอีก เพราะฉะนั้นมันก็จะเปนการแยกกันไปทํางานหรือแบงกนั
ทํางานหรือไม เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานวาตองติดตามแลวก็ทําความเขาใจกับผูที่ 
มีสวนไดเสียที่จะไดประโยชนจากกองทุนนี้ใหดีเพื่อที่ เขาจะไดตรวจสอบไดแลวก็ 
จะไดประเมินประสิทธิภาพไดดวย ขอบคุณคะ 
  (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานอรรถพร พลบุตร 
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่ เคารพครับ  กระผม  อรรถพร  พลบุตร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบสัดสวนจากเพชรบุรี พรรคประชาธิปตยครับ ขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผม
ไดอภิปรายประกอบการแปรญัตติปรับลดงบประมาณในมาตรา ๓๒ นะครับ กองทุน 
และเงินทุนหมุนเวียน โดยกระผมไดขอปรับลดงบประมาณในสวนของกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  ซึ่งตั้ งงบประมาณในป  ๒๕๕๒  นี้  จํานวน  ๑๗๐  ลานบาท 
ขอปรับลดลงรอยละ ๑๐ ครับ  เวลาที่ไดรับแค ๗ นาทีนอยมากนะครับ แตนั่นก็เปน
กฎเกณฑ เปนกติกา ขอตกลงของสภาแหงนี้ ซึ่งตองเคารพ ฉะนั้นกระผมก็จะใชเวลาที่
นอยนิดตรงนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ และเนนไปในเนื้อหาซึ่งเปนหัวใจของประเด็น
ของเรื่องราวนี้ แตหัวใจของเรื่องนี้คืออะไรครับ ทานประธานสภาที่เคารพครับ แมวา
ประเทศของเราจะเปนประเทศเกษตรกรรม และพี่นองเกษตรกรไมใชคนสวนนอยของ
ประเทศ  แตความจริงที่ เจ็บปวดก็คือการตองยอมรับวาพี่นองเกษตรกรตกอยูใน
สถานการณของหนี้สิน ไมวาจะหนี้ในระบบหรือหนี้นอกระบบ ไมวาจะพี่นองชาวไร 



 ๒๙๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๓๒/๑ 
 
ชาวนา ชาวสวน หรือชาวประมง ติดอยูในบวงแหงหนี้สินตรงนี้ตลอดเวลา เพราะในโลก
ของทุนนิยมพี่นองเกษตรกรคือคนที่ออนกําลังและมีภูมิตานทานต่ําสุด ทานประธานครับ 
ดวยพลังแหงความคับแคนตรงนี้ พี่นองเกษตรกรทั่วทั้งประเทศก็ไดรวมพลังกันตอสู
ขับเคลื่อนเพื่อเรียกรองความหวังใหมของชีวิต จนกระทั่งสําเร็จในป ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ 
ในรัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี เราไดมีเครื่องมือกลไกใหมสําหรับ
การแกไขปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งเรียกวากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
เราไดมีพระราชบัญญัติฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้นในเดือนตุลาคมของปนั้น พี่นอง
เกษตรกรทั่วทั้งประเทศมีความหวังมองเห็นหนทางขางหนา และเขาก็รูวาที่เขาตอสูมานาน
หลายสิบครั้ง ชุมนุมไมวาจะที่โคราช ที่ขอนแกน ที่ลําตะคอง ที่ลานพระบรมรูปทรงมา 
หรือที่กระทรวงเกษตร มันไมสูญเปลา เขาก็มีความหวังเกิดขึ้น เขาหวังวาวันพรุงนี้เขาจะมี
ชีวิติที่ดีขึ้นไปกวาเดิมแตนาเสียดาย ทานประธานครับ เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนทุกอยางก็
เปลี่ยนไป บาทบาทของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดสะดุดหยุดลง ไดเปนแหลง
ผลประโยชนของคนบางกลุมบางพวก ไดเปนเวทีแหงความขัดแยงของเกษตรกร 
ซึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้ยังหาจุดจบไมเจอและที่รายที่สุดไดเปนเครื่องมือของพรรคการเมือง
คนที่มีอํานาจหรือกลุมการเมืองในขณะนั้น ผมยังจําภาพไดครับ ไมกี่ปที่ผานมาครับ  
อดีตผูนําคนหนึ่งขึ้นไปยืนบนวัวเทียมเกวียนที่เพชรบุรีบานผม วัดเขาบันไดอิฐ ตอหนา 
พี่นองเกษตรกรทั้งประเทศหลายหมื่นคนถายทอดสดออกไปทั่วทั้งประเทศ ทานประกาศ
เสียงดังฟงชัดบอกวาจะเรงรัดผลักดันใชงบประมาณทุกสิ่งทุกอยางที่มีเพื่อปลดเปลื้อง
หนี้สินเกษตรกรใหเร็วที่สุด พี่นองเกษตรกรหลายหมื่นคนในที่นั้นไชโยโหรองเสียงดัง
กึกกองหมด ดวยความดีใจอยางสุดขีดครับ แตเมื่อเสียงไชโยเงียบลงพรรคของทานก็ชนะ
การเลือกตั้งอยางถลมทลาย ------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๓๓/๑ 
 
 
 



 ๒๙๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๓๓/๑ 
 
และเมื่อเสียงไชโยเงียบลง เกษตรกรก็ตองกลับมานอนที่ถนนราชดําเนินเหมือนเดิม  
มันไมใชเร่ืองที่สนุกที่พี่นองเกษตรกรทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่นองเกษตรกรจากภาคอีสาน 
ภาคกลางภาคใตหลายพื้นที่มานอนตากฝนตากลม ทนหิวทนหนาวอยูอยางนั้นไมใชเร่ือง
ที่นาสนุกครับ ตอสูจนบางทีไมมีเงินในกระเปาแมแตบาทเดียวและก็กลับบานไมได ไมใช
เร่ืองที่นาสนุกแตเขาก็ตองสู มันเปนการแสวงหาความเทาเทียมกันของชีวิต โชครายเจอ
รัฐบาลที่อํามหิตถูกกระบองเขาไปก็ตองกลับไปนอนที่บานใหลูกใหเมียเอายาแดง 
ยาเหลืองทาครับ รักษาบาดแผลในหัวใจของคนจน ผมเขาใจคนพวกนี้และเราลงโทษ 
เขาไมได แตมีของกองทุนฟนฟูเกษตรกร อยางที่ทาน ส.ส. รัชฎาภรณไดกราบเรียนไปแลว
เมื่อสักครูนี้เกษตรกรขึ้นบัญชีเปนสมาชิกกองทุนฟนฟู ๖ ลานกวาคน ๘ ปที่ผานมาถึง
วันนี้กองทุนฟนฟูเพิ่งรับซื้อหนี้สินเกษตรกรไดเทาไรรูไหม ๓,๐๐๐ กับ ๒๔ คนเทานั้นเอง
ครับ ๘ ป ๙ ปที่ผานมาเปลี่ยนเลขาธิการไปแลวเกือบ ๑๐ คน บางปเปลี่ยนมา ๒ คน 
ทานประธานเห็นปญหาไหม อยางไรก็ตามวันนี้เราก็มีเลขาธิการกองทุนฟนฟูคนใหม
เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ทานดอกเตอรสังศิต พิริยะรังสรรค ทานเปนคนเกงเปนคนมีความสามารถ
ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีโดย ฯพณฯ พลตรี สนั่น  
ขจรประสาสน ไดมีมติ ครม. ใหมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอยางซึ่งเกิดประโยชนมากขึ้น 
กับกลไกการขับเคลื่อนไมวาจะเรื่องของดอกเบี้ยหรือการชะลอการบังคับคดี หรือการ
ฟองรองพี่นองเกษตรกรเรามีความหวังมากขึ้น เรามีความหวังมากขึ้นจนบางทีเราละเลย
ที่จะมองวางบประมาณของกองทุนฟนฟูในปนี้ ๑๗๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาทเปนงบ
คาใชจายบุคลากร ๙ ลานบาทเปนงบดําเนินงานและเปนงบเลือกตั้ง ตัวแทนเกษตรกร 
เขาไปเปนกรรมการกองทุน ๖๐ ลานบาท ที่จริงมันมีวิธีปรับลดอีกมากมาย เวลานอย 
ผมคงไมลงรายละเอียดในสวนนี้ แตก็ชั่งมันเถอะครับ ๑๗๐ ลานบาท มันนอยเหลือเกิน
มันคาดหวังอะไรไมได แตสิ่งที่ผมและ ส.ส. ประชาธิปตยทุกคนคาดหวัง เราคาดหวัง 
ในเลขาธิการคนใหม เราคาดหวังในคณะกรรมการกองทุน คาดหวังวาทานมาจาก
การเมือง ทานปฏิเสธความจริงตรงนี้ไมได แตทานตองพิสูจนตัวเองใหเห็นวาทานจะไม
ยอมใหการเมืองเขามาแทรกแซงการดําเนินงานของกองทุนฟนฟู เหมือนที่เกิดขึ้น 
ชอกช้ํายับเยินมา ๘ ปที่ผานมาทานตองพิสูจนตัวเองใหเห็น กองทุนฟนฟูเกษตรกรตองทํา 



 ๒๙๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๓๓/๒ 
 
เพื่อชีวิตของเกษตรกรจริง ๆ ครับทานเลขาธิการและคณะกรรมการกองทุนตองขับเคลื่อน
กองทุนฟนฟูกลับไปสูพันธกิจเดิม ซึ่งรัฐบาลสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย กําหนดเอาไว  
นั่นก็คือการปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกรและนอกจากปลดเปลื้องหนี้สินพันธการตรงนี้แลว 
ทานตองเยียวยาฟนฟูใหเขามีกําลังที่เขมแข็งบนสองขาสองมือหัวใจของเขาไมใชเพื่อจะ
กลับไปเปนหนี้สินซ้ําแลวซ้ําอีกอยูอยางนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลาแลวครับ 
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  แลวความรูสึกของทานไมวาตรงนี้
จะเปนงานประจําจะเปนงานวิชาชีพของทานอยางไร แตงานของกองทุนฟนฟูคือชีวิต 
ทั้งชีวิตของเกษตรกรสําคัญอยางนั้นจริง ๆ และนี่คือหัวใจของเรื่องราวตรงนี้ ฉะนั้นผมจึง
ขออนุญาตปรับลดงบประมาณของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรลง ๑๐ เปอรเซ็นต  
เพื่อใชเปนโอกาสในการอภิปรายกระตุนเตือนใหคณะกรรมการกองทุนและคนที่เกี่ยวของ
ไดสรางกองทุนแหงนี้ใหพนจากประวัติศาสตรที่ชอกช้ํายับเยินและเปนอนาคตใหพี่นอง
เกษตรกรไดลืมตาตื่นขึ้นในวันพรุงนี้และพบกับอรุณรุงของชีวิตอยางแทจริง ขอบคุณครับ
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ  
  นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร 
พรรคประชาธิปตย ตองกราบประทานอภัยทานประธานดวยนะครับ เมื่อคืนทานกรุณา
เรียกชื่อผม แตวาบังเอิญในประเด็นที่ผมจะพูดนั้นสมาชิกทานกอนคือ คุณหมอวรงคได
พูดไปกอนหนานั้นแลว ก็เลยขออนุญาตทานประธานในคืนนี้ ในการที่จะพูดเกี่ยวกับ 
เร่ืองของกองทุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งก็เปนที่ รูกันทั่วไป 
เรียกกันสั้น ๆ วาเอสเอ็มอี (SME) ------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๔/๑ 



 ๒๙๘ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๓๔/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตปูพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงานนี้เพื่อใหเขาใจไดโดยงาย 
นะครับ  กองทุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นจัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ผมเรียนทานประธานวา มีสวนที่สําคัญอยู ๕ สวนครับ
ทานประธาน สวนแรกเปนเรื่องของคณะกรรมการสงเสริมซึ่งระบุอํานาจไวในมาตรา ๑๑ 
ก็คือสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการวางนโยบายและกํากับการดูแล สวนที่ ๒ นั้นจะเปน
เร่ืองเกี่ยวกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งจะบอกขอบเขต
อํานาจและก็วัตถุประสงคไวในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ซึ่งมีรายละเอียดมากนะครับ 
สวนที่ ๓ จะเปนเรื่องของคณะกรรมการบริหารซึ่งมีหนาที่บริหารกิจการ ซึ่งกําหนดไวใน
มาตรา ๒๐ สวนที่ ๔ นั้นจะเปนเรื่องของกําหนดตําแหนงผูอํานวยการซึ่งแตงตั้งโดย  
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการ และสุดทายก็คือสวนที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองนี้ครับทานประธาน ก็คือเร่ืองที่เกี่ยวกับกองทุนซึ่งกฎหมายบอกวาใหตั้งกองทุนขึ้นมา 
ตามมาตรา ๓๒ และก็มาตรา ๓๓ ลักษณะพิเศษของกองทุนนั้นระบุไวในมาตรา ๓๓ วา 
รายไดของกองทุนและของสํานักงานใหนําสงเขากองทุนเพื่อใชในกิจการตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายครับ อันนี้เปนลักษณะ
พิเศษ คือทําไดเทาไรก็เก็บเอาไวครับ และนี่คือปญหาที่ผมจะกราบเรียนทานประธาน 
ในโอกาสตอไป วาจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินนะครับ ซึ่งได
ตรวจการใชจายงบประมาณของกองทุนที่ผมเรียนทานประธาน โดยตรวจสอบตอเนื่อง
ตั้งแตป ๒๕๔๕ ถาจะพูดแลวก็คือตรวจสอบตั้งแตที่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาในป ๒๕๔๔ 
จนกระทั่งถึงป ๒๕๕๐ ปรากฏวาสรุปไดวาตรวจสอบแลวนี่ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๕ 
ถึง ๒๕๕๐ นี้ เอสเอ็มอีสามารถใชจายเงินงบประมาณไดคิดเปนรอยละ ๗๔.๑๗ เทานั้น
นะครับ ยังมีเงินงบประมาณที่ยังไมไดใชจาย คงเหลือเปนจํานวนเงินถึง ๓,๐๐๐ กวาลานบาท 
มีหลายโครงการที่ไมไดดําเนินการดวยตัวเอง โดยมีการจางที่ปรึกษาดําเนินโครงการเปน
จํานวนมาก และมีหลายโครงการที่ไดนําเงินไปสนับสนุนใหกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  โดยดําเนินการอยางไมเหมาะสม จัดสรรงบประมาณใหเอสเอ็มอีเปน
จํานวนมากจนเกินศักยภาพที่จะใชจายเงินใหหมดสิ้นไดทันภายในปงบประมาณ  



 ๒๙๙ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๓๔/๒ 
 
และยังมีเงินเหลือที่ยังใชจายไมทันเปนจํานวนมาก ทานประธานครับ นอกจากนั้นนะครับ
ยังมีขอสังเกตอีกวาสวนราชการสามารถเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากสํานัก
งบประมาณไดโดยตรงอยูแลวก็จะหลีกเลี่ยงมาขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งหมายถึงกองทุนนี้ดวย นอกจากนั้นกองทุนยังไดหกั
เงินไวโดยอางวาเปนคาบริหารจัดการหรือติดตามประเมินผล นําไปใชจายคาจางบุคลากร 
คาเดินทาง คาครุภัณฑ ประชาสัมพันธและติดตามประเมินผล ซึ่งสรุปวาเปนการกระทําที่
ไมเหมาะสมและไมมีระเบียบใหปฏิบัติ โดยเฉพาะการจางบุคลากรเปนจํานวนมากครับ 
ทั้งที่กําหนดอัตราไวเพียง ๑๖๐ คน แตวาไปจายเงินเดือนใหกับเจาหนาที่ถึง ๔๑๙ คน
ครับทานประธาน  ผมยังมีตัวอยางที่จะนําเรียนทานประธานอีกวา การที่กองทุนเอสเอ็มอี
นะครับทําไมถูกตองนั้น ยกตัวอยางครับ เร่ืองแรก    ก็คือเกี่ยวกับเร่ืองกระทําผิดระเบียบ
กฎหมาย คือการวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกูยืมเงิน และใหกูยืมเงิน 
รวมทั้งการลงทุน การใหความอุดหนุนหรือการใหความชวยเหลือจากเงินกองทุนหรือการ
เขารวมกิจการหรือถือหุนตามที่กฎหมายบัญญัติก็ไมไดทําตามที่กฎหมายกําหนด 
นะครับ ระเบียบวาดวยคาตอบแทน คารับรอง คาใชจายเบ็ดเตล็ด คารับรองประจํา
ตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ คานามบัตร คาบัตรอวยพร ก็ไมสอดคลอง 
กับระเบียบ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๐ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วัชรี ๑๓๕/๑ 
 
ประเด็นตอไปครับ ไดทําผิดกฎหมายอีกหลายอยาง เชน แตงตั้งคณะอนุกรรมการรวม
ลงทุนโดยไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้ แลวก็นําเงินงบประมาณจากกองทุน 
รวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทยจํานวนถึง ๖๐ กวาลานบาท 
ไปใชจายโดยไมถูกตองตามระเบียบ ซึ่ง สตง. ไดตั้งขอสังเกตวาใหคืนเงิน ตอไปทาง
กองทุนปฏิบัติไมถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับนี้ แลวก็ 
ทาง สตง. ก็บอกวาใหคืนงบประมาณจํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท สงคืนเปนรายไดแผนดิน
โดยเร็ ว  อันนี้ ผม เ รียนท านประธานว า เปนการตั้ ง งบกลางไว เปนกรณีพิ เศษ  
ในปงบประมาณ ๒๕๔๗  ตอไป สตง. บอกวาใหทบทวนการอนุมัติการรวมลงทุนจํานวน 
๑๐๕ ราย เนื่องจากไมชอบดวยกฎหมายฉบับนี้ ตอไปยังมีตัวอยางของการจัดตั้งบริษัท
ตาง ๆ หลาย ๆ บริษัทนะครับ ซึ่งผมดูแลวก็ปรากฏวามีลักษณะของการที่เปนการบริหาร
อยางมีผลประโยชนทับซอนของผูบริหารก็คือผูอํานวยการ มีบริษัทตาง ๆ ที่จดทะเบียน
เพื่อประกอบกิจการตามที่ไดยื่นกูไวกับทางกองทุนนะครับ เชน บริษัทสงเสริมการคา 
เอสเอ็มอี ซึ่งมีทานผูอํานวยการเปนประธานกรรมการของบริษัทนี้ดวยนะครับ แลวก็
บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จํากัด บริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด บริษัท หองปฏิบัติ
กลางตรวจผลิตภัณฑทางเกษตรและอาหาร จํากัด บริษัท อุตสากรรมการบิน จํากัด และ
บริษัท กรุงเทพเมืองแฟชั่น จํากัด บริษัท ตาง ๆ ที่ผมกราบเรียนทานประธานเหลานี้  
บางบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งโดยไมถูกตองตามกฎหมาย บางบริษัท ประกอบกิจการ
ขาดทุนเกินกวาทุนที่จดทะเบียน ตองเลิกบริษัท ตองชําระบัญชี นอกจากนั้นนะครับ ยังได
มีการระบุวามีกรรมการของบริษัท เยลโลแคท จํากัด ซึ่งมีกรรมการของ บริษัท สงเสริม
การคาเปนเจาของ มีผลประโยชนทับซอน ไดไปเชาที่ทําการของกรรมการบริษัท 
ซึ่งเปนที่ปรึกษาเปนที่ทําการ ผมกราบเรียนทานประธานตอไปวาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริษัท กรุงเทพเมืองแฟชั่น เมื่อครั้งที่ผมทําหนาที่เปนกรรมาธิการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวาระของ ส.ส. ในสมัยป ๒๕๔๘ ทานประธานครับ  
บริษัทนี้ขาดทุนเปนเงินเกือบ ๕๐๐ ลานบาท  และเจาของบริษัทนี้คือผูอํานวยการ 
ของเอสเอ็มอีครับ มีผลประโยชนทับซอน ผมเห็นทานรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ทานนั่งอยู ทานคงจะไดรับขอมูลเหมือนที่กระผมกราบเรียนทานประธานในวันนี้ แลวก็ 



 ๓๐๑ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วัชรี ๑๓๕/๒ 
 
ขอความกรุณาทานไดโปรดไปตั้งขอสังเกต ที่จะใหทางหนวยงานนี้ไปปรับปรุงและไปทํา
แผนใหถูกตอง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน กฎหมายฉบับนี้ผมไมเถียง
ทานประธานครับ กฎหมายฉบับนี้ออกโดยทานอดีดนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ในสมัยที่ 
พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล แตพรรครัฐบาลที่บริหารกิจการมาโดยตลอดนั้นเปนรัฐบาล
สมัยที่ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ จนถึงปจจุบันนี้ พวกเราพรรคประชาธิปตยไมเคย
บริหารเลย สําหรับเอสเอ็มอี นอกจากนั้นทานประธานครับ ยังมีหลาย ๆ เร่ือง ซึ่งคิดวา 
คงจะใชเวลารบกวนสภาแหงนี้ไมมากนะครับ เพราะวาเหลืออีกเยอะคงใชเวลาไมหมด 
โดยสรุปแลวก็คือวาจากตัวอยางหลาย ๆ เร่ือง ที่ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตั้ง
ขอสังเกตไปที่ตัวหนวยงานเองและก็ตั้งขอสังเกตไปที่สํานักงบประมาณนั้น ผมจึงไมอาจ 
ที่จะรับงบประมาณที่ตั้งไวถึง ๑,๒๐๐ ลานบาทได โดยขอปรับลดตามที่ไดแปรญัตติเอาไว 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ คุณบุญยอด 
สักนาทีเดียวนะครับ ปดทาย 
 

- ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๒ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๓๖/๑ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูง  บุญยอด  สุขถิ่นไทย  กรุงเทพมหานคร 
ประชาธิปตยครับ ในเรื่องกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานะครับ ขออนุญาตที่จะฝาก 
ไปยังทานประธานกรรมาธิการซึ่งทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนะครับวา 
ในกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้นยังมีการใหกูยืมกับเด็กนักเรียนอยู ในรัฐธรรมนูญนั้น
เราจะตองใหเด็กเรียนฟรี ๑๒ ป ๑๒ ปนั้น นาจะครอบคลุมไปถึงมัธยมปลาย หรือวา ปวช. 
ดวยซ้ําไป ผมไดเปนกรรมาธิการดวยนะครับ ก็เรียนถามทางกองทุน กองทุนก็อธิบาย
กลับมาครับวาเปนเงินเกี่ยวกับเร่ืองคอมพิวเตอร คาหองสมุด อยากฝากไปทางทาน
ประธานกรรมาธิการครับวา ทานนาจะจัดสรรเงินงบประมาณใหเพียงพอ ใหเด็กไมตอง
มากูแลว และอีกสวนหนึ่งก็คือวาจํานวนนิสิต นักศึกษาซึ่งโตกวานั้น ปรากฏวาจํานวน
ของยอดของเด็กที่จะกูไดก็ยังต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่เขียนเอาไวอยูใน
งบประมาณดวย ผมขออนุญาตฝากทานประธานไปยังทานประธานกรรมาธิการดวยครับ
วา นาจะจัดเงินใหกับการศึกษานั้นอยางทั่วถึง และก็ทําใหเด็ก ๆ นั้นสามารถที่จะเรียน
หนังสือไดจนจบครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ก็จบ
การอภิปรายนะครับ ในมาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีการแกไข ตองขอ 
มติที่ประชุมนะครับ ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมตินะครับ  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ กอนที่จะ
ลงมติ ขอใหเสียบบัตรแสดงตนกอนเพื่อความรอบคอบของงบประมาณ โปรดเสียบบัตร
แสดงตนครับ ทานเสียบแลวโปรดแสดงตนไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เจาหนาที่รวมผล ขณะนี้มี
ทานสมาชิกอยูในหองประชุม ๓๘๒ ทาน  
 



 ๓๐๓ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๓๖/๒ 
 
  ตอไปผมจะถามมติที่ประชุมนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ
ที่ไดแกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการนะครับ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับ
กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม  
ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง โปรดกดปุม งดออกเสียง นะครับ ทานสมาชิก
โปรดใชสิทธิของทานนะครับ เชิญใชสิทธิไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
ไมมีนะครับ ถือวาไดใชสิทธิกันหมดทุกคนแลวนะครับ เจาหนาที่สงผล ปรากฏวาเห็นดวย  
๒๖๙ ทาน ไมเห็นดวย ๑๑๑ งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนนเสียง ๑ ถือวาที่ประชุมนี้ 
เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการนะครับ 
 

- ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๔ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๓๗/๑ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๓๓ ไมมีการแกไข มาตรา ๓๔ ไมมีการการแกไข  
มาตรา ๓๕ ไมมีการแกไข จบการพิจารณานะครับ ตอไปผมจะเรียนถามที่ประชุมวา 
ทานผูใดจะแกไขขอความ เพิ่มเติมถอยคําอะไรบางครับ มีไหมครับ ทุกมาตราที่ผานมา
ตั้งแตมาตราแรกจนถึงมาตราสุดทาย  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือมาตรา ๓๕ คงไมมี
ทานผูใดแกไขถอยคํานะครับ ฉะนั้นตอไปผมจะถามที่ประชุมนะครับ ทานผูใดเห็นชอบ
กับงบประมาณป ๒๕๕๒ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดไมเห็นชอบ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย 
ผูใดเห็นวาควรงดออกเสีย โปรดกดปุม งดออกเสียง นะครับ โปรดใชสิทธิครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
มีไหมครับ ติดตรงไหนครับ ไมมีบัตรหรืออยางไรครับ ถาอยางนั้นคอยเพิ่มเติมทีหลัง 
ก็ไดครับ ใชสิทธิกอนครับ ใชสิทธิเรียบรอยแลวนะครับ เชิญ 
  นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (เลย)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ปรีชา  
เรงสมบูรณสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน เห็นชอบครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทุกทานใชสิทธิแลวนะครับ 
ขอเจาหนาที่สงผลคะแนนมาครับ จํานวนผูเขาประชุมทั้งหมด ๔๐๐ ทาน เห็นดวย ๒๗๕ 
ไมเห็นดวย ๑๒๒ งดออกเสียง ๓ แสดงวาที่ประชุมนี้มีมติรับรางงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ ครับ ก็ถือวาเห็นชอบกันนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๕ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๓๗/๒ 
 
  ตอไปเปนเรื่องของขอสังเกตนะครับ ขอสังเกตนี้ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
วรรคสอง อภิปรายไมไดครับ เพราะทานเขียนขอบังคับมาเองครับ ฉะนั้นถาทานดูที่
หนังสือของทานก็มีขอสังเกตหมดแลวนะครับ เพื่อรวบรัดตัดความก็ไมจําเปนที่จะตอง
อานครับ ก็ขอใหที่ประชุมนี้มีการลงมติตอไปนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ  
ทานผูใดเห็นควรตามขอสังเกต โปรดกดปุม เห็นดวย ใครไมเห็นชอบในขอสังเกต  
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง โปรดกดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิ
ครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (เลย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายปรีชา เรงสมบูรณสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน 
เห็นชอบครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิแลวนะครับ  
เมื่อใชสิทธิแลวนะครับ ไมมีใครไมไดใชสิทธิก็ใหเจาหนาที่รวมคะแนนสงมาได ------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๖ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๓๘/๑ 
 
มีผูใชสิทธิ ๓๙๕ ทาน เพราะหนึ่งทานไมไดเอาบัตรเสียบก็เปน ๓๙๕ เห็นดวย ๓๘๑  
บวก ๑ เปน ๓๘๒ ไมเห็นดวย ๑๐ งดออกเสียง ๓ ถือวาที่ประชุมนี้เห็นชอบขอสังเกตนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๗ 
สผ ๑๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๓๘/๒ 
 
  เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ มีอะไรเชิญครับ 
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในนามของ
คณะรัฐมนตรี ขอขอบคุณทานประธานและทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทาน ไดกรุณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ เพื่อให 
สวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการตาง ๆ ไดมีงบประมาณไปดําเนินการตาม
ภารกิจใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยและประชาชนตอไป สําหรับขอคิดเห็นและ
คําแนะนํา ขอสังเกตตาง ๆ ของความหวงใยที่สมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาเสนอแนะ
ตลอดการประชุม รัฐบาลขอรับไวดวยความขอบคุณอยางยิ่งครับ ซึ่งจะไดมอบหมาย 
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยราชการตาง ๆ ที่ รับผิดชอบนําไปประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการตอไป รัฐบาลขอใหความเชื่อม่ันวาเงินงบประมาณทุกบาท 
ทุกสตางคจะถูกนําไปใชตามแผนการที่กําหนดไว เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการกระจาย
โอกาสและแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชนอยางทั่วถึงใหความเปนธรรม รวมทั้ง 
มีการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพใหบรรลุเปาหมายในเชิงนโยบายรัฐบาลได
กําหนดไวตอไป ขอขอบพระคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ขอบคุณทาน
นายกรัฐมนตรีครับ กระผมขอขอบคุณคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ นี้ตลอดทั้งเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติของสภานี้ ที่ตรากตรํา ๓ วัน ๓ คืน
นะครับดวยความอดทนอยางยิ่ง กระผมกราบขอบพระคุณทุกทานนะครับ แลวเราจะได
พบกันในวันที่ ๑๐ สวนวันนี้ก็ขอปดประชุมแคนี้ กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๑.๑๒ นาฬิกา ของวันที ่๖ กันยายน ๒๕๕๑ 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ 
วันศุกรที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 

 นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ  
 นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางณัฐชนก  วงษนิล 

นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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